
‘ธรรมนัส’ขู‘รมต.’

ซักฟอกอาจไมรอด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปลี่ยนเคร� องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพ� อทรงเคร� องสําหรับฤดูรอน ณ 

พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เม� อวันศุกรที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2565

ศบค.แคปรับระดับพ้ืนท่ีพรอมคงพ.ร.ก.ติดหนวดอีก2เดือน
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จอของบ200ลานอุมกาซ

‘พณ.’คุมเขมข้ึนราคาปุย

แฉรัสเซียถลมมิสไซลเกินพัน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” บอกดินเนอรพรรคเล็ก 

มาเจอแบบสุภาพบุรุษ ตามคาด “บิ๊กนอย” 

น่ังหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย  ล่ันจุดยืนอยู                                                       

ขางประชาชน หวังกวาด ส.ส. 100 ที่นั่ง 

“ธรรมนัส” ไมไปหากรัฐบาลเชิญกินขาว 

พรอมขู รมต.บางคน ซักฟอกระวังจะไม

รอด 

เม� อวันท่ี 18 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ จันทร                                                      

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ                                                      

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณถึงบรรยา 

กาศการรวมรับประทานอาหารค่ํากับพรรค

รวมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคเล็ก เม� อค่ําวัน

ที่ 17 มี.ค.ที่สโมสรราชพฤกษวา ไมเห็นวา

จะมีอะไร เปนการพบปะพูดคุยกันธรรมดา 

และไม่ ได้เป็นการไปพูดเรื่องการเมืองกัน 

ไปพูดกันวาเขามีขอเสนออะไรบาง เก่ียวกับ

โครงการที่จะดูแลชวยเหลือประชาชนใน

ฐานะเปนพรรครวมรัฐบาล และในฐานะ

รัฐบาลก็รับฟงมา 

พล.อ.ประยุทธกลาววา หลายเร� องอยู

ในแนวทางที่รัฐบาลกําลังทําอยู ถือโอกาส

ไดเลาใหพวกเขาไดฟงวาตรงนี้ทําแลว หรือ

อะไรที่ติดขัดอยู สวนตัวแทนพรรคเล็กก็มี

ขอแนะนํา ซึ่งเปนประโยชน ในฐานะพรรค

รวมรัฐบาล เราใหเกียรติซึ่งกันและกัน แค

นั้นเอง ไมใชประเด็นอะไรทั้งสิ้น

ผูส� อขาวถามวา มีสัญญาใจในอนาคต

กันหรือไม พล.อ.ประยุทธปฏิเสธวา ไมตอง

มีสัญญาอะไรหรอก มากินขาวคือมากินขาว 

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” สั่งหน�วยงาน

เก่ียวของรีบคิดมาตรการดูแลวิกฤตพลังงาน 

“สุพัฒนพงษ” เตรียมขอ 200 ลานจากงบ

ฉุกเฉินอุมราคากาซใหผูถือบัตรสวัสดิการ

แหงรัฐ พรอมใหทยอยปรับราคาเปน 3 

ระลอก “คลัง” โวเตรียมชงแพ็กเกจดูแลเขา 

ครม. 22 มี.ค. พณ.ย้ําตองดูเปนรายหัวปรับ

ราคาปุย หามพาเหรดขึ้นยกแถว

เม� อวันท่ี 18 มี.ค. นายธนกร วังบุญ                             

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม หวงใยประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากวิกฤตราคาพลังงานดังกลาว จึงไดสั่ง

การหน�วยงานที่เกี่ยวของเรงออกมาตรการ

บรรเทาผลกระทบประชาชนใหมากท่ีสุด โดย

ในเบื้องตนกระทรวงพลังงานไดแนะนํา

ไทยโพสต • ทนายกฤษณะร่ําไห ไมไดหิว

แสง แตดีใจท่ีมีคนรัก ขอบคุณท่ีทําขาวจน                                                            

โดงดัง ยอมรับคดีแตงโมสรางช� อเสียง คิด 

ถึงขนาดจะปลดหนี้ สวน “ทนายเดชา” เผย

อีกไมเกิน 7 วันน�าจะมีการแจงขอหากับคน

บนเรือเพิ่มเติม ดาน “หลวงพี่อุเทน” ครวญ

แคพา 2 โยคีเดินธุดงค แตรอง ผบ.ตร.ย้ํา

เปนพื้นที่ความมั่นคงเกรงดูแลไมไหว 

จากกรณีการผาชันสูตรศพแตงโม 

น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ ดารา

สาวรอบท่ี 2 ท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร กระ                                                           

ทรวงยุติธรรม รพ.ธรรมศาสตรเฉลิมพระ 

เกียรติ จ.ปทุมธานี เม� อวันที่ 17 มี.ค. เพ� อ

คลายความสงสัยจากคดีพลัดตกเรือจมแมนํ้า

เจาพระยาเสียชีวิตนั้น

ลาสุด เม� อวันที่ 18 มี.ค. นางภนิดา                                                       

ศิระยุทธโยธิน แมของนักแสดงสาวแตงโม

เปดเผยวา หลังจากเห็นผลพิสูจนแลว ตน

ดีใจและพอใจกับผลชันสูตร เพราะ พญ.คุณ

หญิงพรทิพย โรจนสุนันท ส.ว. ในฐานะ

อดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร ไดมาชวย

สังเกตการณ และพูดตรงกับสิ่งที่ตนเห็น 

ทั้งเร� องไมมีรอยบุบ ไมมีแผลที่ศีรษะ สวน

การเผาศพก็จะรอไปอีก 1 เดือน เพ� อใหทาง

โบสถจัดพิธีใหแตงโมไดอยางสวยงาม

ดานนายกฤษณะ ศรีบุญพิมพสวย 

อดีตทนายความของแมแตงโม ไดแถลงขาว

เปดใจครั้งแรกรวมกับนายเดชา กิตติวิทยา

นันท ทนายความ หลังจากถูกคุณแมแตงโม

เคียฟ • รุกภาคพื้นดินไมคืบ รัสเซียพึ่งการ

โจมตีทางอากาศจากระยะไกลถลมหลาย

เมืองของยูเครนอยางตอเน� อง มิสไซลหลาย

ลูกทําลายเปาหมายใกลสนามบินลวิฟ เพน

ตากอนเผยสามสัปดาหเศษรัสเซียใชมิสไซล

แลวกวา 1,000 ลูก รัฐบาลสหรัฐวางกาม

กอน “ไบเดน” คุย “สี จิ้นผิง” หามจีนสง

อาวุธชวยรัสเซีย

รายงานของเอเอฟพีเม� อวันศุกรที่ 18 

มีนาคม 2565 กลาววา รัสเซียยังคงเดิน

หนาโจมตียูเครนทางอากาศอยางตอเน� อง 

ทั้งที่มีเสียงประณามรุนแรงขึ้นวารัสเซีย

กําลังกออาชญากรรมสงครามและจงใจโจมตี

เปาหมายที่เปนพลเรือน โดยลาสุด

ไทยโพสต • มติ ศบค.ปรับระดับพื้นที่

ควบคุม ลดโซนสีสมเหลือ 20 จว. เพิ่ม 

“เพชรบุรี-เชียงใหม” สีฟานํารองทองเที่ยว 

ยังไมเปดผับ-บาร-สถานบันเทิง พรอมผอน

เกณฑ “เทสตแอนด โก-แซนดบอกซ” ตรวจ 

RT-PCR ครั้งเดียว “สงกรานต” จัดไดแค

รดน้ําดําหัว หามสาดน้ํา-เลนประแปง-ปาร                                                        

ตี้โฟม ไฟเขียวตอ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน 

รอแก พ.ร.บ.โรคติดตอเสร็จ “บิ๊กตู” หวง

สงกรานตคนฉีดเข็มกระตุนนอย เรงจัดวัค 

ซีนลงพื้นที่ ขูจัดงานไมปฏิบัติตาม สธ.สั่ง 

ปดทันที   ยํ้ายังไมมีประกาศเลิกถอดหนากาก 

“นายกฯ” มอบรางวัล อสม.ดีเดน ปลุกขวัญ

คนทํางาน

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 18 มี.ค. 

เวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประ                                                   

ธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ครั้ง

ที่ 5/2565 

พล.อ.ประยุทธกลาวชวงตนของการ

ประชุมวา หลังพบโควิด-19 สายพันธุ BA 2.2                                    

ขอใหทุกหน�วยงานติดตามสถานการณการ 

กลายพันธุและเช้ือชนิดน้ี ท้ังเร� องการตรวจ                                                           

หาเชื้อประสิทธิภาพวัคซีน อาการความรุน 

แรงของโรค และการตอบสนองตอยารักษา 

เพ� อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินสถาน 

การณการแพรระบาดตอไป 

“การปรับให โรคโควิด-19 เปนโรค

ประจําถิ่น ยังคงไมใชในระยะเวลานี้ เดี๋ยว

จะเกิดการเขาใจกันผิด เหมือนที่ไปพาดหัว                                                          

ขาวกันอยูทุกวันนี้ ทําใหเกิดความต� นตระ 

หนก แตก็ตองเตรียมแผนรองรับไวลวงหนา” 

พล.อ.ประยุทธระบุ

เง� อนไขเจรจายุติสงคราม :

‘รัฐเปนกลาง’ เปนเชนไร?

บี้ กนอ.ดึงตางชาติ

ลงทุนอีอีซี

สเปก ‘ผบ.ตร.’ คนใหม

บางขุนนนท • อัยการตีกลับสํานวน      

“รังสิมันต” หมิ่น “บิ๊กปอม” ชี้ ไมสมบูรณ

นัดอีกรอบ 31 มี.ค. ทั่นโรมประกาศเอาคืน

ตํารวจ ดันทุรังเรงคดี เด็กกาวไกลสางแคน

เตรียมเรียก ผบช.น.-ผบช.ภ.7 แจง กมธ. 

กองเชียรเตรียมซวย นครบาลชี้รวมกลุมให

กําลังใจยังผิดกฎหมายอยู

เม� อวันศุกรที่ 18 มี.ค. นายรังสิมันต                                            

โรม ส.ส.แบบบัญชีรายช� อ และรองเลขาธิ 

การพรรคกาวไกล (ก.ก.) เดินทางมายังสถานี                                                

ตํารวจนครบาลบางขุนนนท   เพ� อรายงานตัว                                                                

ตามขอกลาวหา ในความผิดฐานหมิ่นประ 

มาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 326 และ 328 จากการ

อภิปรายไมไววางใจนอกสภา พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในกรณี

มูลนิธิอนุรักษปารอยตอฯ เม� อตนป 2563 

โดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน ส.ส.บัญชีราย

ช� อ และหัวหนาพรรค พรอม ส.ส.พรรคเดิน

ทางมาใหกําลังใจ
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อิสรภาพแหงความคิด

‘ก.ก.’สางแคน

เล็ง‘ฟองกลับ’

หมายเรียกโรม
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รับ‘คดีแตงโม’ชวยใหดัง!

เดชาช้ี7วันแจงขอหาเพ่ิม

สถานบันเทิงรอเกอ!
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2 ในประเทศ

ต้องช่วยกันสื่อสารข้อเท็จจริง

ถึงจะสู้กับความจอมปลอม

ารที่หลายองค์กรภาคประชาชน หรือบุคคลระดับ

นำาของสังคมไทยได้ออกมาตั้งคำาถามกับประเทศ

มหาอำานาจอย่างสหรัฐ ในการใช้ข้ออ้างเรื่อง

ประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน เข้าไปจัดการปัญหา

ต่างๆ ทั่วโลก แต่มักจะหลับตาข้างเดียว ทำาเป็นไม่เห็นข้อ

อ้างที่สวยหรูดังกล่าวในกรณีที่ฝ่ายตัวเองละเมิดและได้

ประโยชน์ ทำาให้เห็นว่าการตั้งคำาถามของกลุ่มคนข้างต้นนับ

ได้ว่ามีข้อดีอยู่หลายประการ โดยเฉพาะการที่รัฐจะหยิบไป

ใช้และเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแรงกดดันของมหาอำานาจ ที่

จะใช้เราเป็นเบี้ยในการเดินหมากเกมความขัดแย้งจากวิกฤต

สงครามรัสเซีย-ยูเครน 

เพราะสหรัฐเองก็พยายามใช้มวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับ

รัสเซียสร้างแรงกดดันกับรัฐบาลเอนเอียงมาฝ่ายตนเอง แต่

เท่าที่เห็นรัฐบาลไทยยังเด้งเชือก และรักษาสมดุลในเกม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงได้ในระดับที่

เอาตัวรอดได้ โดยระหว่างนี้เหล่าบรรดามหาอำานาจต่างก็ใช้

สงครามข้อมูลข่าวสารลดความน่าเชื่อถือของอีกฝ่าย รวมไป

ถึงสงครามทางด้านเศรษฐกิจเพื่อบีบคั้นลดทอนกำาลัง  พร้อม

ดึงพันธมิตรที่มาสนับสนุนฝ่ายตนให้มากที่สุด ส่วนไทยก็ต้อง

ยืนหยัดในผลประโยชน์ชาติ และใช้ข้อเท็จจริงในการอธิบาย

ต่อสังคมในกรณีที่ถูกตั้งคำาถาม  

 ล่าสุดกรณีที่มีการเสนอข่าวและวิพากษ์วิจารณ์

ว่าประเทศไทยไปทำาความตกลงกับสหรัฐ ในการจัดทำา

เรื่องเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ และ

กรณีสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทาง

กระทรวงการต่างประเทศจึงต้องแถลงอย่างเป็นทางการ 

เพื่อยืนยันว่าเอกสารยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเป็นนโยบาย

ยุทธศาสตร์ของสหรัฐ ที่จัดทำาขึ้นเองฝ่ายเดียวเพื่อเป็น

แนวทางของการดำาเนินนโยบายของสหรัฐกับแต่ละภูมิภาค 

และมีการปรับทุกปี โดยเป็นเอกสารที่หลายหน่วยงานของ

สหรัฐ ช่วยกันประมวลทำาขึ้นมาเอง ไม่ใช่ความตกลงกับประ

เทศใดๆ ทั้งสิ้น 

ดังนั้นประเทศไทยและรัฐบาลไทยจึงมิได้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเอกสารฉบับนี้ ไม่มีหน่วยงานใดของไทยลง

นามรับรองหรือรับรู้เอกสารฉบับนี้ หรือไปตกลงว่าจะร่วม

มือกับสหรัฐในการดำาเนินนโยบายของสหรัฐ ในภูมิภาค

อินโดแปซิฟิกแต่อย่างใด ส่วนการแถลงการณ์วิสัยทัศน์

ร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐ (ค.ศ.2020) ว่าด้วยการเป็น

พันธมิตรด้านการป้องกัน ซึ่ง รมว.กลาโหมได้ลงนามเมื่อวัน

ที่ 17 พ.ย.2562 ร่วมกับนาย Mark Esper รมว.กห.สหรัฐใน

ขณะนั้น โดยเป็นเพียงการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมย้ำาความเป็น

พันธมิตรและเสริมสร้างความสัมพันธ์ และเป็นแนวทางความ

ร่วมมือระหว่างกลาโหมทั้ง 2 ฝ่าย

การออกเสียงที่สหประชาชาติกรณีสถานการณ์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ของไทยอยู่บนพื้นฐานของ

ความเป็นเอกราชและอธิปไตยของไทย มุ่งเน้นเรื่องการรักษา

ความเป็นกลาง และการรักษามิตรภาพการเป็นมิตรกับทุก

ประเทศและผลประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย อีกทั้งยังอยู่บน

พื้นฐานของการเคารพกฎกติกาสากล พร้อมตบท้ายว่า การ

ดำาเนินนโยบายต่างประเทศจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความ

เชื่อถือและความมั่นใจของนานาประเทศในความมั่นคงและ

ความมีเอกภาพของนโยบายของไทย จึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความ

สำาคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน มิใช่เป็นเรื่องที่ไม่จริง แต่

บอกเล่ากันต่อๆ มาจนกลายเป็นข้อเท็จจริง 

สิ่งที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่กลุ่มการเมือง

กลายเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลภายใต้เงาของมหาอำานาจทาบ

ทับ ก็คือข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่ทุกฝ่ายต้องยึดเป็นหลักสำาคัญ 

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำาถามหรือการเตือนให้ระวังในเรื่องต่างๆ 

เพราะไม่เช่นนั้นจะทำาให้ความน่าเชื่อถือของกลุ่มการเมือง

นั้นลดลงไป เป้าหมายที่ตั้งใจว่าการเปิดข้อมูลดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ มีคุณค่าก็จะกลายเป็นของไร้ราคา และไปเข้าทาง

พวกหลักการจอมปลอมที่ ไม่ต้องเสียแรงทำาอะไรเลย.

ไม่ต้องมีสัญญาอะไรหรอก มากินข้าวก็คือมากินข้าว 

แล้วการมาครั้งนี้ก็คือเรามาเจอกันแบบสุภาพบุรุษเข้าใจหรือ

ไม่ ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมือง เพราะทุกคนก็

คาดหวังให้มีการปฏิรูปทางการเมือง เพราะฉะนั้นการปฏิรูป

ทางการเมืองก็ต้องปฏิรูปที่ตัวเราก่อนใช่หรือไม่ ระบบก็คือ

ระบบ ไปว่ากันตรงโน้น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อนศึกษางาน ความคิด ที่เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์

ของนักลงทุนอเมริกันระดับโลกอย่าง เรย์ ดาลิโอ (Ray 

Dalio) ที่ศึกษาบทเรียนความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยโลกช่วง

เวลาต่างๆ ในงาน ระเบียบโลกใหม่ (The Great reset) ที่

มองถึงการเปลี่ยนผ่านของประเทศมหาอำานาจของโลก ย้อน

วงจรความเจิดจรัสรุ่งโรจน์จนถึงการตกต่ำา ที่ผ่านจากยุคดัตช์ 

อังกฤษ ถึงอเมริกา ที่ต่างมีแบบแผนวงจรคล้ายกัน ก่อรูปจาก

ปัจจัยต่างๆ ที่เกื้อหนุนสู่วงจรสร้างความรุ่งเรืองจาก 8 ปัจจัย

สำาคัญ

เริ่มจากหนึ่ง การสร้างการศึกษาหรือองค์ความรู้ สอง 

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาม การสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสังคม สี่ การจัดการผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ห้า การขยายผลสู่การค้าโลกและ

การปกป้องผลประโยชน์ หก การจัดการเรื่องกำาลังทหาร 

เจ็ด การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน-เข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง

ทางการเงิน แปด การมีเงินทุนสำารองของประเทศที่แข็งแกร่ง 

ปัจจัยหลักๆ เหล่านี้เป็นข้อสรุปในวงจรความเคลื่อนไหวที่เคย

เกิดขึ้นนี้ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนสู่ความเฉิดฉายรุ่งเรืองและตกต่ำา

ที่เคลื่อนผ่านกาลเวลาของโลก! 

วงจรความเคลื่อนไหวนี้ ปัจจุบันโลกกำาลังจับตาดู

ประเทศจีนในซีกโลกตะวันออก ที่กำาลังเคลื่อนผ่านปรับตัวใน

ทุกปัจจัยที่เข้าสู่วงจรที่เรียกว่าเป็น ขาขึ้นของความรุ่งเรืองใน

ระเบียบโลกใหม่วันนี้!

แน่นอนว่าสถานการณ์ โดยรวมของโลกวันนี้กำาลัง

เผชิญกับภัยพิบัติขนาดใหญ่จากการระบาดของไวรัส                      

โควิด-19 ที่กวาดล้างทำาลายทุกถิ่นย่าน-ในทุกมิติ! ไม่เว้นแม้คลื่น

ความเปลี่ยนแปลงเติบโตเฉิดฉายที่กำาลังเคลื่อนสู่โลกตะวันออก แถม

ด้วยพิษภัยจากการพยายามแทรกแซงความมั่นคงระหว่างประเทศ ที่

สหรัฐก่อขึ้นจนมีผลลุกลามเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่ง

รัสเซียพยายามปกป้องการรุกคืบแทรกแซงจากกลุ่มโลกตะวันตกที่มี

สหรัฐอเมริกาเป็นตัวนำา โดยใช้กลุ่มประเทศนาโตผ่านผู้นำายูเครนเป็น

เครื่องมือ! ฯลฯ สภาพโดยรวมเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ

ต่อเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาคมโลกและ

สังคมไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้!

หันมาพิจารณาพื้นฐานหลักที่เรย์กล่าวคือ เรื่องการศึกษา ที่

เป็นฐานสำาคัญของการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

ประเทศ ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า โลกวันนี้เป็นโลกที่กำาลังปรับสร้างการ

จัดการความรู้ยุคใหม่-มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต-ความก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง ในทิศทางใหม่ ที่มีข้อสรุปสำาคัญรวมถึง

การปรับสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยรวมที่ว่า เป็นยุคที่

ต้องรื้อสร้างละทิ้งความรู้เก่า-หันมาแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อ

ปรับตัวจากวันนี้สู่อนาคต หรือที่เรียกกันว่า unlearn-relearn ซึ่งเป็น

สภาวะการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาโดยตรง!

การจัดการศึกษาของสังคมไทยในทุกระบบ-ทุกระดับ โดย

เฉพาะกลุ่มอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการ

สร้างบ้านเมืองยุคใหม่นั้น เราจะพบว่าฐานการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ และโลกแวดล้อมของการศึกษา รวมถึงการดำาเนิน

ชีวิตในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญจากความก้าวหน้า

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมหลากมิติ ที่

เรียกร้องให้ผู้คนต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่ การ

บริหารจัดการใหม่ การดำาเนินชีวิตใหม่ ทั้งในบริบทของบุคคล หน่วย

งาน องค์กร สถาบันการศึกษา สังคม และกระบวนการการเรียนรู้ 

รวมทั้งการมีกรอบทิศทางที่แม่นตรง-รวดเร็ว ในการสร้างสมรรถนะ

ความก้าวหน้าใหม่ เพื่อไม่ให้ถูกเบียดขับทำาลายล้างจากความ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย!

ข้อพิจารณาถึงความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่เกิดจากการเปลี่ยน

ปรับพลิกผันจากโลกใบเดิมสู่เทคโนโลยีดิจิตอลในวันนี้จะพบว่า การ

เข้าสู่โลกดิจิตอลนั้นส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างสำาคัญต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาค

อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร การศึกษา ฯลฯ ไปจนถึง

การใช้ชีวิตประจำาวันของผู้คน 

การเข้ามาของเทคโนโลยีทั้งกระบวนระบบไม่ว่า ระบบ

อัตโนมัติ ระบบข้อมูลบิ๊กดาต้า การสื่อสารใหม่ ระบบการผลิต

และบริการแบบอัจฉริยะ การเชื่อมต่อสื่อสารใหม่  IoT AI หุ่น

ยนต์ คลาวด์คอมพิวเตอร์และสื่อสาร รวมทั้งการจัดการข้อมูล

เพื่อออกแบบ-ขับเคลื่อน-ควบคุม ในระบบการผลิตและบริการ 

ที่อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิตอลที่รวมเรียกว่า เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยฐานข้อมูลและความรู้ใหม่ในระบบอัจฉริยะนั้น ส่งผลกระ

ทบให้ระบบการศึกษา-การพัฒนาคน-และการจัดการแรงงาน 

รวมถึงการปรับองค์กรการผลิต-การบริการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม 

การเงินและอื่นๆ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เปลี่ยน

รูปโฉมและสมรรถนะไปอย่างสิ้นเชิง ภาพสะท้อนนี้มุ่งให้มอง

เห็นถึงภาพรวมของการทำางานด้านการศึกษาและการทรัพยากร

มนุษย์ ที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-

สังคมโดยรวมของประเทศ สู่ความก้าวหน้าใหม่ที่เท่าทันโลกที่

เปลี่ยนแปลงปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งจำาเป็นยิ่งที่

ต้องปรับสร้างฐานความรู้-สมรรถนะใหม่ที่ไม่อาจใช้วิธีคิด-วิธี

การ-ความรู้-ทักษะในระบบเดิมมาทดแทนได้ 

การปรับสร้างทักษะยกระดับทักษะสู่การยกระดับทักษะ-

สมรรถนะใหม่ระยะสั้น-เร่งด่วน-การสร้างการศึกษาตลอดชีพ 

เป็นภารกิจสำาคัญและจำาเป็นในการสร้างการศึกษายุคใหม่ นั่น

หมายความว่า สถาบันการศึกษาทุกระดับ-องค์กรหน่วยงานเกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มต่างๆ จำาเป็นต้องปรับตัวทั้งเรื่องวิธีคิด ระบบ

ระเบียบ องค์ความรู้ที่เป็นฐานความรู้-ฐานสมรรถนะ-ทักษะ จนถึง

การจัดการความรู้-ปรับสร้างความรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบการผลิต-ระบบ

เศรษฐกิจที่เป็นจริงในโลกดิจิตอลที่มีรายละเอียดหลากมิติ ซึ่งมีภาระ

ร่วมกันที่จะรื้อสร้าง-บริหารจัดการความรู้ให้ทันโลกอย่างจริงจัง!!!.

นต้นบรรทัดแรกด้วยการแสดงความเสียใจกับครอบครัว

ของ อส.ทพ.จิโรจ จิตวิสุทธิ์ ที่เสียชีวิตจากการ ลอบกัด 

ของกองกำาลังติดอาวุธ หรือ 

แนวร่วม ขบวนการ

แบ่งแยกบีอาร์เอ็น ที่บ้าน

เมาะโจ หมู่ 5 ต.กระหวะ 

อ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งมี

เพื่อนๆ ทหารพราน ได้

รับบาดเจ็บจากระเบิด

แสวงเครื่องในครั้งนี้

อีก 4 นาย และเป็นการ 

ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ใน

รูปแบบการ สร้างสถานการณ ์เพื่อ 

หลอกล่อ ให้กำาลังทหารพรานออกจาก ฐาน

ปฏิบัติการ ไปยังจุด สังหาร ซึ่งเป็น ยุทธวิธี ของ สงครามกอง

โจร ที่ใช้มาแล้ว 18 ป ีและยังใช้ได้ผลอยู่ในขณะนี้ ซึ่งประเด็นนี้

ก็เป็นเรื่องที่ ไม่เข้าใจ เหมือนกันว่า ทำาไมวิธีการ หลอกล่อ เพื่อ

ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปใน กับดัก หรือ ทุ่งสังหาร จึงเป็นไปอย่าง 

ง่ายดาย และกลายเป็นความ สูญเสีย ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่

เกิดขึ้นกับ กำาลังพล ในพื้นที่ 

หรือการ สูญเสีย แบบนี้กลายเป็นเรื่อง ซ้ำาซาก 

ที่หน่วยงานในพื้นที่เห็นเป็นเรื่อง ปกติ จึงไม่ได้รับการ 

แก้ไข เพื่อให้กำาลังพลเข้าใจถึงสถานการณ์ เข้าใจถึง 

ยุทธวิธ ีในการป้องกันชีวิต เพราะโดยข้อเท็จจริง วันนี้ 

แนวร่วม บีอาร์เอ็น กระจายตัวเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะทุก

ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ทหาร ต่างอยู่ในสายตาของ

การติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลา  

เมื่อ เป้าหมายชัด โอกาสมี ทางหนีพร้อม กอง

กำาลังติดอาวุธ หรือ แนวร่วม ที่เตรียมพร้อม และรอการ 

สั่งการ จะปฏิบัติการทันที 

เช่นก่อนหน้านี้ก็เป็นการก่อเหตุด้วย ระเบิดแสวง

เครื่อง ในพื้นที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา มาแล้ว 

จนทำาให้กำาลังพล ทหารพราน บาดเจ็บ 5 นาย และชาว

บ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุถูก ลูกหลง บาดเจ็บไปด้วยอีก 5 นาย  

สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้จึงไม่ได้ต่าง

จาก ปี 2547 เพราะตรงไหนที่มีกำาลัง ทหาร ตรงนั้นคือพื้นที่

ไม่ ปลอดภัย และ แนวร่วม พร้อมที่จะ ก่อเหตุ เพื่อสร้างความ 

สูญเสีย ให้เกิดขึ้น สิ่งที่ผิดไปเป็นเพียงในอดีต เป้าหมาย ใน

การ สังหาร นอกจากเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังมีครู, พระ, ข้าราชการ

พลเรือน และประชาชน แต่วันนี้ เป้าหมาย เปลี่ยนเป็น 

ทหาร ตำารวจ กองกำาลังท้องถิ่น เช่น ทหารพราน อส. ชรบ. ผู้นำา 

ท้องที่ และประชาชน ที่เป็น สายข่าว ให้กับเจ้าหน้าที่ 

เมื่อ เป้าหมาย ของบีอาร์เอ็นแคบลง เหลือเพียงกลุ่ม

คน ดังกล่าว จึงทำาให้มีความเห็นจากหน่วยงานความมั่นคงว่า 

สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น เพราะ

เหตุร้ายลดลง และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ประสบความสำาเร็จ

ในการ ดับไฟใต้ 

นี่ถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องการให้เกิดความ

สำาเร็จในการดับ ไฟใต้ มากกว่านี้ เพราะให้ นายพล ที่นั่งอยู่

บน หอคอยงาช้าง ใน ส่วนกลาง ชื่นชม และลงความเห็นว่างบ

ประมาณ 400,000 ล้าน ในเวลา 18 ป ีที่เอามา ถมทะเล เพื่อ ดับ

ไฟใต้ มีความ คุ้มค่า ก็แค่ออกคำาสั่งให้กำาลังพลอยู่นิ่งๆ ใน ฐาน

ปฏิบัติการ ไม่ต้องออกไปไหน รับรองว่าสถานการณ์ความ

รุนแรงจะลดลงกว่านี้ เพราะ แนวร่วม ไม่มี เป้าหมาย ใน

การ โจมตี  

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวัน

ครบรอบ 62 ปี ของการ สถาปนาขบวนการแบ่งแยกดิน

แดนบีอาร์เอ็น ก็ได้มี ปรากฏการณ์ ทาง สัญลักษณ์ เพื่อ

แสดง ตัวตน และ ตอกย้ำา ถึง อุดมการณ์ ในการ แบ่งแยก

ดินแดน ของขบวนการ บีอาร์เอ็น เพื่อ เอกราช 

นั่นคือการให้ แนวร่วม ใน 4 จังหวัด สงขลา, ปัตตานี, ยะลา 

และนราธิวาส แขวนป้ายผ้า, พ่นสี และปล่อย ว่าว ที่มีข้อความการ 

แบ่งแยกดินแดน และ ผืนธง การ ปฏิวัติ ของ บีอาร์เอ็น ถึง 50 กว่า

จุด พร้อมทั้งปฏิบัติการร้าน ไอโอ ใน โซเชียลมีเดีย ที่ ณ วันนี้ ปีก

การเมือง ของ บีอาร์เอ็น เป็นผู้ที่ ครอบครอง และ ควบคุม การ 

ไอโอ ใน โซเชียลมีเดีย ได้ทั้งหมด และนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง จุดอ่อน 

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ยังคง มะงุมมะงาหรา ในเรื่อง 

ยุทธศาสตร ์การสร้างความเข้าใจกับสังคมที่ ล้มเหลว มาโดยตลอด 

ผู้นำาศาสนาเอย กลุ่มสตรีเอย โฆษกชาวบ้านเอย กลุ่มเยาวชน

เอย และอีกหลายๆ เอย ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจัดตั้งขึ้นมา ยัง

ไม่มีความ แก่กล้า ที่จะไป ต่อกร กับ แนวร่วม ในพื้นที่ ดังนั้นกลุ่ม

ต่างๆ ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าจัดตั้งขึ้นมา จึงทำาได้แค่การรวมตัว 

แสดงพลัง หน้าอำาเภอ และในสถานที่ต่างๆ ตามที่หน่วยงานความ

มั่นคงต้องการ โชว์ เช่น การรวมตัวกันปฏิเสธความรุนแรง ไม่เอา

ความรุนแรง ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง 

แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่กล้า ฟันธง ประณามว่า สิ่งที่ แนว

ร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ใน

พื้นที่เป็นเรื่องที่ผิดหลัก ศาสนา เป็น ฆาตกร และรวมตัวกัน ขับไล่ 

กลุ่ม แนวร่วม ออกจาก หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากการ 

ก่อการร้าย 

วันนี้สภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงยังเป็นสภาพของ 

สังคม ของคน มือล่าง ที่จ้องแต่ จะเอา เช่น เอาผลประโยชน์ 

เอา งบประมาณ เอา ตำาแหน่งหน้าที ่แต่ไม่มีการให้ ซึ่งการให้คือ 

สังคม ของคน มือบน ที่หน่วยงานของรัฐยังไม่มีแผนในการสร้าง

สังคม มือบน ให้เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ประเทศใด พื้นที่ใด ที่ไม่มี 

สังคมมือบน ก็จะมีสภาพที่เป็นอย่างสังคมใน จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ นั่นเอง 

สถานการณ์ความ สำาเร็จ หรือ ล้มเหลว ในการดับ ไฟ

ใต้ ดูไม่ยาก ไม่ต้องไปดูตั้งแต่ปี 2547 ให้ยุ่งยาก เอาแค่ใน

ยุคของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ใน

ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุคที่ รัฐบาล กองทัพ มีอำานาจอย่าง 

เบ็ดเสร็จ มีการเปลี่ยนการ เจรจาสันติภาพ เป็นการ พูดคุย

สันติสุข กับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในประเทศมาเลเซีย โดย

รัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความสะดวก 

มีการตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือ ครม.ส่วนหน้า ด้วย

การเอาอดีตแม่ทัพ อดีตเลขาธิการ ศอ.บต. อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูง

ของ สมช.และ สขว.และอื่นๆ ที่เป็นผู้เคยอยู่ เคยรู้ เรื่องของ ไฟ

ใต้ มาร่วมทำาหน้าที่ในการดับ ไฟใต้ ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า และ ศอ.บต. 

มีการใช้งบประมาณจำานวนมาก เพื่อเป็นงบ

ประมาณในการ ทำางาน ของ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล 

และมีการเข้ามาปฏิบัติงานที่ ซ้ำาซ้อน กับ งานที่ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต.ทำาอยู่แล้ว เช่นงาน

ด้าน เยาวชน ด้านความมั่นคง พหุวัฒนธรรม และ ฯลฯ 

แม้แต่งานแก้ปัญหา กล้วยหินเป็นเชื้อรา, ผู้แทนพิเศษ ก็

ทำามาแล้ว และที่สำาคัญมีการตั้งกระทรวงศึกษาธิการส่วน

หน้า เพื่อแก้ปัญหา รากเหง้า ของ ไฟใต้ นั้นคือเรื่องการ

ศึกษา 

วันนี้รัฐบาล กอ.รมน. กองทัพ ลองกลับไป 

ทบทวน อีกครั้งว่า ตั้งแต่ปี 2557 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา เข้ามาบริหารประเทศ และมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และนโยบายในการดับ ไฟ

ใต้ นอกจากใช้ งบประมาณ ที่มากขึ้น ตามที่มีหน่วย

งานที่ ซ้ำาซ้อน ขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากหน่วยงานที่เกิด

ขึ้นใหม่มีอะไรบ้างที่มีความสำาเร็จ แค่ผลงานของ ผู้แทนพิเศษ

รัฐบาล กับ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า และการ พูดคุย

สันติสุข นี่แหละ เอามาเผยให้ประชาชนเห็นว่าอะไรคือความ

สำาเร็จในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพราะแม้แต่เรื่องของ กล้วยหิน วันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ 

หรือการแก้ปัญหา ไฟใต้ รัฐบาลและ กอ.รมน.คิดเพียงขอ

ให้ ได้ทำา ส่วนทำาแล้วจะ ตอบโจทย์ หรือไม่ ไม่มีความสำาเร็จ เช่น

เดียวกับ สนามบินเบตง ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี บินมาเป็นประธานเปิดสนามบินที่เปิดเสร็จ บริษัท นก

แอร ์ก็ ยกเลิก เที่ยวบิน เพราะบินแล้วไม่ คุ้มทุน และใครไม่รู้

บอกว่ามีสนามบินดีกว่าไม่มี ส่วนมีแล้วจะใช้เป็นที่ เลี้ยงแพะ 

และให้เป็นที่ ชักว่าว ก็แล้วแต่ และทั้งหมดคือการ สะท้อน ให้

เห็นถึงความ ล้มเหลว ในการดับ ไฟใต้ ที่เริ่มตั้งแต ่ต้นน้ำา จนถึง 

ปลายน้ำา นั่นเอง.

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘สนามบินเบตง’ ตัวอย่างสะท้อนความล้มเหลว

ดับ ‘ไฟใต้’ ตั้งแต่ ‘ต้นน้ำา’ จนถึง ‘ปลายน้ำา’ 

ขึ้

ก

ย้

การศึกษาที่กำาลังเผชิญกับกระแสที่เปลี่ยนไป

ของโลกแวดล้อมยุคใหม่

tapichart@hotmail.com
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3ในประเทศ

าจจะดูเร็ว อาจจะดูไว ที่จะมาคุยกันถึง “ผบ.ตร.” 

คนใหม่ ที่จะมาต่อคิว “ผบ.ปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข  ที่ยังเหลือเวลากว่า 5-6 เดือน ถึงจะ

เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565

แต่เมื่อสัปดาห์ก่อนเขียนถึง 3 แคนดิเดต “ผบ.ตร.” 

ที่ดูจะมีความชัดเจน หลังผ่านพ้นการแต่งตั้ง “นายพลสี

กากี”  วาระกลางปีเดือนเมษายน ที่ในบัญชีแต่งตั้งครั้ง

นี้ ไม่มีการแต่งตั้ง “รอง ผบ.ตร.” เพิ่มเติมจากรายชื่อเดิม

ที่มีอยู่

ตัด “รอง ผบ.ตร.” ที่เกษียณอายุราชการปีนี้ 

ก็จะเหลือเพียง 3 ราย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามกฎ  ตามระเบียบ ตามกติกา ที่จะสามารถขึ้น

ดำารงตำาแหน่ง  “ผบ.ตร.” เป็นแม่ทัพกุมบังเหียน “กรม

ปทุมวัน” คนต่อไป

“บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเร

ตำารวจแห่งชาติ เกษียณปี 2566

“บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. (นรต.รุ่น 38) เกษียณปี 2566

“บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. 

(นรต.รุ่น 40) เกษียณปี 2567

ก็เลยมีหลายคนถามกันเข้ามา ถ้ามีอยู่ 3 ราย ตาม

นี้ 

ใครจะเป็น “ผบ.ตร.” คนต่อไป???

จะตอบว่า...ไม่รู้ ก็กลัวจะไม่ได้กินน้ำาพริกไปหลาย

วัน  จะยืนยัน “ฟันธง” ก็ดูจะหาญกล้าเกินไป เพราะ

ไม่ใช่ “ลุงตู่”  ประธาน ก.ต.ช. หรือเป็นบอร์ด ก.ต.ช. ที่มี

อำานาจในการคัดเลือก “ผบ.ตร.” และไม่ได้ไปนั่งอยู่ในใจ 

“ผบ.ปั๊ด” ที่จะได้รู้ว่าจะเสนอชื่อใครเป็น “ผบ.ตร.” คน

ใหม่

แต่สิ่งที่รู้ สิ่งที่พอจะไกด์ไลน์ ให้หลายคนเอาไว้เป็น

ข้อมูลในการลุ้นช่วงปลายปีนี้ คือ ผบ.ตร.คนใหม่ปีนี้ 

“มีเงื่อนไข”!!!

โฟกัสสำาคัญต้องจับตาการแต่งตั้ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่

จะขึ้นมาเป็น รอง ผบ.ตร. ในการแต่งตั้ง “นายพล” วาระ

ประจำาปี 2565 จะมีใครกันบ้าง นั่นจะมีนัยส่งไปถึงเก้าอี้  

“ผบ.ตร.” คนใหม่ในปีนี้

ปีนี้ รอง ผบ.ตร. ว่าง 5 เก้าอี้ จากเกษียณ

อายุราชการ 4 ราย คือ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์, 

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย และ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง 

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา และจาก รอง ผบ.ตร.ที่ขึ้นไป

เป็น ผบ.ตร. แทน “ผบ.ปั๊ด” อีก 1 ราย

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่อยู่ในข่ายแคนดิเคต รอง ผบ.ตร.   

ไล่ตามลำาดับอาวุโส 

พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน เกษียณปี 2566

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง เกษียณปี 2568

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช เกษียณปี 2567

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เกษียณปี 2574

รวมทั้งดาวรุ่งอย่าง พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล 

เกษียณปี 2567

ถามว่าถ้าเป็นเราหากรอคั่วเก้าอี้ “ผบ.ตร.” คิวต่อ

ไปในอนาคต เราจะเลือกหนุนใครมาเป็น “ผบ.ตร.” ปีนี้ 

จะเลือกคนที่มาปิดหัวตัวเองหรือ??? 

ลองคิดกันเล่นๆ ดู.

สเปก ‘ผบ.ตร.’ คนใหม่

อ

สภาหลกีโควดิ!งดประชมุกมธ.กฎหมายลกู

เมื่อวันศุกร์ นายนิกร 

จำานง ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา  

โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งติดเชื้อโควิด-

19 มีไทม์ ไลน์ร่วมเข้าประชุม

กรรมาธิการกฎหมายลูกเกี่ยว

กับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 16-17 

มี.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายนิกรระบุว่า 

“ระวังตัวกันนะครับ โควิดรอบ

นี้โอบล้อมอยู่รอบตัวจริง ผม

ดูแลตัวเองค่อนข้างเคร่งครัด

มาตลอด ส่วนใหญ่ใส่หน้ากาก 

2 ชั้น ฉีด Vaccine AZ  2 เข็ม

+Pfizer เข็ม 3 ตามคำาแนะนำา 

เวลาต้องไปประชุมหรือไปงาน

ที่มีคนมากมายกลับมาก็ล้าง

จมูกด้วยน้ำาเกลือ Ckeck Atk 

บ่อยมาก

โดยวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่าน                                                    

มา ก่อนเข้าประชุม กมธ.กฎ 

หมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ผลยังเป็นลบ แต่เมื่อวานเย็น

หลังเลิกประชุมมาครึ่งวัน รู้สึก

คัดจมูกเลยเช็ก ATK ดู ขึ้น 2 

ขีด เช็กซ้ำากับอีกชนิดหนึ่งก็

สองขีด

เบ้ืองต้นได้แจ้งให้นาย

สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข  

ในฐานะประธาน กมธ.ร่าง

กฎหมายลูกเลือกต้ังทราบแล้ว  

และขออนุญาต Home Isolation 

เพราะคิดว่าไม่หนักมาก จะได้

ไม่เป็นภาระมากนัก ท่ีรู้สึกเป็น

ห่วงมากคือเพื่อนกรรมาธิการ 

49 คน แม้ท่ีผ่านมาประธาน 

กมธ.ได้ให้คำาแนะนำาอย่างใกล้

ชิด มีการจัดห้องน่ังห่างกัน และ

พ่นยาฆ่าเช้ือทุกสัปดาห์ แต่ก็ขอ

ให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วย เพราะ

มันอยู่รอบตัวเราและติดต่อง่าย

ดายจริงๆ”

ผู้ ส่ือ ข่าวรายงานว่า 

สำาหรับไทม์ไลน์ของนายนิกรพบ

ว่า  เมื่อวันท่ี 16-17 มี.ค.เข้าร่วม

นักรบ‘สอ.รฝ.’ลงใต้

ปฏิบัติภารกิจมั่นคง

สงขลา • เมื่อวันที่ 18 

มี.ค. พลเรือตรีสรวุท ชว

นะ ผู้บัญชาการ หน่วย

บัญชาการต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝั่ง  (ผบ.สอ.รฝ.) 

มอบหมายให้ นาวาเอกณัฐ

พงศ์ ปานโสภณ  รองผู้

บัญชาการ เป็นประธาน

ปิดการฝึกทบทวนความ

พร้อม หน่วยปฏิบัติการ

ต่อสู้อากาศยานและรักษา

ฝั่ง จังหวัดสงขลา  ที่ดำาเนิน

การฝึกเสร็จสิ้นระหว่างวัน

ที่ 17 ก.พ.-18  มี.ค.65 

พร้อมเดินทางไปภารกิจ

ด้านความมั่นคง วงรอบ

ผลัดเปลี่ยนเดือน เม.ย.65 

โดยมีนาวาเอกสามารถ 

ศรีม่วง  ผู้บังคับการศูนย์

การฝึก นำากำาลังพลกว่า 

50 นายเข้าแถวรับการ

ตรวจความพร้อม ณ หน้า

กองบังคับการ ศูนย์การ

ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้

อากาศยานและรักษาฝั่ง 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอกณัฐพงศ์ ได้

กล่าวเน้นย้ำาให้กำาลังพลทุก

นาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

กำาลังความสามารถ เพื่อ

สนองภารกิจของหน่วยและ

กองทัพเรือในการรักษา

ความสงบเรียบร้อย และ

รักษาอธิปไตยของชาติ 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี

ความสามัคคี ไม่ตั้งตนอยู่

บนความประมาท นำาความ

รู้ความสามารถที่ ได้ศึกษา

อบรมมาปฏิบัติงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด.

‘ธนารักษ์’ตีปี๊บ

ประมูลขายที่ดิน

ยึดคดีฟอกเงิน

ไทยโพสต์ • “ธนารักษ์” 

เตรียมลุยเปิดประมูลขาย

ที่ราชพัสดุที่ ได้มาโดยคำา

พิพากษาของศาลให้ตกเป็น

ของแผ่นดิน  ผ่านระบบ

ออนไลน์แบบ Real Time 

ฟุ้งสะดวก รวดเร็ว  และ

โปร่งใส ระบุราคาขายเริ่ม

ต้นไม่เกิน 5 แสนบาท 

นายประภาศ คง

เอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ 

กล่าวว่า  กรมธนารักษ์

เตรียมจะเปิดประมูลขาย

ที่ราชพัสดุที่ ได้มาโดยคำา

พิพากษาของศาลให้ตก

เป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็น

ทรัพย์สินที่ยึดมาในคดี

มูลฐานความผิดในการฟอก

เงินตามกฎหมาย  ปปง.

และ ป.ป.ช.จำานวน 44 

รายการ โดยจะเปิดประมูล

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Treasury e-Auction ซึ่ง

เป็นระบบประมูลทรัพย์

ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน

ค้นหาและประมูลทรัพย์ที่

ต้องการผ่านระบบออนไลน์

แบบ Real  Time สะดวก 

รวดเร็ว และโปร่งใส

โดยในวันที่ 14-28                                              

ม.ีค.65 จะเปดิใหล้งทะเบยีน                                                

สมัครสมาชิกและวางเงิน

ประกัน และวันที่ 24-29 

มี.ค. 65 จะเปิดให้มีการ

เสนอราคาในระบบประมูล 

วันที่ 25  มี.ค.65 ให้วางเงิน

ประกันวันสุดท้าย สำาหรับ

การชำาระผ่านธนาคารอื่นที่

ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ก่อน

เวลา 18.00 น.  และวัน

ที่ 28 มี.ค.65 ให้วางเงิน

ประกันวันสุดท้าย สำาหรับ

การชำาระผ่านธนาคารกรุง

ไทยและบัตรเครดิต ก่อน

เวลา  18.00 น. ส่วนวันที่ 

29 มี.ค.65 เป็นวันสุดท้าย

การประมูล (ก่อน 10.00 น.)

“ ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ เ ข้ า

ประมูลที่ ได้สมัครสมาชิก

ในระบบประมูลขายผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมธนารักษ์แล้ว และ

ประสงค์ที่จะเสนอราคาซื้อ

ที่ราชพัสดุรายการใดในการ

ขายครั้งนี้ สามารถวางเงิน

ประกันการประมูลแต่ละ

รายการที่จะเสนอราคาซื้อ 

โดยชำาระผ่านระบบเพย์

เมนต์ในช่องทางการชำาระ

เงินบนแอปพลิเคชันต่างๆ 

เพื่อให้บริการประชาชนได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว” นาย

ประภาศกล่าว

สำาหรับกำาหนดการ

วางเงินประกันการประมูล

ตามราคาขายทรัพย์เร่ิม

ต้น คือราคาขายทรัพย์เร่ิม

ต้นไม่เกิน 200,000 บาท 

เงินประกันการประมูลอยู่

ท่ี 10,000 บาท, ราคาขาย

ทรัพย์เร่ิมต้นต้ังแต่ 200,001-

500,000 บาท เงินประกัน

การประมูลอยู่ท่ี 25,000 

บาท, ราคาขายทรัพย์เร่ิมต้น

ต้ังแต่  500,001-1,000,000 

บาท เงินประกันการประมูล 

อยู่ท่ี 50,000 บาท, ราคา

ขายทรัพย์เ ร่ิมต้นต้ังแต่  

1,000,001-3,000,000 บาท 

เงินประกันการประมูลอยู่

ท่ี 150,000 บาท, ราคา

ขายทรัพย์เร่ิมต้น ต้ังแต่ 

3,000,001-5,000,000 บาท 

เงินประกันการประมูลอยู่

ท่ี 250,000 บาท และราคา

ขายทรัพย์เ ร่ิมต้นต้ังแต่ 

5,000,001 บาทข้ึนไป เงิน

ประกันการประมูล อยู่ท่ี 

500,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคา

สามารถเสนอราคาขั้นต่ำา

เพิ่มขึ้นระหว่างการแข่งขัน

เสนอราคาแต่ละครั้ง โดย

ราคาขายทรัพย์เริ่มต้นไม่

เกิน 500,000 บาท เพิ่มราคา

ครั้งละ 10,000 บาท, ราคา

ขายทรัพย์เริ่มต้นตั้งแต่  

500,000-1,000,000 บาท 

เพิ่มราคาครั้งละ  20,000 

บาท, ราคาขายทรัพย์เริ่ม

ต้นตั้งแต่ 1,000,001-

3,000,000 บาท เพิ่มราคา

ครั้งละ  30,000 บาท, ราคา

ขายทรัพย์เริ่มต้นตั้งแต่ 

3,000,001-5,000,000 บาท 

เพิ่มราคาครั้งละ  40,000 

บาท และราคาขายทรัพย์

เริ่มต้นตั้งแต่  5,000,001-

7,000,000 บาท เพิ่มราคา

ครั้งละ  50,000 บาท.

‘ดร.เอ้’มั่งคั่ง!300กว่าล้าน
สนามบินน้ำา • เมื่อวันศุกร์ 

ที่สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้

เปิดเผยบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุ

ชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรณีพ้น

จากตำาแหน่งอธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่  

13 ธ.ค.64              

นายสุชัชวีร์แจ้งว่า ตน                                                    

เองและนางสวิตา สุวรรณ 

สวัสดิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้ง

สิ้น 341,205,717 บาท เป็น

ทรัพย์สินของนายสุชัชวีร์  

140,895,964 บาท เป็นของ

นางสวิตา 200,309,752 บาท 

มีหนี้สิน 34,853,979 บาท 

เป็นหนี้สินของนายสุชัชวีร์  

26,444,029 บาท เป็นของนาง

สวิตา 8,409,950  บาท โดย

หนี้สินดังกล่าวเป็นเงินกู้จาก

ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 

สำ าหรับรายละเอียด

รายการทรัพย์สินนั้น ประกอบ

ด้วย เงินสดของทั้งคู่มูลค่ารวม

กัน 900,000 บาท เงินฝากของ

ทั้งคู่มูลค่ารวมกัน 15,527,083 

บาท เงินลงทุนของทั้งคู่มูลค่า

รวมกัน 52,480,931 บาท ส่วน

ใหญ่เป็นการถือหุ้นในกองทุน

ต่างๆ รวมถึงสหกรณ์ออม

ทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง 

และบริษัทเอกชนต่างๆ จำานวน 

42  ราย เงินให้กู้ยืมของนางสวิ

ตา 16,807,792 บาท ที่ดินของ

นายสุชัชวีร์ 32,100,000 บาท  

โรงเรือนและสิ่งปลูก

สร้างของทั้งคู่ จำานวน 6 หลัง  

มูลค่ารวมกัน 95,000,000 บาท 

โดยเป็นชื่อของนายสุชัชวีร์ 4 

หลัง เป็นอาคารพาณิชย์ในเขต

ลาดกระบัง, บ้านพัก 2 ชั้น

ในเขตคันนายาว, ห้องชุดพัก

อาศัย และบ้านพัก  2 ชั้น มูลค่า 

35,000,000 บาท ที่บางเสาธง 

จ.สมุทรปราการ และในชื่อ

ของนางสวิตา 2 หลัง โดยเป็น

อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น มูลค่า 

15,000,000 บาท อยู่ที่เขต

ลาดกระบัง และบ้านพัก 2 ชั้น 

มูลค่า 15,000,000  บาท อยู่ใน

เขตลาดกระบัง   

ยานพาหนะของทั้ ง

คู่ จำานวน 6 คัน มีทั้งรถยนต์

และบิ๊ ก ไบก์  มู ลค่ า รวม

กัน 15,710,000 บาท สิทธิ

และสัมปทานของนายสุชัช

วีร์ 8,000,000 บาท ขณะที่

รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ 

แจ้งไว้ 32 รายการ มูลค่ารวม

กัน 104,680,000 บาท โดย

มีทรัพย์สินที่น่าสนใจ  อาทิ 

พระเครื่อง 124 องค์ กระเป๋า

แบรนด์เนม 34 ใบ ทองรูป

พรรณ 28 เส้น ทองคำาแท่ง 

18 แท่ง นาฬิกาสุภาพสตรี 26 

เรือน นาฬิกาสุภาพบุรุษ 30 

เรือน ตุ้มหูเพชร  30 คู่ สร้อย

คอทองคำาและสร้อยคอเงินแท้ 

17 เส้น จี้ทองคำาและจี้เพชร 

19 ชิ้น เข็มกลัดเพชรและเข็ม

กลัดทับทิม 13 ชิ้น สร้อยข้อ

มือเพชรและสร้อยข้อมือทับทิม 

9  เส้น ปืน 24 กระบอก ต่าง

หูพลอยประดับเพชรและต่างหู

มุกประดับ 16 คู่ เหรียญที่ระลึก 

ร.4, ร.5, ร.8, ร.9 และสมเด็จย่า 

นอกจากนี้ยังสะสมภาพเขียน

ศิลปะจำานวนหนึ่ง 

 นายสุชัชวีร์ยังแจ้งว่า 

มีรายได้ต่อปีเป็นเงินเดือน  

1,410,870 บาท เงินประจำา

ตำาแหน่ง 5,094,000  บาท 

เป็นเบี้ยประชุมและโบนัส 

5,500,000 บาท รายได้จากการ

ขายหนังสือ 3,200,000 รวม

แล้ว 15,204,870 บาท ส่วน

นางสวิตา มีรายได้ต่อปีเป็นเงิน

เดือน 1,200,000 บาท เป็นเบี้ย

ประชุมและโบนัส  200,000 

บาท  

ขณะที่รายจ่ายประจำา

ต่อปี นายสุชัชวีร์แจ้งว่า เป็น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 400,000 

บาท ค่าผ่อนบ้าน  3,153,600 

บ าท  ค่ า เ ล่ า เ รี ย นบุ ต ร 

200,000 บาท  ส่วนรายจ่าย

ประจำาของนางสวิตา เป็น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  640,800 

บาท ค่าผ่อนรถยนต์ 585,984 

บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะมีรายจ่ายต่อปี เป็น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120,000 

บาท นอกจากนี้ นายสุชัช

วีร์ยังระบุว่า เสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่าน

มา จำานวน  12,239,104 บาท 

ส่วนนางสวิตาเสียภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาในรอบปีที่ผ่าน

มา 1,200,000 บาท  

ทั้ งนี้  เมื่ อ เที ยบกับ

ทรัพย์สินที่นายสุชัชวีร์แจ้งไว้

ในกรณียื่นทุก 3 ปี ที่ยังดำารง

ตำาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อ

วันที่ 1  ต.ค.64 ว่ามีทรัพย์สิน

ทั้งสิ้น 342,115,365 บาท พบ

ว่ามีทรัพย์สินลดลง 909,648 

บาท.

ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณา

ร่าง พ.ร.ป.ท้ัง 2 ฉบับท่ีรัฐสภา

และในช่วงบ่ายวันท่ี 17 

มี.ค.ได้เข้าร่วมประชุมกับแกน

นำาพรรคชาติไทยพัฒนา อาทิ 

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา  หัวหน้า

พรรคชาติไทยพัฒนา, นาย                                                    

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทย

พัฒนา, นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 

ส.ส.ร้อยเอ็ด, นายแพทย์อุดม

ศักด์ิ ศรีสุทิวา รองเลขาธิการ

พรรคชาติไทยพัฒนา, นาย                      

ปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการ

บริหารพรรค, นางสาวอรุณี 

ปริศนานันทกุล ท่ีปรึกษาคณะ

กรรมการประชาสัมพันธ์, นาย

สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ คณะ

กรรมการและสมาชิกพรรคชาติ

ไทยพัฒนา ประชุมผ่านออนไลน์

เพ่ือพูดคุยกับนักวิชาการของ

สถาบันทีดีอาร์ไอ

ขณะที่นายชินวรณ์ บุณย

เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช  

พรรคประชาธิปัตย์ และรอง

ประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ได้

โพสต์เฟซบุ๊กว่า “วันที่ 18 มี.ค.

65 ขอประกาศให้กัลยาณมิตร

ที่ใกล้ชิดได้รับทราบว่าผมไป

ตรวจเอทีเค ช่วงเช้าวันที่ 16 

ที่สภา พบผลเป็นลบ จึงขอมา

ตรวจ  RT-PCR ที่โรงพยาบาล

พิชัยยุทธ ผลออกมายืนยันการ

ติดเชื้อ แต่ไม่มีอาการ หมอ

จึงแนะนำาให้มาพักที่บ้าน HI  

จนถึงวันที่ 26 มี.ค.นี้ พร้อมกัน

นี้ผมได้แจ้งให้ผู้ ใกล้ชิดได้รับ

ทราบแล้ว หมายเหตุผมไม่ได้

เข้าร่วมประชุมน่ะครับ รีบออก

มากักตัวเองเลยครับ ขอให้ทุก

ท่านแข็งแรงปลอดภัยน่ะครับ” 

ด้านนายสมชาย แสวง

การ ส.ว. ในฐานะรองประธาน

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  (ฉบับ

ที่...) พ.ศ. ...  และร่าง พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) 

พ.ศ. ... คนที่สี่ รัฐสภา เปิดเผย

ว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข ในฐานะประธาน 

กมธ.ได้แจ้ง กมธ.ผ่านทางไลน์

ของ กมธ.เพื่อแจ้งให้งดการ

ประชุม กมธ.ในวันที่ 23-24 

มีนาคม หลังจากพบว่ามี กมธ.

ติดเชื้อโควิด-19 และให้นัด

ประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30-

31  มีนาคม  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน

ข้อความที่นายสาธิตได้แจ้งต่อ 

กมธ.ระบุว่า มี กมธ.กังวลถึง

ความปลอดภัยจากการแพร่

เชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่

ของ กมธ.วิตกกังวลต่อการ

กักตัว ตนจึงตัดสินใจสั่งงด

ประชุม ทั้งนี้ขออภัย กมธ.ที่

ไม่ได้มีความเสี่ยงและอยากมา

ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เต็มที่

“ส่วนตัวผมไม่อยากให้

หยุดหรือเลื่อนประชุม แต่เพื่อ

การได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และ

ความสบายใจของส่วนรวมของ

คณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ตอน

แรกจะนัดประชุมออนไลน์หรือ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ตามข้อ

บังคับการประชุมรัฐสภาไม่

เปิดช่องให้ทำาได้ จึงจำาเป็น

ต้องเลื่อนประชุมไป 1 สัปดาห์  

และขอให้ โฆษก กมธ.ที่เป็น

เวรแถลงขอให้แจ้งเหตุผลดัง

กล่าวกับสื่อมวลชนด้วย” นาย

สาธิตระบุ

ด้านนายสมคิด เชื้อ

คง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค

เพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับ

ที่...) พ.ศ. ... รัฐสภา  กล่าวว่า 

ทั้งนี้การพักประชุมหนึ่งสัปดาห์

จะไม่เป็นปัญหาที่เกิดผลกระ

ทบต่องานพิจารณาเนื้อหา แม้

ในวันที่ 23 มี.ค. กมธ.จะนัดลง

มติต่อประเด็นการใช้หมายเลข

ผู้สมัคร ส.ส. ว่าจะใช้เป็น

หมายเลขเดียวกันทั้งการเลือก

ตั้งเขตและบัญชีรายชื่อ หรือ

ใช้หมายเลขแยกกัน และหาก

เลื่อนประชุมและกลับมาลงมติ

ในสัปดาห์ถัดไปไม่มีผลกระทบ

อะไร เพราะหากเวลาประชุม

ไม่ทันตามกำาหนดก็สามารถนัด

ประชุมเพิ่มเติมในวันอื่นๆ ได้.

เกียกกาย • สุดต้านนักการเมืองติดโควิดระนาว  “นิกร-ชินวรณ์” 

สาธิตหวั่นคลัสเตอร์ใหญ่ในสภา สั่งหยุดประชุม กมธ.กฎหมาย

ลูก 1 สัปดาห์  ขณะที่สมคิดระบุไม่มีปัญหากลับมาลงมติได้

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติมอบร�งวัลและเกียรติบัตร  โครงก�รอ�ส�ต�จร�จร ประจำ�เดือน ม.ค.และ ก.พ.65  แก่เจ้�ของคลิปวิดี โอ

ที่ ได้รับคัดเลือกจำ�นวน 20 คลิป โดยโครงก�รดังกล่�วถือเป็นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รแจ้งเบ�ะแสก�รทำ�ผิดกฎจร�จร



สงครามเย็นกําลังกลับมาใหม?
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4 บทความ

เ
ชวยยกกระเปา

ควันหลงวันเปดเที่ยวบินปฐมฤกษ ทาอากาศยานนานา 

ชาติเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งนําทีมโดย “ลุงตู”-พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่หอบคณะ

รัฐมนตรีขึ้นสายการบินนกแอร จากทา

อากาศยานดอนเมือง บินสูจังหวัดยะลา 

งานนี้เปนเที่ยวบินปกติไมไดวี

ไอพีใดๆ ลุงตู พรอมคณะนั่งรวมกับ

ประชาชนทั่วไป และดวยความฮอต

ของทานผูนํา กวาจะไดขึ้นเคร� องก็มี

ประชาชนขอถายภาพมาตลอดทาง แม

กระทั่งบนเคร� องบิน เม� อ ลุงตู เดินผาน

ก็มีผู โดยสารยกโทรศัพทมือถือขึ้นมา

แชะภาพเปนระยะ

จังหวะหนึ่ง นายกฯ ลุงตู เดินมาเจอผู โดยสารชายกําลัง

นํากระเปาใสในชองเก็บสัมภาระดานบน ดวยความมีน้ําใจ “ลุง

ตู” เลยอาสาชวยยกกระเปาเก็บให ดานเจาของกระเปาพอเห็น

วาคนที่ชวยยกเปนนายกฯ ลุงตู ก็ดูต� นเตนรีบควาโทรศัพทขึ้นมา

ถายรูปแทบไมทัน

แหม...ทีแรกก็คิดวาเปนสจวตมาชวยยกของ ที่ไหนไดเปน 

นายกฯ ลุงตู นี่เอง ฮาๆๆ 

     

กฎเหล็ก

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.ใกลเขามาทุกที หลังจากรอคอยกันมา

เนิ่นนาน สวนของ “ดร.เอ”-สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครใน

นามพรรคประชาธิปตย ก็ลงพื้นที่ดูคลอง ประตูระบายน้ําถี่ยิบ 

เพราะเปนจุดสําคัญในการแกไขปญหาน้ําทวมเมืองหลวง 

อีกทั้งยังควง ส.ก. และวาที่ผู

สมัคร ส.ส.ของพรรคในแตละเขตไป

ดวย เรียกวาทํางานกันเปน “ทีม” และ

มี องอาจ คลามไพบูลย รองหัวหนา

พรรค ดูแล กทม. คอยเปนกุนซือให

องอาจ อัพเดตชีวิตชวงนี้วา

ลงพื้นที่พบเจอประชาชนทุกวัน แถมยัง

บนวาดวยเหตุนี้ ประกอบกับเปนชวง

โควิดระบาด ทําใหลูกสาวสุดที่เลิฟออก

กฎเหล็ก เขาเลาวา “นองฟาไมใหผม

ทานขาวดวย ตองกินขาวคนเดียว และก็ยังไมใหกอดอีก เขา 

(ลูกสาว) บอกวาเพราะคุณพอมีความเสี่ยง”  

แหม! ลูกสาวเปรียบเสมือนยาชูกําลัง แตไมไดกอดแบบนี้ 

คุณพอจะมีแรงเดินมั้ยหนิ อิ อิ

     

เหลือ 2 นาที 

ผานพนไปแลว กลุมผูนําฝายคาน ในสภาผูแทนราษฎร 

จัดสัมมนา “หมดเวลานายกฯ กอน

ประเทศหมดเวลา” มีบิ๊กๆ แกนนํา

พรรครวมฝายคานเขารวมงานกันอยาง

คับคั่ง ในงานสัมมนาไดใหตัวแทนฝาย

คานพูดตามกรอบเวลาที่กําหนด ซึ่ง

แตละคนก็พูดไปในทิศทางเดียวกัน จี้

ให บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

ลาออกจากตําแหน�ง แตใชวาจะมี

เนื้อหาซีเรียส ตึงเครียดเกินไป ยังมี

บางชวงเรียกรอยยิ้มใหผูเขาฟงดวย  

โดยเฉพาะ บิ๊กวี-พ.ต.อ.ทวี สอดสอง เลขาธิการพรรค

ประชาชาติ ที่อาจจะใชเวลาเกริ่นที่มาที่ไปของเร� องยาวนานเกิน

ไป ยังไมไดขมวดปม ทําใหผูดําเนินรายการไดแจงเตือนวา เหลือ

เวลาอีก 2 นาทีนะครับ ทําให พ.ต.อ.ทวีตอบมาวา “เหลืออีก 2 

นาทีเองหรือครับ ผมยังไมทันไดเขาเร� องเลย” ทําใหผูคนที่เขา

มาฟงเนืองแน�นหองประชุม หัวเราะรวน รวมทั้งบิ๊กวีดวย  

แหะ! สงสัย ทานทวี ลืมไป นึกวาอภิปรายในสภา ที่มี

เวลาเหลือเฟอ เลยกลาวถึงที่มาที่ไปยาวไปหน�อย (อิ อิ) 

    

“สวยขึ้นแตยังโสด”

พูดถึง “เจจอม”-จอมขวัญ กลับบานเกาะ ส.ส.เขต 3 

สมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย นองรัก “ผูกองคนดัง”-ร.อ.  

ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา  

วันนี้บทบาท เจจอม อาจเปลี่ยนแปลงไปบาง เพราะตอง

มารวมสรางพรรคใหมใหคนรูจัก แลว

ยังชวยเหลือประชาชนใหมีวิถีชีวิตดีขึ้น

ในแงการดูแลพ้ืนท่ีของ ส.ส.จอม

ขวัญไมตองหวง เพราะชาวบานขาดเหลือ

อะไร พรอมดูแลตลอด 7 วัน 24 ช่ัวโมง 

วันกอนปะหนา ส.ส.จอม

ขวัญ ในวันประชุมใหญเพ� อคัดเลือก

กรรมการบริหารพรรค อดแปลกใจไม

ได เพราะ สวยขึ้น

เจาตัวบอกวา “แน�นอนคะ มา

อยูพรรคใหมตองเปลี่ยนแปลงและดีขึ้น” กอนตบทายวา “แตมี

สิ่งเดียวที่ยังไมเปลี่ยนคือ ยังโสดเหมือนเดิมคาาาา” 555

จุ! จุ! ส.ส.สาวสวยวัยหาสิบหน�อยๆ กลาวเปดชองไว เผ� อ

หนุมๆ คนไหนสนใจ (อิ อิ)

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

พ.ต.อ.ทวี สอดสอง

องอาจ คลามไพบูลย

จอมขวัญ 

กลับบานเกาะ

ปนที่เขาใจโดยทั่วไปวา คําวา สงครามเย็น หมายถึงการ

เผชิญหนาระหวางมหาอํานาจสหรัฐและสหภาพโซเวียต ที่

เริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยถือเอาการเขาแทรกแซง

สงครามภายในของประเทศกรีซในป 1947 โดยสหรัฐเปนจุดเริ่ม

ตน และสิ้นสุดลงเม� อสหภาพโซเวียตลมสลายในป 1989 เปนการ

เผชิญหนาที่ตึงเครียดในทุกดาน ยกเวนเพียงไมไดเปดศึกสูรบทาง

กําลังทหารโดยตรงเทานั้น มีแตสงครามตัวแทน

สถานการณโลกที่ตึงเครียดในปจจุบัน ทําใหเกิดเสียง

วิจารณวา สงครามเย็นกําลังหวนกลับมา

ความจริงสงครามเย็นไมเคยสิ้นสุดลงหรือหมดไปตามการลม

สลายของโซเวียต เพราะสงครามเย็นเกิดจากความอยากเปนเจา

โลกของสหรัฐ ที่พยายามบีบรัดไมใหประเทศฝายตรงขามพัฒนา 

เม� อความอยากเปนเจาโลกของสหรัฐยังมีอยู สงครามเย็นก็ไมมี

ทางหมดไป เพียงแตหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต สหรัฐ

หาคูตอสูไมได เลยดูเหมือนวาสงครามเย็นหมดไป แตในความ

จริงสหรัฐใชอํานาจเหนือกวาทางทหารและทางเศรษฐกิจกระทํา

ตอประเทศที่ถือวาอยูฝายตรงขามตลอดเวลา โดยที่อีกฝายไมได

ตอบโตในระยะแรกเทานั้น มันคือสงครามเย็นที่ทําโดยฝายเดียว 

เม� อปจจุบันอีกฝายเริ่มมีกําลังเพียงพอ การตอบโตเกิดขึ้น เลยถูก

มองวาเปนการหวนกลับมาของสงครามเย็น ในขณะที่สหรัฐทํา

สงครามเย็น สหรัฐก็ไมเคยเวนวางจากการทําสงครามรอน เม� อ

ไมกี่วันที่ผานมา กระทรวงตางประเทศจีนไดเผยแพรรายการทํา

สงครามรังแกชาวบานของสหรัฐที่มีมากถึง 33 รายการนับตั้งแต

สงครามเกาหลี เพราะสหรัฐไปถากถางจีนวาทําไมไมประณาม

รัสเซียที่บุกยูเครน

การลมสลายของสหภาพโซเวียตนอกจากเกิดจากปญหา

ภายในของประเทศแลว ยังเกิดจากผูนําโซเวียตไปหลงกลสหรัฐ ท่ี

แขงกันเสริมสรางกําลังทหารจนเศรษฐกิจยํ่าแย และยังเปนเพราะ 

Gorbachev เช� อคําแนะนําและการใหความหวังของฝายสหรัฐ คิด

วาเม� อสังคมนิยมไปไมรอด เปล่ียนเปนทุนนิยมดีกวา ยอมยุบสหภาพ

โซเวียตใหเหลือแครัสเซีย จะไดเปนเหมือนและเขารวมกลุมประเทศ

ยุโรป ถึงข้ันขอสมัครเปนสมาชิก EU และ NATO ดวยซํ้า แตสหรัฐ

ไมคิดเชนน้ัน เพราะรัสเซียเปนประเทศใหญ ยากท่ีจะควบคุมใหอยู

ภายใตอาณัติ จําตองคอย “จํากัด” (Contain) ไมใหเติบใหญ

โชคดีของรัสเซียที่มีผูนําอยาง Putin ที่คุมอํานาจติดตอกันมา 

20 ป เขาฟนฟูเศรษฐกิจโดยการผูกมิตรกับจีน ตานทานสารพัดแซงก 

ชั่นของสหรัฐ และพัฒนาทางทหารแบบอสมมาตร (Asymmetry)  

ที่ลงทุนนอยแตมีประสิทธิภาพสูง เชนสรางขีปนาวุธความเร็วเหนือ

เสียง (Hypersonic) ที่นําหนาสหรัฐ ขมขวัญใหสหรัฐไมกลารุกราน

โซเวียตทางทหาร แตสหรัฐก็ทําสงครามเย็นคุกคามรัสเซียมา

ตลอด จนรัสเซียตองบุกยูเครนเปดสงครามรอนในครั้งนี้ สหรัฐเพิ่ม

มาตรการแซงกชั่นอีก ที่รัสเซียบอกวาเขาถูกสหรัฐทํามารอยกวา

ครั้งจนชินแลว

ความจริงการใชมาตรการแซงกชั่นไมใชเร� องผิด เม� อไม

ถูกกัน ก็เลิกคบกัน หรือแซงกชั่นกัน แมกระทั่งตัดความสัมพันธ

ทางการทูตก็ได แตการที่สหรัฐไปบังคับใหประเทศอ� นตองแซงกชั่น

ตามสหรัฐดวย นั่นคือการขมเหงน้ําใจของประเทศอ� น ทําตัวเปน

ตํารวจโลกศาลโลก ใชกฎหมายภายในของสหรัฐเปนกฎหมายโลก 

สมาน ประชามิตร 

น�าประหลาด แมฮองสอนเปนจังหวัดที่ยากจนที่สุด 

แตกลับไดรับการเลือกสรรวาเปนจังหวัดที่คนมีความสุข

ที่สุด

ในความจนมีความสุข และในความสุขมีความจน

เม� อ 2-4 มี.ค.65 ในฐานะอนุกรรมาธิการ ผูเขียนรวม

เดินทางไปแมฮองสอนกับคณะ กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิ

เสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค ไปดูรูเห็นและเขาใจวิถี

ชีวิตกลุมชาติพันธุและติดตามเร� องสถานะบุคคลไรสัญชาติ

แมฮองสอนมีที่ดิน 12,765 ตร.กม. หรือราว 8 ลานไร  

กวางเปนอันดับ 7 ของประเทศ ในที่นี้ 87%  เปนเขตปาเขา                                                             

มีประชากร 284,000 คน มีกลุมชาติพันธุรวม 13 กลุม 

จังหวัดมีความจน 3 ประการ

1.จนที่ดินทํากิน  มีที่ดินแตไรสิทธิ์

จํานวนหมูบานมี 415 หมูบาน แตมี 374 หมูบานอยู

ในเขตปาเขาตนน้ําชั้นหนึ่ง A/B ซึ่งชาวบานอยูมากอนนับ

รอยป กอนที่ทางการจะประกาศกฎหมายปาไมในป 2484 

ประกาศเขตอุทยานแหงชาติป 2504 และประกาศเขตปา

สงวนแหงชาติป 2507 กฎหมายทั้ง 3 ฉบับประกาศทับที่ชาว

บานที่อยูมากอน มีผลใหชาวบาน 374 หมูบาน จํานวนราว 

180,000 คน ซึ่งไมมีเอกสารสิทธิ กลายเปนคนบุกรุกที่หลวง

ความจริง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาล

ที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสไวตั้งแตวันระพี 27 มิ.ย.2516  ณ 

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วา

“ในปาสงวน ซึ่งทางราชการไดขีดเสนไววา เปนปา

สงวนหรือปาจําแนก แตเราขีดเสนไว ประชาชนก็มีอยูใน

นั้นแลว .......... ถาดูทางกฎหมายเขาก็ฝาฝน เพราะวาตรา

มาเปนกฎหมายโดยชอบธรรม แตถาตามธรรมชาติ ใคร

เปนผูทําผิดกฎหมาย ก็ผูขีดเสนนั้นเอง เพราะวาบุคคลที่อยู

ในปานั้น เขาอยูกอน เขามีสิทธิ์ในทางเปนมนุษย.......”

นี่นับเปนสายพระเนตรอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นความเปน

จริงตามปญหาที่ดํารงอยู แตดูเหมือนภาคราชการยังยากที่

จะทําใจยอมรับได ลองนึกภาพดูเถิดวา วานนี้ทางการมาขีด

เสนใหม วันนี้ต� นขึ้นมา ชาวบานกลายเปนคนผิดกฎหมายไป

แลว โดยไมไดทําความผิดอะไรเลย ในวันนี้ ปญหานี้ ทําให

ชาวบานกวา 10 ลานคนทั่วประเทศ ทั้งเขตปาเขาและเขต

ชายทะเล กลายเปนคนละเมิดกฎหมาย

2.จนในสิทธิ์ที่จะเขาถึงบริการของรัฐ  

ไมน�าเช� อวายังมีถึง 102 หมูบาน ที่ยังไมมีไฟฟาใช 

ตองใชไต ใชตะเกียง ใชเทียนไขกันไปตามมีตามเกิด ไมใช

ความผิดของการไฟฟาสวนภูมิภาค แตเน� องจากหมูบานตั้ง

อยูในเขตลุมน้ําชั้นหนึ่ง A/B กฎหมายหามการปกเสาพาด

สายไฟฟาผาน ยกเวนตองไปเพิกถอนสภาพลุมน้ําหรือตองทํา 

EIA ซึ่งมีคาใชจายสูง

เม� อไฟฟาเขาไมถึง ก็ขาดโอกาสในการเรียนรู โลกยุคใหม

ผานระบบอินเทอรเน็ต จะใหเด็กนักเรียนเรียนออนไลนในชวง

โควิดก็ทําไมได

ยามเจ็บไขไดปวย ก็รักษากันไปตามวิถีชีวิตแตเกากอน 

ถาเจ็บหนักคอยหามเขามาโรงพยาบาล ซึ่งอยูหางไกลบาน ตาย

ระหวางทางก็มาก คลอดลูกระหวางทางก็ยังมี

เร� องสถานะบุคคลไรสัญชาติ 

ณ 31 ม.ค.2565 มีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยประเภทตางๆ 

รวม 30,680 คน ในระยะ 3 ปที่แลว (2562-2564) มีบุคคลได

รับอนุมัติใหมีสัญชาติเพียง 1,948 คน แปลวาทางการสามารถ

อนุมัติสัญชาติไทยเพียงปละ 650 คน หากจะพิสูจนสัญชาติให

ครบตามจํานวนที่มีตองใชเวลา 47 ป จากรายงานของราชการ

พบวาที่ทําไดชาเพราะมีเจาหนาที่ทํางานจํานวนนอย ตองเดิน

ทางไกล และยังตองมีการพิสูจนดีเอ็นเอ ซึ่งมีคาใชจายตอคนสูง

ก.มหาดไทยควรเรียนรูจากประสบการณการสราง อสม. 

ของ นพ.อมร นนทสุต ที่ไปเริ่มตน ณ อ.สารภี จ.เชียงใหม เม� อ

ป 2511 โดยใชเทคนิค Social Metric ที่ไดจาก ม.ฮารวารด              

มาใช โดยเขาไปในหมูบาน แลวตั้งคําถามงายๆ กับชาวบาน

วา “ถาคุณเจ็บปวย มีปญหาสุขภาพ จะไปหาใคร” ขอใหบอก

มา 3 ช� อ เม� อพบวาลุงคนนั้น ปาคนนี้ ถูกระบุช� อมากที่สุด คน

นั้นแหละ   ใชเลย จะเปนผูนําตามธรรมชาติที่ชาวบานยอมรับ

นับถือ เฉลี่ยแลว 15 หลังคาเรือน จะมีคนแบบนี้หนึ่งคน แลว

ดึงเขาเขามาเปนผูส� อขาวสาธารณสุข (ผสส.) เพ� อกระจายความ

รูดานสุขภาพออกไปสูชาวบาน ตอมา ผสส.กลายเปน อสม. เปน

กําลังแหงสุขภาพ 1.05 ลานคน ซึ่งมีคุณูปการมหาศาลอยูทั่ว

ประเทศในเวลานี้

ใครจะมารูหัวนอนปลายตีนของคนในหมูบานไดดีกวาชาว

บานดวยกันเอง ถาวางใจชาวบานใหเขาชวยกันทํา แลวตรวจ

สอบกันเองในรูปของกรรมการพิสูจนและรับรองสถานะบุคคล

ภายใน 6 เดือน ก็สามารถทําใหเสร็จสิ้นได

การไรสัญชาติ หมายถึงการไรสิทธิ์ทั้งปวง เด็กจะเขา

โรงเรียน คนจะเดินทาง คนปวยจะไปโรงพยาบาล ชาวบาน

จะไปแจงความตํารวจ ลวนแลวแตไมมีทางไป

3.จนรายได 

ตัวเลขของทางราชการยืนยันตรงกันวา ในป 2562  

คนแมฮองสอนมีรายได 63,370 บาท ตอคนตอป เทากับ 

5,280 บาทตอเดือน นับเปนเพียง 1 ใน 4 ของรายไดขั้นต่ํา

เฉลี่ยของคนไทย ที่มีรายได 243,787 บาท ตอคนตอป

รายไดตอครัวเรือน 13,097 บาท ขณะที่หนี้สินตอครัว 

เรือน 74,586 บาท หนี้สินสูงกวารายได 6 เทา  สัดสวนประ                                                                     

ชากรยากจน 65.2% นับเปนรายไดตํ่า อันดับท่ี 74 ของประเทศ

การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ อ.ประเสริฐ ประดิษฐ ซึ่ง

เปนประธานสภาวัฒนธรรม จ.แมฮองสอน ทําใหเรียนรูวา 

ทั้งๆ ที่เผชิญ 3 จน จนที่ดิน จนสิทธิ และจนเงิน 

แต คนแมฮองสอนต� นขึ้นมาสูดอากาศสดช� น                                  

ยามเชา ชีวิตดําเนินไปอยางชาๆ เรียบงาย (Slow Life)                               

ไมตองไปแกงแยงแขงขันอะไรกับใครไมมีตาราง                                                                 

เวลามารอยรัด ไมไปทะเลาะกับใคร มีแตบรรยากาศแหง

ความเปนญาติเปนมิตรกัน จะปลูกขาวทําไรหมุนเวียนรอบ

ใหมก็มานั่งหารือกันทั้งหมูบาน ถึงฤดูไฟปาก็ระดมเหง� อแรง

มาชวยกันทําแนวกันไฟ มีอะไรก็แบงปน ชวยเหลือเจือจาน

กัน

“ตอนเกิดตมยํากุงเม� อป 2540 หรือเกิดโควิดระบาด

สองปมาน้ี คนบนดอยเดือดรอนนอยมาก” อ.ประเสริฐยํ้าใหเห็น

อยางนี้เปนความสุขหรือไม คนแมฮองสอนจึงมีอายุยืน                                                                   

กวา 100 ป จํานวนไมนอย

ไมนานมานี้ คุณอัครเดช วันไชยธนวงศ นายก อบจ.

แมฮองสอน มีน้ําใจงาม ทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ

กลุมชาติพันธุตางๆ จํานวน 6 ชุมชน รวมกัน ประกาศเขต

วัฒนธรรมพิเศษ เปนแบบอยาง แหงการเคารพอัตลักษณของ

กลุมชาติพันธุ เปนการเดินตามมติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 

และเดินหนาตอไปเพ� อรองรับราง พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริม

วิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ พ.ศ. .... ซึ่งผานการรับฟงความเห็นจาก

ประชาชนมาแลวตาม รธน. มาตรา 77 และกําลังอยูในชั้น

ดําเนินการของรัฐบาล 

อยากใหคนที่นั่นเพิ่มสุขหรือเติมทุกข ก็อยูที่ภาค

ราชการ และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของจะมองเห็นปญหา

ตามความเปนจริงหรือไมนั้นเอง 

มองบนเห็นทองฟา มองขางหนาเห็นปาเขา

มองคนเห็นชาวเรา ใชชาวเขาที่เขาใจ

ปกาเกอะญอ  ลัวะ กะแย  กะยัน  ไทใหญ

ลีซู  มง  คนไทย ปะโอ  โปว และยูนนาน

บุกปาและฝาดง เปนเผาพงศเปนวงศวาน

เปนเมืองและเปนบาน เปนถิ่นฐานการทํากิน

ตางพรรณและตางผิว แตไมตางแตกแผนดิน

ผนึกใจ ในธรณินทร แนบบัวตองแมฮองสอน.

มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด เปนมูลนิธิที่กอง 

ทัพบกจัดตั้งขึ้นเพ� อสนองพระราชเสาวนียสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ซึ่งเกี่ยวเน� องกับการอนุรักษปาในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวัน

ออกของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 1.2 ลานไร มีการจด

ทะเบียนเปนมูลนิธิเม� อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ทั้งนี้ ถือวา

กรรมการและผูบริหารมูลนิธิลวนเปนผูมากบารมี อาทิ พล

เอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี.

มูลนิธิปารอยตอ

เปนเร� องที่ไมชอบธรรม หรือการอายัดทรัพยที่ฝากเก็บไวที่สหรัฐ 

ยึดทรัพย หรือจําหน�ายทรัพยของประเทศที่ถูกแซงกชั่น ก็ไมมีกฎ 

หมายรองรับ เปนการแสดงอํานาจบาตรใหญ

การแซงกชั่นจะมีผลก็ตอเม� อฝายตรงขามเปนประเทศที่

ออนแอกวา ไมมีทางสู การแซงกชั่นรัสเซียระยะแรกก็ทําใหรัสเซีย

ตองลําบาก รัสเซียอาศัยรายไดจากการขายน้ํามัน สหรัฐหามไม

ใหประเทศอ� นซื้อน้ํามันรัสเซีย ประเทศที่กลัวสหรัฐก็ตองยอมทํา

ตาม ทําใหรัสเซียคาขายไมได รัสเซียตองดิ้นรนโดยหันมาเขากับ

จีน ทําสัญญาขายน้ํามัน ขายแกส และคาขายอยางอ� น เซ็นสัญญา

ทีเดียวยาวถึง 50 ป โดยซื้อขายกันเปนเงินหยวน เงินรูเบิล ไมตอง

ใชเงินดอลลาร สหรัฐทําอะไรไมได เพราะจีนไมกลัวสหรัฐ ไมตอง

พึ่งสหรัฐ จีนก็ถูกสหรัฐแซงกชั่นเหมือนกัน และจีนก็ตอบโตกลับ 

เหลืออยางเดียวคือสหรัฐยังไมไดประกาศหามชาวอเมริกาหรือโลก

คาขายกับจีน เพราะไมกลาพอ ในครั้งนี้ที่แซงกชั่นรัสเซียก็ไมกลา

พอที่จะหามกลุมประเทศ EU หรือ NATO ซื้อน้ํามันและแกสจาก

รัสเซีย กลับเปนฝายรัสเซียที่เปนฝายปดทอสงแกสเสียเอง ไมขาย

ตอ ทําใหประเทศยุโรปที่ทําตัวเปนสมุนสหรัฐ รวมแซงกชั่นรัสเซีย

ตองลําบาก

สหรัฐทําตัวเปนตํารวจโลก แตกลัวรัสเซียที่เปนนักสูตัว

จริง เม� อยูเครนเรียกรองใหสหรัฐประกาศเขตหามบินในเขตน�าน

ฟายูเครน สหรัฐก็ไมกลาประกาศ เพราะกลัวตองทําสงครามกับ

รัสเซียโดยตรง

ชาวโลกเคยใหเกียรติสหรัฐ ยกยองเปนประเทศที่ยิ่งใหญ 

ไวใจสหรัฐ ยอมรับดอลลารเปนเงินสากล แตสหรัฐกลับเอาความ

ไววางใจของชาวโลกหาประโยชนใสตน เม� อถังแตกเพราะทํา

สงครามเวียดนาม ก็ประกาศดื้อๆ วาไมรับแลกดอลลารกับทองคํา

ในป 1971 เพราะไมมีทองคําใหแลก และรีบสราง Petro Dollar 

ขึ้นมาเปนเคร� องมือใหม บังคับใหกลุม OPEC ตองขายน้ํามันดวย

ดอลลาร ทําใหชาวโลกตองถือดอลลารไวซื้อน้ํามัน พยุงฐานะ

ดอลลารใหเปนเงินสากลตอไป อีกทั้งยังไดใจพิมพดอลลารออก

มาแบบไมอั้น ใชเปนเคร� องมือปวนตลาดโลกและกอบโกยผล

ประโยชนมากยิ่งขึ้น มาคราวนี้ถึงขั้นยึด SWIFT ที่เปนเคร� องมือ

สากลเปนสมบัติสวนตัว ตัดรัสเซียออกจากการเขาถึงระบบนี้ เพ� อ

กดดันรัสเซียทางเศรษฐกิจ และคุยโววานี่คือระเบิดนิวเคลียรทาง

เศรษฐกิจ หากดูผิวเผินอาจเขาใจวาสหรัฐเปนฝายรุก แทจริง

แลวกลับแสดงวาสหรัฐกําลังเขาตาจน ตองใชเคร� องมือทุกอยาง

แมจะรูวามันจะเกิดผลตีกลับ

จีนไมเคยไวใจสหรัฐ เพราะสหรัฐแสดงใหเห็นแลววาเปน

ประเทศที่ไมมีสัจจะ สหรัฐรับปาก Gorbachev ตอนสลายสหภาพ

โซเวียตวา จะไมขยาย NATO ไปทางตะวันออก ที่เปนการคุกคาม

รัสเซีย แต NATO ก็ขยายไปเร� อยถึง 5 ครั้ง ตามการแถลงของ 

Putin กอนเกิดสงครามยูเครนครั้งนี้ และกลาววารัสเซียจะไมยอม

ปลอยใหมีการขยายครั้งที่ 6 อีกตอไปดวยการรับเอายูเครนเปน

สมาชิก ที่เหมือนเอามีดมาจอคอรัสเซีย สหรัฐรับปากและลงนาม

ในสัญญาตอนสถาปนาความสัมพันธกับจีน และยืนยันอีกหลาย

ครั้งวา จะลดการขายอาวุธใหไตหวัน แตทุกวันนี้สหรัฐกลับเรง

ขายอาวุธ หนุนไตหวันสูกับจีน เอาไตหวันมากวนใจจีน จนหลาย

ฝายในประเทศจีนอยากใหรัฐบาลจีนประกาศยึดไตหวันไปเลย จะ

ไดรูวาสหรัฐจะกลาแคไหนที่จะออกมาปกปองไตหวัน

สหรัฐทําสงครามเย็นกับจีนมาตลอด หาวิธี “จํากัด” 

ประเทศจีน แตจีนก็แข็งแกรงขึ้นมาทุกวัน สหรัฐแซงกชั่นจีนมา

มากมาย คงไมนอยกวาที่แซงกชั่นรัสเซีย ดวยความไมประมาท 

จีนก็สรางเคร� องมือขึ้นมาปองกันตัวเอง ทั้งทางทหารและทาง

เศรษฐกิจ

เพ� อปองกันการใช SWIFT เลนงานจีนแบบที่เกิดขึ้นกับ

รัสเซียในครั้งนี้ จีนไดผลักดันเงินหยวนใหเปนที่ยอมรับในสากล

มากขึ้นเร� อยๆ และสรางระบบชําระบัญชี คือ CIPS (Cross-

border Interbank Payment System) ท่ีใชเงินหยวนแทนดอลลาร 

แมยังไมแพรหลายเทา SWIFT เพราะการใชเงินหยวนทางสากล

ยังอยูในระดับตํ่าเพียง 3-4% สูงกวาการใชเงินเยนญ่ีปุน แตก็ยังตํ่า

เม� อเทียบกับเงินดอลลาร หรือเงินยูโร แตก็ถือวาต้ังตัวไดแลว ระบบ 

CIPS กําลังรองรับลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกวัน ตามการขยายของการคา

ตางประเทศของจีน และการขยายของ One Belt One Road รวม

ท้ังรับประเทศท่ีถูกกีดกันโดยสหรัฐ เชน อิหราน เวเนซุเอลา สวน

รัสเซียเดิมทีจะใชท้ัง SWIFT และ CIPS การท่ีสหรัฐตัดการเขาถึง 

SWIFT ของรัสเซีย จะเกิดผลประการแรกคือ รัสเซียจะตองใช CIPS 

แบบเต็มตัวอยางเล่ียงไมพน ประการท่ีสองจะทําใหประเทศท่ัวไป

หันมาใชเงินหยวนผานระบบ CIPS เปนตัวสํารองมากข้ึน เพราะ

ไมรูวาเม� อใดจะโดนสหรัฐกล่ันแกลงบาง การหามรัสเซียเขาใชระบบ 

SWIFT จะทําลายความเปนเงินเจาโลกของดอลลารสหรัฐ

สถานการณ โลกปจจุบัน ทุกประเทศตองการสันติภาพ 

ตองการการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมตองการการเผชิญหนา ไม

ตองการสงคราม เปนสิ่งที่สหรัฐฝนไมได อิทธิพลสหรัฐกําลัง

เส� อมถอย แมกระทั่งการประชุม QUAD ที่ผานไป ในสภาพ

สามประเทศรุมหนึ่ง ก็ยังไมสามารถกลอมใหอินเดียยอมออก

แถลงการณรวมประณามรัสเซีย

มีขาววาในเดือนมีนาคมนี้สหรัฐจะเชิญผูนําประเทศของ

กลุมอาเซียนไปประชุมที่สหรัฐ คงยังคิดแตเร� องจะปดลอม

จีน หรืออาจคิดไกลไปถึงการฟนชีพ SEATO ก็จะไดเห็นวาจะ

มีประเทศไหนไปบาง ประเทศไหนกลัวสหรัฐ จะมีผูนําฉลาด

เหมือน Duterte ประธานาธิบดีฟลิปปนสหรือไม ที่ครั้งหนึ่ง

ไดกลาววา “สหรัฐชวนผมไปรบกับจีน ผมวาเอาซิ ถาคุณเดิน

หนากอน ผมจะเดินตามหลัง” แน�นอน สหรัฐไมกลารบกับจีน ก็

เหมือนครั้งนี้ที่ ไมกลารบกับรัสเซีย แตจะใชประเทศอ� นเปนเหย� อ

กระสุนเหมือนที่ใชยูเครนในขณะนี้เทานั้น.

ความสุขในความจนของคนแมฮองสอน



พิ่งเริ่มประชุมไปเพียง 2 สัปดาห์ ก็มีเหตุให้การ

พิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับมีอันต้องสะดุด สำาหรับ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระ                                                                       

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 

การเมือง ที่มี สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธาน 

โดยตั้งแต่เช้า “นิกร จำานง” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ชาติไทยพัฒนา และเลขานุการ กมธ.ได้ โพสต์เฟซบุ๊กแจ้ง

ว่าติดโควิด พร้อมโชว์ผลตรวจ ATK เป็นบวก ทั้งที่เป็นผู้ที่

เคร่งครัดตามมาตรการสาธารณสุข แต่ก็ทานโอมิครอนไม่                                             

ไหว เล่นเอากรรมาธิการ รวม

ถึงเจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

ระส่ำากันไปหมด 

ทำาให้นายสมคิด เชื้อ                 

คง ส.ส.อุบลราชธานี และ

กรรมาธิการพรรคเพื่อไทย                                  

เสนอให้งดประชุม 1 สัป 

ดาห์ ถึงเจ้าตัวจะไม่ได้ใกล้                                  

ชิดกับนายนิกรก็ตาม แต่                                   

ก็หวั่นใจ เพราะมีกรรมาธิ 

การหลายคนที่นั่งใกล้กับ

นายนิกร อย่างนายสาธิต, 

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 

ส.ว., นายสามารถ แก้วมีชัย, 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่สำาคัญวันพุธ

ที่ 23 มี.ค. มีวาระสำาคัญนัดลงมติประเด็นการใช้หมายเลขผู้

สมัคร ส.ส. ว่าจะใช้เป็นหมายเลขเดียวกันทั้งระบบเขตและ

บัญชีรายชื่อ หรือจะใช้หมายเลขแยกกัน 

ทีแรก “หมอตี๋” ในฐานะประธาน กมธ.ยังสั่งเดิน

หน้าประชุมตามปกติ เพราะมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด  

โดยก่อนการประชุมทุกครั้งจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และ

กรรมาธิการก็สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

แต่ปรากฏว่า มีกรรมาธิการติดโควิดเพ่ิมอีกคน ก็คือ                                                                       

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประ 

ชาธิปัตย์ และรองประธาน กมธ. ซึ่งโชว์ทั้งผล ATK และ  

RT-PCR คอนเฟิร์มติดชัวร์

“มีกรรมาธิการกังวลถึงความปลอดภัยจากการแพร่

เชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ของ กมธ.วิตกกังวลต่อการกัก 

ตัว ผมจึงตัดสินใจสั่งงดประชุม ทั้งนี้ขออภัย กมธ.ที่ไม่ได้มี

ความเสี่ยง และอยากมาประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 

ส่วนตัวผมไม่อยากให้หยุดหรือเลื่อนประชุม แต่เพื่อการได้

ข้อมูลที่ครบถ้วน และความสบายใจของส่วนรวมของคณะ

กรรมาธิการ ทั้งนี้ตอนแรกจะนัดประชุมออนไลน์หรือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ แต่ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไม่เปิด

ช่องให้ทำาได้ จึงจำาเป็นต้องเลื่อนประชุมไป 1 สัปดาห์  และ

ขอให้ โฆษก กมธ.ที่เป็นเวรแถลง ขอให้แจ้งเหตุผลดังกล่าว

กับสื่อมวลชนด้วย” 

สุดท้าย “หมอตี๋” ต้องยอมสั่งงดประชุมวันที่ 23-24  

มี.ค. และนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 30-31 มี.ค.แทน แม้การ

พิจารณากฎหมายลูก 2 ฉบับจะไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วาง

ไว้ แต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด ขืนกลายเป็นคลัสเตอร์สภาขึ้น

มายุ่งแน่.

นักเลือกตั้ง ๓ ชนิด คือ

๑.นักลากตั้ง (เข้าไปขัดตาทัพ หรือเรียกว่า ขัดคะแนน)

๒.นักเลงลากตั้ง นักการเมืองชนิดนี้พูดกันตรงๆ ก็คือ

พวกใช้อาวุธใช้อำานาจเข้าข่มขู่ให้เลือก (ตัวกูเท่านั้น)

๓.นักจ่าย (หัวคะแนนลากตั้ง) เส้นทางการเดินทาง

ของนักเลงสายนี้จะเป็น นักจ่าย ผู้สงบเสงี่ยม แต่ใช้วิธี

โพนทะนาว่า เลือกคราวนี้มีเศรษฐีแจกเงิน

หมายเหตุ...เฉพาะข้อ ๓ ไปช่วยงานบุญทุกงาน (ไม่มี

ป้ายโฆษณาใหญ่ ไม่มีการ์ดเล็กแจก) แต่เดิมมีป้ายทั้งใหญ่ 

ทั้งการ์ดเล็ก เดี๋ยวนี้มีแตก่าร์ดเล็ก (แจกเงินแน่กว่าการ์ด)

อีกไม่นานก็จะมีการเลือกต้ังใหม่ตามกฎหมาย แต่กำาลัง

รอกฎหมายที่กำาลังประกาศให้มีการเลือกตั้ง สภาฯ กำาลังรอ

การพิจารณาตัดสินวิธีการกาบัตร ว่าจะกา ๒ ใบหรือจะให้

เหลือใบเดียวดี

การโกงเลือกตั้ง มีทุกครั้งที่มีเลือกตั้ง ถ้าชื่อคนสมัคร

คนไหนมีการกระทำาผิดเลือกตั้ง (ซึ่งส่วนใหญ่จะหาไม่ค่อย

เจอ แต่ถ้าเจอแม้หาไม่ได้ก็กาหัวไว้ ไอ้พวกหัวใสๆ แบบนี้ให้

เก็บชื่อไว้ใน สารบบ ต้องเล่นงานมันได้)

มีคำาถามอยู่ทุกคร้ังในการเลือกต้ัง แต่ท้ังๆ ท่ีรู้กัน  (กรรม 

การเลือกตั้งก็รู้) แต่หาคนโกงเลือกตั้งไม่ค่อยเจอ (หรือไม่

เจอเลย) วิธีแก้ไขไม่ยาก

“สับอำาเภอ-ตำาบล-หมู่บ้านที่เป็น กก.เลือกตั้งให้หมดทั้ง

ประเทศ เพราะพวกที่ไม่เคยรู้จักกันพวกมันจะสมยอมไม่ได้”

กำานันถึก เคยใช้วิธีแก้แบบนี้ คนทีส่อบได้-สอบตกจะ

เห็นจำานวนผู้แพ้การเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งห่างกันเห็น

ชัดๆ (แต่กำานันถึกทำาได้ครั้งเดียวเมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา  เอา

แค่ต่างตำาบล/ต่างอำาเภอ แต่จังหวัดเดียวกัน ไอ้คนเคยได้ทุก

ครั้งสอบตกเป็นแถว)

เรื่องอย่างนี้นายกฯ ก็แก้ได้

แต่สัญญาท้าทายจะส่งมาว่านายกฯ ไม่มีวันขอแก้ (เพราะ

ออกกฎหมายแก้ก็เจ๊งไปทุกครั้ง) ประชาชนประเทศไทยมี ๗ 

สิบล้าน (โดยประมาณ) เลือกตั้งใหม่ครั้งใดก็ยุ่งทุกครั้ง

การใดทุกครั้งเป็นการใหญ่จะต้องยุ่งทุกครั้ง ทุกเรื่อง 

5บทความ

กการเมืองนัดกินข้าวไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ทุกรัฐบาลล้วนต้องนัดกินข้าวกับพรรคร่วม

รัฐบาลด้วยกันทั้งนั้น 

เพราะเสถียรภาพของรัฐบาล บ่อยครั้งก็เหมือนกราฟ

ราคาหุ้น มีทั้งขึ้นและลง

การที่ฝ่ายค้านแขวะว่ารัฐบาลประยุทธ์เอาแต่นัดกิน

ข้าว ไม่สนใจแก้ปัญหาประชาชน ก็ดูจะใช้ปัญญาน้อยไปหน่อย 

ถ้ามองผลที่ออกมา ประเทศไทยยังอยู่ในระดับมาตร 

ฐานที่ควรจะเป็น 

จะให้รัฐบาลประยุทธ์ บริหารประเทศได้ดีเด่นเทียบ                                                                            

เท่าประเทศพัฒนาแล้ว ก็คงจะลำาบาก เพราะโดยโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ 

หรือแม้กระทั่งคุณภาพของคนเรายังไปไม่ถึงขนาด

นั้น 

เช่นเดียวกันรัฐบาลไม่ได้บริหารแย่เหมือนเช่นรัฐบาล

หลายประเทศในแอฟริกา เพราะพื้นฐานเราดีกว่านั้นมาก 

เปรียบเทียบให้เห็นภาพ ผลงานด้านการต่างประเทศ 

๒๕ เดือน บนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ “ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร” มีใครจดจำาได้ว่า มีผลงานอันน่าประทับใจ อะไรบ้าง

“ยิ่งลักษณ์” ใช้เวลาเฉลี่ย เดือนละ ๒ ครั้ง เดินทาง

ไป  ๔๓ ประเทศ จำานวนทั้งสิ้น ๕๕ ครั้ง 

ไปเยือนกัมพูชาบ่อยสุดคือ ๗ ครั้ง 

รองลงมามี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และลาว ประเทศละ 

๓  ครั้ง

ปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีแรกที่รับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้

เดินทางไป ๗ ประเทศรวม ๘ ครั้ง 

ปี ๒๕๕๕ ไปเยือน ๒๓ ประเทศ ๒๗ ครั้ง 

ปี ๒๕๕๖ ไปเยือน ๒๔ ประเทศ ๒๐ ครั้ง 

มีถึง ๑๖ ประเทศที่ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ย่ำารอย  

“ทักษิณ ชินวัตร” บนข้อครหาการทูตผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพราะในอดีต “ทักษิณ ชินวัตร” ใช้วิธีนี้ ขายของ ให้บริษัท

ในเครือชินวัตร

กินข้าวเคล้าการเมือง

มีใครจำาได้บ้างว่า ๕๕ ทริป ของ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”  

สร้างผลงานที่ประชาชนจับต้องได้ และคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ 

มาดูการต่างประเทศในรัฐบาลประยุทธ์ เพิ่งจะเกิดไป

สดๆ ร้อนๆ กรณีการแสดงท่าทีต่อสงครามรัสเซีย-ยูเครน

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมา ชาติสมาชิกยูเอ็นได้ลงมติ

สนับสนุนการประณามรัสเซีย ๑๔๑ ชาติ มีไทยรวมอยู่ในนั้น

มี ๕ ชาติที่โหวตคัดค้าน และงดออกเสียง ๓๕ ชาติ 

การโหวตของไทยยึดหลักการยูเอ็น เดินทางสายกลาง 

และมิได้ทำาตัวเป็นศัตรูกับรัสเซียอย่างโจ่งแจ้งเช่นที่ สิงคโปร์ 

เพื่อนบ้านในอาเซียน ถึงขั้นประกาศคว่ำาบาตร

ผลที่ตามมา เพจเฟซบุ๊กสถานทูตยูเครน ประจำาประเทศ 

ไทย ได้ โพสต์ข้อความ Thank you, Thailand!

“โอเล็กซานเดอร์ ไลซัค” อุปทูตรักษาการแทนเอกอัคร 

ราชทูตยูเครนประจำาประเทศไทย แถลงขอบคุณ ที่ไทยเป็น 

๑ ใน ๑๔๑ ประเทศ ซึ่งออกเสียงสนับสนุนมติของสมัชชา

สหประชาชาติ 

ขณะที่ “เยฟกินี โทมิคิน” เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำา

ประเทศไทย เปิดแถลงข่าว ขอบคุณไทยเช่นกัน

“เราขอบคุณที่รัฐบาลไทยมีจุดยืนที่สมดุล เราหารือกับ

กระทรวงต่างประเทศของไทยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา  เรา

ดีใจท่ีฝ่ังไทยพร้อมฟังในส่ิงท่ีเราพูด แม้ว่าจะมีแรงกดดันสูงมาก

จากรัฐบาลชาติตะวันตก ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้

มายาวนาน เราไม่เคยขัดแย้งทางการเมืองต่อกัน”

ครับ...ไทยไม่เสียหาย

ต่างจาก สิงคโปร์ ที่รัสเซียขึ้นบัญชีไว้เรียบร้อย 

และชาวสิงคโปร์ก็ไม่พอใจรัฐบาลที่เล่นใหญ่เกินตัว

ฉะนั้นเรื่องกินข้าวการเมืองก็กินไป งานก็ต้องทำาไป และ

ได้ผลอย่างที่เห็น

มาเข้าเรื่องกินข้าวเคล้าการเมือง 

จำาเป็นหรือไม่ที่ “ลุงตู่” ต้องเรียกพรรคร่วมรัฐบาล พรรค

เล็กพรรคน้อยกินข้าว ในเวลานี้่

ในภาวะที่เสถียรภาพรัฐบาลส่อว่ามีปัญหา เรื่องนี้จำาเป็น

เสมอสำาหรับทุกรัฐบาล 

แล้วเสถียรภาพรัฐบาลลุงตู่ขณะนี้เป็นอย่างไร?

ก็อย่างที่เห็น พลังประชารัฐ เล็กลง มีพรรคเล็กเพิ่มขึ้น

สถานการณ์เช่นนี้พรรคเล็กเสียงดังขึ้นกว่าเดิม 

ท่ีจริงจำานวน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลขณะน้ี แทบไม่มีผลต่อเสถียร 

ภาพของรัฐบาลมากนัก เพราะอยู่ในช่วงสภาปิดสมัยประชุม

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ที่ผ่านมา 

ฉะนั้นในแง่เสียงสนับสนุน รัฐบาลยังหายใจสะดวก จน 

กว่าจะเปิดประชุมสภาอีกทีก็คือ ๒๒ พฤษภาคมโน้น 

ยังมีเวลาร่วม ๒ เดือน แต่ทำาไม “ลุงตู่” ถึงเช็กเสียงใน

วันนี้

ปกติการเช็กเสียง ส.ส. จะเกิดระหว่างสมัยประชุมสภา 

โดยเฉพาะช่วงที่จะมีการโหวตสำาคัญ ชี้เป็นชี้ตายรัฐบาล 

เช่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

ฝ่ายค้านขู่ว่าทันทีที่เปิดสมัยประชุมสภาวันที่ ๒๒ พฤษ 

ภาคม จะยื่นซักฟอกทันที

ตามกระบวนการน่าจะกลางเดือนมิถุนายนไปแล้ว ถึงจะ

มีการอภิปรายเกิดขึ้น จึงเกิดคำาถามว่าแล้ววันนี้รัฐบาลมีปัญหา

อะไร

หรือว่าการกินข้าวครั้งนี้ ไม่ได้เช็กเสียง แต่มีจุดประสงค์

อย่างอื่น 

“ลุงตู่” อธิบายว่า 

“...นึกแล้วว่าต้องถามคำาถามนี้ ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไร 

ก็เป็นการพบปะพูดคุยกันธรรมดา และไม่ได้เป็นการไปพูด

เรื่องการเมืองกัน ไปพูดกันว่าเขามีข้อเสนออะไรบ้าง เกี่ยว

กับโครงการที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนในฐานะเป็นพรรค

ร่วมรัฐบาล และในฐานะรัฐบาลก็นั่งฟังและก็รับฟังมา 

หลายเรื่องก็อยู่ในแนวทางที่รัฐบาลกำาลังทำาอยู่ ก็ถือ                                                                           

โอกาสได้เล่าให้พวกเขาได้ฟังว่าตรงนี้ทำาแล้ว หรืออะไรที่ติด 

ขัดอยู่ ซึ่งตัวแทนพรรคเล็กก็มีข้อแนะนำาซึ่งเป็นประโยชน์ 

ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็แค่

นั้นเอง ไม่ใช่ประเด็นอะไรทั้งสิ้น...”

“...ไม่ต้องมีสัญญาอะไรหรอก มากินข้าวก็คือมากินข้าว 

แล้วการมาคร้ังน้ีก็คือเรามาเจอกันแบบสุภาพบุรุษเข้าใจหรือ

ไม่ ถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมือง เพราะทุกคน

ก็คาดหวังให้มีการปฏิรูปทางการเมือง 

เพราะฉะนั้นการปฏิรูปทางการเมืองก็ต้องปฏิรูปที่ตัว

เราก่อน ใช่หรือไม่ ระบบก็คือระบบ ไปว่ากันตรงโน้น แต่ตัว 

ส.ส.ทุกคน ก็ต้องมุ่งหวังทำางานเพื่อประชาชน 

แต่การทำางานเพื่อประชาชนเมื่อเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว 

หรือเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหรือตำาแหน่งอะไรก็แล้วแต่  มันติด

หรือเจอปัญหา เจอกฎหมาย เยอะแยะ...”

ถ้าเป็นไปตามนี้ อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่า ทุก

พรรคที่ร่วมกินข้าว คือ พรรคร่วมรัฐบาล  

ส่วนพรรคที่ไม่ได้รับเชิญ ไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาล 

ฉะนั้นนี่อาจเป็นการแสดงเจตนาของ “ลุงตู่” ว่ารัฐ 

บาลประกอบด้วยพรรคอะไรบ้าง  

และแน่นอนแล้วว่า ไม่มีพรรคเศรษฐกิจไทย 

โดยเฉพาะ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ที่ถูกตัดขาดอย่าง

เป็นทางการ 

ครับ...นี่คือช่วงเวลาของการจัดระเบียบพรรคร่วมรัฐ 

บาล.

คุณค่าหนองแขม

วีระ ถนอมศักดิ์ ผู้หลักผู้ ใหญ่

ปลูกต้นไม้ เป็นป่า หนองแขม

ความร่มรื่น ยืนหยัด ยิ้มแย้ม

คือของแถมของทิพย์สามสิบปี

พบคนดี วีระ ถนอมศักดิ์

ปลูกความรัก ล้ำาค่า สง่าศรี

กรุงเทพฯ ผู้บำาเพ็ญ ได้เช่นนี้

ความงามความดีรุกขเทวดา

กลิ่นน้ำาลาย

เรียน ท่าน บ.ก.ทั้งสามท่าน (บ.ก.อัตถ์ บ.ก.เปลว แล  

บ.ก.สันต์ ขวัญใจ ทพ.)

นับมาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์บรรยากาศบ้านเมือง

ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า ชาวไร่ ชาวนา ดูจะมีความสุขสงบ

เกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะกระผม กำานันถึก ออกจะประหลาด

ใจเป็นพิเศษกับผู้กุมบังเหียน ทพ.สามเหล่า การเมือง การ

มุ้ง การบันเทิง ดูจะมีอารมณ์รื่นรมย์สมรักกับท่านผู้อ่านทั้ง                                                                       

หลาย (ในฝ่าย ๓ กีบ) อย่างน่าแปลกใจ เพราะเคยเห็น

อารมณ์ถล่มทลายของ ๓ บ.ก. ทพ. อย่างเห็นดำาเห็นแดง

ในหลายเรื่อง หลายรส เล่นเอา กำานันถึก  ตอบแทบไม่ทัน 

(ชนิดองศาเทอร์ โมมิเตอร์ตามองศาฟาเรนไฮต์ไม่ทัน ๑๐๐ 

องศาเลยทีเดียว)

ในฐานะผู้อ่าน ผู้ติดตามงานของ ๓ บ.ก.นี้ จึงขอขอบ 

คุณทั้ง ๓ บ.ก.ที่พักให้หายใจในบางเวลาและขอขอบคุณท่าน

ทั้ง ๓ มา ณ ที่นี้ด้วย

ในเวลาเดียวกัน บรรยากาศทางการเมือง ของบรรดา

ท่านผู้มีตำาแหน่งในทางการเมืองแต่ละพรรค แต่ละท่าน โดย

เฉพาะนักการเมืองหน้าใหม่ๆ ชนิดหางแดงเพ่ิงโผล่ได้ฟังสัญ 

ญาณฆ้อง กลอง สนั่นลั่นสนามก็เริ่มจะมีบรรยากาศคึกคัก

ขึ้นมาเป็นพิเศษ เพราะจะสังเกตเสียงที่เคยสงบ งบเงียบ ก็

กลับมีเสียงเห่าหอนแทรกซึมบรรยากาศสงบคละคลุ้งไปด้วย

กลิ่นอายของสิ่งอันเป็นโสโครกแห่งจิตตามมาโดยทันควัน

สิ่งโสโครก ที่ว่าเหล่านี้คือ กลิ่นน้ำาลายที่มีแต่การถ่ม

ถุยใส่ไคล้ กลิ่นปากที่ฟุ้งไปด้วยการนำาเสนียดจัญไรใส่ร้าย

กัน....ยังไม่พอ แม้แต่จิตที่มีกิเลสร้ายมุ่งประหัตประหารกัน

เพียงเพื่อผลประโยชน์เพียงแต่ความใคร่ในจิต มุ่งแต่เพียง

เพื่อความต้องการ ความปรารถนาในชื่อเสียงเรียงนามและ

ผลประโยชน์ที่ควบคู่กันมา

ดังนั้น การเมืองที่เป็นคำาสำาคัญที่จะต้องรักษาไว้ด้วย

ความสุจริต จึงถูกนำามาเป็นช่องทางการทำาร้ายกันไป ซึ่งจะ

เห็นได้จากการ ทุ่มเท พลิกแพลง บิดเบือน ใส่ร้าย โกหก 

ปลิ้นปล้อน นี่คือ อุปสงค์ รวมนิสัยของนักการเมือง ๓ ประ 

เภท คือ

๑.นักกินเมือง

๒.นักโกงเมือง

๓.นักกามเมือง

นักการเมือง ๓ ประเภทนี้ก็จะมีแทรกซึมเข้ามาปก

ครองบ้านเมืองในทุกสมัยเลือกตั้ง เช่นเดียวกัน นักการเมือง 

ที่ถูกใช้คำาว่า นักเลือกตั้ง ก็จะมีนักโกงแทรกซึมเข้ามาเป็น 

กมธ.ผวา!

กำานันถึก ขอยืนยันซ้ำาเพราะการทำาสิ่งใดก็ต้องใช้ “คน” ทำา 

“ให้ยุ่ง” เพราะ “คน” แปลว่า “การทำาให้เละ/เปื่อย/ยุ่ย” 

แล้วถ้าทิ้งเอาไว้นานจะกลายเป็น “ไหม้”

คราวนี้ก็จะถึงคราว “ฉิบหาย” ละขอรับ

ขอบพระคุณ บ.ก.ทั้ง ๓ ท่านอย่างสูงที่ให้ โอกาสได้

เขียน.

กำานันถึก

 

พ้ืนฐานของการเมืองว่าดีหรือแย่ ก็คือการเข้าสู่การเมือง 

ปัจจุบันการเข้าสู่การเมืองยังเป็นเรื่องของอิทธิพล  อำานาจ 

และเงิน โดยมีการคอร์รัปชันเป็นตัวเสริม การเลือกตั้งทุก

ระดับในประเทศไทยยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง นับวันจะยิ่ง

มากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงได้นักกินเมือง นักโกงเมือง และนักกาม

เมือง เข้าสภามาโดยตลอด 

ผมเสียดายครับที่ไม่มีการปฏิรูปการเมือง เพราะการ                                                                         

เมืองไม่เคยเปลี่ยนแปลง ทุกวันนี้เคยเป็นแบบไหนก็ยังเป็น                                                                           

แบบนั้น ดูบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ ได้เลยครับ พรรค 

การเมืองบางพรรคมีขึ้่นเพื่อรองรับแก๊งการเมือง ที่เอาแต่

จะตบทรัพย์ ขณะเดียวกันการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสภานิติ 

บัญญัติ กลายเป็นงานรอง จะทำาให้สภาล่มเมื่อไหร่ก็ได้ เสีย

ดายจริงๆ ครับที่ไม่มีการปฏิรูปการเมือง.

วันเสาร์

   * วันนี้สมมุตินามวันเสาร์

เราก็เรียกตามเขาเรียกขาน

ความเป็นไปต่างจากเมื่อวาน

อันผ่านแล้วผ่านเลยไม่คืน

   * มองออกไปข้างนอกหน้าต่าง

อย่างธรรมดาไม่ฝืดฝืน

ก็อย่างเดิมเหมือนเดิมยั่งยืน

ธรรมดาดาษดื่นทั่วไป

   * สังเกตหน่อยพินิจนิดพิสดาร

ที่แห้งกร้านต้นนนทรีสีเขียวใส

แตกใบใหม่แลร่มรื่นชื่นใจ

ท่ามใสฟ้าสีฟ้าไร้ราคิน

   * แจ่มจรัสเจิดจ้าแสงอาทิตย์

เขียวชวนพิศชวนชมนิจสิน

เห็นนกบินถลาเข้าร่มไม้อาจิณ

คงได้ถิ่นที่พักอันร่มเย็นฯ

   วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

สาธิต ปิตุเตชะ

นั

เ



บี้กนอ.ดึงต่างชาติลงทุนอีอีซี

เปิดร่างพ.ร.ฎ.คุมแพลตฟอร์มดิจิทัล

ETDAยันต่างชาติต้องจดแจ้งฝ่าฝืนผิดกม.
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6 เศรษฐกิจ

บอร์ดเคาะตั้งนิคมแห่งใหม่มั่นใจสร้างเงิน4.5หมื่นล.

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ไทยโพสต์ • ‘สุริยะ’ จี้ กนอ.โชว์ศักยภาพนิคมฯ เตรียมพร้อมดึง                  

ดูดลงทุนไทย-ต่างชาติ ด้าน ‘วีริศ’ เผย บอร์ด กนอ.อนุมัติต้ังนิคมฯ 

ร่วมแห่งใหม่ ดึงลงทุนพื้นที่อีอีซี 4.58 หมื่นล้านบาท

านวนผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่ทะลุกว่า 70% 

ของจำานวนประชากร และความนิยมของคนไทยใน

การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในชีวิตประจำาวันที่เพิ่มความ

แรงตามวิถีไลฟ์สไตล์แบบ นิวนอร์มอล (new normal) ซึ่งเป็น

ดัชนีบ่งชี้ว่าคนไทยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในการดำาเนินชีวิต และขยายไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Economy) เพื่อตอบ

สนองต่อรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้ให้บริการ

แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสื่อกลางที่มีพื้นที่ให้ผู้ประกอบการบน

แพลตฟอร์มดิจิทัลและผู้บริโภคเชื่อมต่อกันทางเว็บไซต์และ

แอปพลิเคชันมากขึ้น ครอบคลุมลักษณะและประเภทธุรกิจที่

หลากหลาย ทั้งแพลตฟอร์มการขายสินค้าหรือบริการ, การเงิน

และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นต้องมีการกำากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้

อำานวยการสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า ETDA ได้จัดทำา 

(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .... และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะ

กรรมการกฤษฎีกาได้ให้นำาร่างที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 

มาเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10-25 

มี.ค.2565 ก่อนที่จะทำาการรวบรวมนำาความเห็นที่ได้รับมา

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในวาระที่ 2 

ก่อนดำาเนินการเวียนร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ยืนยันร่างและเสนอต่อสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

ในลำาดับต่อไป

“กฎหมายฉบับนี้ ได้นำากฎหมายที่บังคับใช้ในญี่ปุ่น

และยุโรปมาปรับใช้ โดยเฉพาะในประเทศยุโรปมีการใช้กับ

แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสและเสิร์ชเอนจินมาแล้ว 2 ปี และ

จะประกาศใช้เพิ่มเติมภายในไม่เกินเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นการ

สะท้อนให้เห็นว่าทั่วโลกให้ความสำาคัญกับเรื่องดังกล่าว ขณะที่

ประเทศไทยเองต้องมีกฎหมายนี้อย่างเร่งด่วน เพราะที่ผ่านมา

ปัญหาการฉ้อโกงทางออนไลน์มีจำานวนเพิ่มขึ้น สถิติจากศูนย์

ร้องเรียน 1212 พบว่ามีเกือบ 50,000 เคสที่ร้องเรียนเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ ซึ่งบางเคสก็จัดการได้ และบางเคสก็ต้องใช้ กม.อื่นๆ 

  

หรือหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาเป็นกลไกในการดำาเนินการเพื่อช่วย

เหลือประชาชน” นายชัยชนะ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ETDA ยังมีหน้าที่ตาม กม.กับผู้ประกอบ

การออนไลน์ ตั้งแต่การจดแจ้ง การขึ้นทะเบียน และการ

อนุญาต แต่ กม.ฉบับนี้ ETDA 

ให้ดำาเนินการตามอำานาจเพียง

การจดแจ้งเท่านั้น ซึ่งนับว่า

ไม่ได้เป็นภาระของผู้ประกอบ

การแต่อย่างใด โดยเฉพาะผู้

ให้บริการแพลตฟอร์มต่างชาติ

ที่ต้องมีการแจ้งรายได้ประจำา

ปีต่อสำานักงานตาม กม.นั้น 

จำาเป็นต้องปฏิบัติ เพราะจัดอยู่

ในมาตรา 32 เรื่องความเสี่ยง 

โดยความมั่นคงทางการเงิน

และพาณิชย์เป็นหนึ่งในความ

เสี่ยงที่ต้องแจ้งด้วย เพราะ

เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการคนไทย 

ในการสะท้อนถึงความเสี่ยง

ต่างๆ ที่จะกระทบต่อคนไทย

สำาหรับ ร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหา

สาระสำาคัญบางส่วน ทั้งการ

ปรับแก้ไขเนื้อหาให้ความ

ชัดเจนและเพิ่มเติมในบาง

ประเด็น ทั้งในส่วนของการ

ปรับชื่อร่างกฎหมาย จาก 

“(ร่าง) พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยการควบคุมดูแล

ธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....” เปลี่ยนเป็น “(ร่าง)                                               

พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ....” ปรับปรุงคำานิยามของคำา

ว่า “บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล” ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อม

ทุกปีเพิ่มเติม ซึ่ง กม.ได้กำาหนดผู้ที่จัดเป็นบริการแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลขนาดใหญ่นั้นต้องมีรายได้จากการให้บริการในไทยแต่ละ

ประเภทบริการเกิน 300 ล้านบาทต่อปี หรือรวมทุกประเภท

บริการเกิน 1,000 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ใช้งานแอ็กทีฟต่อ

เดือนเกิน 7 ล้านคน หรือ 10% ของจำานวนราษฎร

นอกจากนี้ กม.ได้ยกเว้นการบังคับใช้กับบริการ

แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีกฎหมายกำาหนดให้อยู่ภายใต้การ

กำากับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) อยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำาซ้อนในการดูแล โดย กม.จะ

มีผลบังคับใช้ 240 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ ผู้ที่

ประกอบธุรกิจก่อนที่ กม.บังคับใช้ให้แจ้งการประกอบธุรกิจต่อ

สำานักงานภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ กม.ใช้บังคับ ระหว่างนั้น

สามารถประกอบธุรกิจได้

อย่างไรก็ตาม (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจ

บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .... เป็นสิ่งที่

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นผู้ให้บริการผิดกฎหมาย 

ไม่มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้

บริการต่างประเทศ เมื่อต้องการมาลงทุนในประเทศไทยก็ต้อง

ดำาเนินธุรกิจตามกฎหมายไทย และหากไม่จดแจ้งคนไทยก็ไม่

ควรใช้บริการของแพลตฟอร์มต่างชาติ หรือแพลตฟอร์มใดๆ 

ก็ตามที่ทำาผิดกฎหมาย.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                                 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห                                              

กรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-                                 

19 สร้างผลกระทบต่อการลงทุน                             

โดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟ

ดีไอ) แต่มั่นใจว่าการบริหารจัด                                    

การสถานการณ์และศักยภาพ

ของประ เทศไทยที่ มี อยู่ นั้ น

สามารถสร้างความสนใจให้กับ                                      

หลายประเทศได้ จึงได้กำาชับให้                      

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประ                                 

เทศไทย (กนอ.) เร่งดึงดูดการ

ลงทุนในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม

โดยการโชว์ศักยภาพและความ

พร้อมของนิคมอุตสาหกรรม

รองรับการลงทุน 

ด้านนายวีริศ อัมระปาล 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะ

กรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) 

อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งนิคม                              

อุตสาหกรรมใหม่ 1 แห่ง โดย

ร่วมดำาเนินงานกับบริษัท พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาห 

กรรมระยอง ไทย-จีน จำากัด ใน

รูปแบบของนิคมอุตสาหกรรม

ร่วมดำาเนินงาน ซึ่งเป็นการเพิ่ม

พื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนใน

พื้นที่ อีอีซี การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ

อุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม               

ตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมหนองละลอก ตั้ง

อยู่ในพื้นที่ตำาบลหนองละลอก 

อำาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

พื้นที่ประมาณ 1,546 ไร่ โดยที่

ตั้งของโครงการฯ ถือว่ามีความ

ได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่ดอน 

ไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกน้ำา

ท่วม ด้านหน้าโครงการติดถนน

ทางหลวงแผ่นดิน และห่างจาก

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(มอเตอร์เวย์) เส้นทางชลบุรี-

พัทยา ประมาณ 14 กิโลเมตร 

อยู่ห่างจากท่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุดประมาณ 24 กิโล 

เมตร ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

ประมาณ 40 กิโลเมตร ท่าเรือ

พาณิชย์แหลมฉบังประมาณ 

60 กิโลเมตร และห่างจากท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 

150 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้พื้นที่

เขตประกอบการอุตสาหกรรม

และนิคมอุตสาหกรรมหลาย

แห่ง อาทิ เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม-ดับบลิวเอชเอ 

ระยอง ประมาณ 7 กิโลเมตร 

นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี ประ 

มาณ 8 กิโลเมตร และนิคม

อุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล 

ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นต้น 

ทั้ งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลา

พัฒนาพื้นที่ทั้งหมดและเปิดให้

บริการได้ภายใน 2 ปี โดยหลัง

เปิดดำาเนินการแล้วจะก่อให้

เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 

45,840 ล้านบาท เกิดการ

จ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 

11,460 คน

“โครงการอยู่ในพื้นที่เป้า                       

หมายของอีอีซี อยู่ในทำาเลที่มี                      

ศักยภาพ อีกทั้งผู้ประกอบการ

ยังได้รับสิทธิประโยชน์ภาย

ใต้มาตรการส่งเสริมของอีอีซี

ด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถขาย/

ให้เช่าพื้นที่ทั้งหมดได้ ในระยะ

เวลา 5 ปี” นายวีริศกล่าว.

ไทยโพสต์ • นายเอกนิติ นิติทัณฑ์                                  

ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากร

ได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษี

มูลค่าเพิ่มสำาหรับการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์ม

ผู้ให้บริการต่างประเทศ (VAT 

for Electronic Service : VES) 

ที่ ให้บริการกับผู้ ใช้บริการใน

ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.

2564 ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มผู้                                          

ให้บริการต่างประเทศเข้ามา

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 

127 ราย และมียอดมูลค่า                                         

บริ ก า รอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ร วม 

44,569.83 ล้านบาท คิดเป็น

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บสะสม 5 

เดือน (เดือนภาษี ก.ย.64-เดือน 

ภาษี ม.ค.65) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

3,120.03 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การจัดเก็บ                                        

ภาษี e-Service จากผู้ประกอบ                                     

การต่างประเทศ หรือแพลตฟอร์ม                                              

ออนไลน์ที่ ให้บริการอิเล็กทรอ 

นิกส์กับผู้ ใช้บริการในประเทศ 

ไทย ต้ังแต่เดือนภาษี ก.ย.2564-  

เดือนภาษี ม.ค.2565 จำานวน

กว่า 3,000 ล้านบาทในระยะ

เวลาเพียง 5 เดือนนั้น ทำาให้คาด

ได้ว่าภายใน 1 ปี กรมสรรพากร

จะสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่า

เพิ่มได้จากแพลตฟอร์มผู้ ให้

บริการต่างประเทศประมาณ 

8,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งสูง

กว่าที่เคยมีการคาดการณ์ไว้แต่

เดิมว่าจะจัดเก็บได้ที่ประมาณ 

5,000 ล้านบาท

“การเก็บภาษี e-Service 

นอกจากเป็นการช่วยสร้างราย

ได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศ

แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประ 

กอบการไทยให้สามารถแข่งขัน

กับผู้ประกอบการต่างประเทศ

ด้วยการนำาภาษีมาสร้างความ

เป็นธรรมให้เกิดข้ึน” นายเอกนิติ 

กล่าว.

รีดภาษีe-Serviceพุ่ง!

สิ้นปีลุ้นทะลุ10,000ล้าน

จำ

ดับบลิวพีกางแผนปี 65 ตั้งเป้ารายได้ โต 5%

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 

2564 ที่ผ่านมาบริษัทยังคงสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย

ยอดขายก๊าซแอลพีจีรวมกว่า 700,000 ตัน อัตราการเติบโตใน

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 20% ขณะที่กลุ่มลูกค้าก๊าซหุง

ต้มเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งสูงกว่าอัตราตลาดโดย

รวม สำาหรับปี 2565 บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายรวม

ได้ 765,000 ตัน โดยคาดว่าจะมียอดส่งออกไปยังต่างประเทศ 

25,000 ตัน สามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำากว่า 12,000 ล้านบาท 

เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5% โดยอาศัย 3 กลยุทธ์หลัก ยกระดับ

ซัพพลายเชนสู่มิติใหม่ด้านพลังงาน, ขยาย Ecosystem บุกเบิก

บริการใหม่ และพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ 

มาตรการกระตุ้นบริโภคสะพัดแล้ว 6.1 หมื่นล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบ

หน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 

ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ ระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 

4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันท่ี 17 มี.ค.2565 เวลา 23.00 น. มี

ผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.85 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวม

ทั้งหมด 61,284.74 ล้านบาท

สนค. รัฐหนุน EV จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มี                                       

นโยบายในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้งการขยาย                                                                                 

ฐานการผลิตในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแพ็กเกจมาตรการสนับสนุนรถยนต์

พลังงานไฟฟ้า หรือแพ็กเกจรถ EV ครอบคลุมรถ 3 ประเภท 

ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถกระบะ มีมาตรการยกเว้น 

ลดอากรขาเข้า ลดภาษีสรรพสามิต และให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่ปี 

2565-2568 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถ EV มากขึ้น รวมทั้งมี

เป้าหมายให้ไทยสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เอง และสามารถ

แข่งขันได้ ตลอดจนรักษาการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำาคัญของ

โลก และยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากการสร้างงาน 

สร้างรายได้จากการส่งออกที่จะมีเพิ่มขึ้น

AIS พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) หรือเอไอ

เอส เปิดเผยว่า ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อ

เป็นเครื่องมือช่วยให้การทำางานของ อสม.เกิดความคล่องตัวและ

รวดเร็ว ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่เชื่อมต่อข้อมูล เก็บข้อมูล การ

รายงานผล รวมถึงการพัฒนาฟีเจอร์ที่สอดรับต่อสถานการณ์ด้าน

สาธารณสุขที่คนไทยมีความต้องการในทุกช่วงเวลา อาทิ การคัด

กรอง, ติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน, ระบบ

รายงานคัดกรองสุขภาพจิตที่สามารถเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงจาก

ภาวะความเครียด ซึมเศร้า หรือเสี่ยงฆ่าตัวตาย เข้าสู่การให้คำา

แนะนำาและรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงรายงานลูกน้ำายุงลาย 

บ่อเกิดไข้เลือดออก ภัยเงียบทำาร้ายคนไทย.

18/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,790.17 5,988.33 -198.16
 8,200.52 6,826.14 1,374.37
 58,653.52 60,888.12 -2,234.60
 25,491.04 24,432.66 1,058.38

98,135.25
-3.25

1,678.51
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.84 33.56
ยูโร 36.26 37.25
ปอนดสเตอรลิง 42.92 44.11
เยน (100 เยน) 27.45 28.24
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,350 30,450
ทองรูปพรรณ 29,804 30,950
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เพิ่มเติมรายละเอียดลักษณะบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่

ต้องแจ้งให้ทราบก่อนประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1.บุคคลธรรมดาที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี 2.นิติบุคคล 

มีรายได้ในประเทศไทยเกิน 50 ล้านบาทต่อปี และ 3.ผู้มี 

จำานวนคนใช้งานในไทย

เฉลี่ยเกิน 5,000 รายต่อ

เดือน ดังนั้นผู้ประกอบการ

ออนไลน์รายเล็กไม่เข้าข่าย

จดแจ้งตาม กม.นี้

ส่วนผู้ประกอบ

ธุรกิจที่อยู่ต่างประเทศ

ที่มีลักษณะดังนี้ ได้แก่ 

แสดงผลเป็นภาษาไทย 

จดทะเบียนชื่อโดเมน 

.th หรือ .ไทย กำาหนด

ให้ชำาระเงินเป็นเงินบาท 

ให้ใช้กฎหมายไทยแก่

ธุรกรรม จ่ายค่าตอบแทน

แก่เสิร์ชเอนจิน เพื่อช่วย

ให้ยูสเซอร์ในไทยเข้าถึง

บริการ จัดตั้งสำานักงาน 

หน่วยงาน หรือมีบุคลากร

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ

ยูสเซอร์ใน

ไทย ต้องแจ้ง

สำานักงานก่อน

ประกอบธุรกิจ

และต้องมี

การแต่งตั้งผู้

ประสานงาน                    

ในประเทศไทย

และหากเป็นบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาด

ใหญ่ มีลักษณะเฉพาะต้องประเมินความเสี่ยง และมี

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อสำานักงาน

สนข.ฟันธงมิ.ย.ใช้บัตรEMV

ใบเดียวควบรถไฟฟ้า3สาย
ราชเทวี • สนข.วางไทม์

ไลน์ มิ.ย.นี้ ใช้ระบบ EMV 

แตะบัตรใบเดียวใช้บริการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง น้ำาเงิน 

สายสีแดง พร้อมเปิดพิกัด 2 

ท่าเรือใหม่ สร้างแลนด์บริดจ์

ชุมพร-ระนอง 2.5 แสนล้าน

นายปัญญา ชูพานิช ผู้                                           

อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร                               

(สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า                           

การนำาบัตร Europay Master 

card and Visa (EMV) มาใช้

ในการพัฒนาระบบตั๋วร่วมใน

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง

รัชธรรม (สายสีม่วง) สาย

เฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำาเงิน) 

และรถไฟชานเมือง สายสี

แดงของการรถไฟแห่งประ                                       

เทศไทย (รฟท.) โดยคาด

ว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชา                                     

ชนทั่ ว ไป ได้ ภ าย ใน เดื อน

มิถุนายน 2565 ซึ่งสามารถ

รองรับการใช้งานในรถโดย 

สารประจำาทางขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                                             

และระบบเรือโดยสารพลัง 

งานไฟฟ้า รวมถึงระบบทาง

พิเศษของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย (กทพ.) ด้วย

“ภายในเดือน มิ.ย.นี้ 

ระบบโครงข่ายของคมนาคม

มีความพร้อมจะสามารถให้                                       

บริการระบบ EMV ในส่วน

ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง น้ำาเงิน 

และสายสีแดง ขณะที่บริษัท 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จำากัด (มหาชน) หรือ BTSC 

แจ้ งว่ าขณะนี้ อยู่ ระหว่ าง

ดำาเนินการพัฒนาในส่วนของ

ระบบ” นายปัญญากล่าว

นายปัญญากล่าวว่า ใน

ปี 2565 ได้เร่งดำาเนินการจัด                                        

ทำาร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัด                                    

การระบบต๋ัวร่วม พ.ศ. .... นั้น                                 

จะเร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ                                   

ภายในเดือน พ.ค.-มิ.ย. โดย                                 

จะประชุมร่วมกับกรมบัญชี

กลางและคณะกรรมการ

นโยบายการบริหารทุนหมุน                    

เวียนเพื่อขอจัดตั้งกองทุน

ช่วง ก.ค. และเสนอไปยังกระ  

ทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณา

เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ภายในปลายปีนี้ หลังจากนั้น                                

เป็นขั้นตอนการพิจารณา

ของสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ประมาณปลายปีนำา

เสนอร่างเข้าสู่การพิจารณา

รัฐสภา คาดว่าจะประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาได้ภายใน

ต้นปี 2566

นายปัญญากล่ าวถึ ง

ความคืบหน้าโครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อ

เชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง

อ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์

บริดจ์) ชุมพร-ระนอง ว่า 

ขณะนี้ สนข.อยู่ระหว่างการ

พิจารณาคัดเลือกตำาแหน่ง

ท่าเรือที่เหมาะสม ทั้งฝั่งอ่าว

ไทยและฝั่งอันดามัน โดยจาก

ผลการศึกษาเบื้องต้นพื้นที่ที่

มีศักยภาพและมีความเหมาะ

สม พบว่ามีฝั่งละ 3 แห่งที่จะ

พัฒนาเป็นท่าเรือแห่งใหม่ของ

ประเทศไทย ทั้งนี้ สนข.เตรียม

สรุปผลการศึกษารูปแบบเบื้อง

ต้นเสนอให้กระทรวงคมนาคม

พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า.

กฎหมายฉบับนี้ ได้นำากฎหมาย                                

ที่บังคับใช้ในญี่ปุ่นและยุโรปมาปรับใช้ โดย

เฉพาะในประเทศยุโรปมีการใช้กับแพลตฟอร์ม

มาร์เก็ตเพลสและเสิร์ชเอนจินมาแล้ว 2 ปี                                   

และจะประกาศใช้เพิ่มเติมภายในไม่เกิน

เดือน ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าทั่ว

โลกให้ความสำาคัญกับเรื่องดังกล่าว ขณะ

ที่ประเทศไทยเองต้องมีกฎหมายนี้อย่าง

เร่งด่วน เพราะที่ผ่านมาปัญหาการฉ้อโกง

ทางออนไลน์มีจำานวนเพิ่มขึ้น สถิติจากศูนย์                                

ร้องเรียน 1212 พบว่ามีเกือบ 50,000 เคสที่

ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งบางเคสก็จัดการ

ได้ และบางเคสก็ต้องใช้ กม.อื่นๆ หรือหน่วย

งานอื่นๆ เข้ามาเป็นกลไกในการดำาเนินการ

เพื่อช่วยเหลือประชาชน

‘‘

‘‘
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ล้ามเน้ือเป็นส่ิงสำาคัญต่อร่างกายเพราะช่วยพยุงโครงสร้าง

ของร่างกาย และช่วยให้ระบบเผาผลาญของร่างกาย

ทำางานได้ดีขึ้น มวลกล้ามเนื้อยังมีความสำาคัญต่อร่างกาย

ในด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เช่น ช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อ

ของร่างกายตามวัย และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะดื้อ

อินซูลิน (Insulin Resistance) เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น

รู้กันหรือไม่ว่า ผู้ที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยอาจเสี่ยงต่อการเกิด

ปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือภาวะผิดปกติทางร่างกายบางอย่าง

ด้วย เช่น โรคเบาหวาน ภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) 

โรคกระดูกพรุน มวลไขมันในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ใช้ชีวิตประจำา

วันลำาบาก หรือมีร่างกายอ่อนแอ ฉะนั้น การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 

หรือรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ 

ท้ังน้ี “อาหาร” ถือเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อมวลกล้ามเน้ือ

ในร่างกาย โดยผู้สูงวัยควรเน้นการรับประทานอาหารท่ีให้โปรตีน

เป็นหลัก เนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารสำาคัญในกระบวนการ

สร้างกล้ามเน้ือของร่างกาย อย่างไรก็ตาม ปริมาณการรับประทาน

โปรตีนท่ีเหมาะสมต่อร่างกายในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

คน ข้ึนอยู่กับน้ำาหนักตัวของร่างกาย ในเบ้ืองต้นสามารถคำานวณ

ปริมาณการบริโภคโปรตีนท่ีเหมาะสมต่อร่างกายในแต่ละวันอย่าง

คร่าวๆ ตามน้ำาหนักตัว โดยควรได้รับโปรตีนประมาณ 1 กรัมต่อน้ำา

หนักตัว 1 กิโลกรัม หากน้ำาหนักตัว 60 กิโลกรัม ปริมาณการบริโภค

โปรตีนในแต่ละวันก็ควรจะอยู่ท่ีประมาณ 60 กรัม แต่ผู้ท่ีออกกำาลัง

กายแบบใช้แรงต้านเพื่อสร้างกล้ามเน้ือ อาจจำาเป็นต้องรับประทาน

โปรตีนให้มากข้ึนเล็กน้อย ประมาณ 1–1.3 กรัมต่อน้ำาหนักตัว 1 

กิโลกรัม โดยเอาน้ำาหนักตัวคูณด้วย 1–1.3 หากน้ำาหนักตัว 60 

กิโลกรัม ก็ควรบริโภคโปรตีนให้อยู่ในช่วงประมาณ 60–78 กรัม 

ส่วนการเลือกอาหารที่เป็นแหล่งของโปรตีน ผู้สูงวัยควร

หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูป เพราะแม้ว่าเนื้อสัตว์จะเป็น

แหล่งของโปรตีน แต่เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปมักมีปริมาณสาร

ปรุงแต่งและไขมันอิ่มตัวอยู่มาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อ

สุขภาพ ผู้สูงวัยควรเลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงจากแหล่งอื่นแทน 

เช่น เนื้อไก่ที่ไม่ติดมัน ปลาแซลมอน นมสูตรไขมันต่ำา 

ทั้งนี้ นอกจากโปรตีนแล้ว ผู้สูงวัยควรรับประทานอาหาร

ชนิดอื่นให้หลากหลายด้วย โดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรตที่ถือเป็น

แหล่งพลังงานหลักของร่างกาย แต่เพื่อความปลอดภัยและเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้สูงวัยควรเลือกแหล่งของคาร์ โบไฮเดรต

จากอาหารประเภทผัก ผลไม้ และธัญพืช นอกจากจะให้

คาร์ โบไฮเดรตแล้ว อาหารประเภทนี้มักอุดมไปด้วยวิตามินและ

สารอาหารอื่นๆ ที่ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน.

ก

The Dreamer ลุคส์สวยจาก‘โพเอม’ 

สะท้อนประวัติศาสตร์ยุคโรแมนติกสาระสำาคัญของกล้ามเนื้อ

ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล

พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมแสดงความ

ยินดีกับ โสภณ อิงค์ธเนศ  กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำากัด (มหาชน) และ   

ศศิประภา สุธีรภัทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์และคอมเมอร์เชียล          

บริษัท เอเอ็มดี ประเทศไทย ในโอกาสเปิดร้าน AMD ภายใต้คอนเซ็ปต์ The First AMD 

Flagship Store in Thailand จำาหน่ายคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบ

คุณภาพเยี่ยม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนรุ่นใหม่แห่งแรกในประเทศไทย ช่วยตอกย้ำา

ความมุ่งมั่นของศูนย์การค้าเมกาบางนา ตามแนวคิด “Your Everyday Meeting Place”                                                                                                       

ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา

มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ซีเนียร์คลับ 

จันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 

จำากัด หรือ “SENSES” ในเครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ “UV” ร่วมส่งเสริมและผลัก

ดันกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับซีเนียร์คลับ ศูนย์ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อให้นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในศูนย์ โดยมี นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์  ที่ปรึกษาซีเนียร์คลับ 

ศูนย์ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ซีเนียร์คลับ ณ สวนลุมพินี

ชุดตรวจโควิดช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลน

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ตัวแทนโดย วิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคน

ที่ 1 มอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำาลาย (Rapid Antigen Test Kit) แบรนด์ PCL มูลค่า 

420,000 บาท เพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

โรคโควิด-19 ในโรงเรียนขาดแคลน แก่มูลนิธิน้ำาเพื่ออีสาน โดยมี ปิยดา นราดุลย์ รอง

ประธานมูลนิธิน้ำาเพื่ออีสาน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เมื่อเร็วๆ นี้

มื้อพิเศษบนสายน้ำาเจ้าพระยา

ณีรนุช ไตรจักร์วนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาคาเลียส ประเทศไทย จำากัด 

ทราเวลออนไลน์แพลตฟอร์ม แหล่งรวมอี-เวาเชอร์ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ร่วมกับ

กลุ่มผู้ประกอบการเรือสำาราญแม่น้ำาเจ้าพระยา จัดแคมเปญใหญ่กระตุ้นการท่องเที่ยว “มาคา

เลียส ครูซ ไดนิ่ง เอ็กซ์พรีเรียนซ์” (Makalius Cruise Dinning Experience) เปิดประสบการณ์

มื้อพิเศษสุดหรูบนเรือสำาราญ ตลอดเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย 

โดยมี ภูวดี คุนผลิน กรรมการผู้จัดการเรือสำาราญ เจ้าพระยา ครูซ และ วสันต์ โลจนะรุ่งสิริ    

รองประธานบริการเรือสำาราญ วีว่า อลังกา ครูซ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเรือสำาราญ ร่วม

กิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริเวณท่าขึ้นเรือ ไอคอนสยาม

โครงการ Smart Business Transformation 

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตร สำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ 

HUBBA ในโครงการ Smart Business Transformation หรือ SBTP ประจำาปี 

2565 เชิญชวน

เจ้าของธุรกิจ 

SMEs เข้า

ร่วมโครงการ

หลักสูตรระยะ

เวลา 3 เดือน 

โดยไม่มีค่าใช้

จ่าย เปิดกว้าง

รับจากทุกสาขา

อุตสาหกรรม

และประเภท

ธุรกิจ โดย 

SMEs จะได้

เรียนรู้แนวคิด

การดำาเนนิธรุกจิ

ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน การบริหารองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายของพนักงาน 

และการใช้ทักษะดิจิทัลในด้านต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การปรับโครงสร้างธุรกิจ 

การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาด้านลูกค้า และเข้าถึงโซลูชันเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่สามารถช่วยพวกเขาเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถ

สมัครเข้าร่วมโครงการ SBTP ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ และเริ่มเรียน

ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.–9 ส.ค.นี้ สมัครฟรีได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ  

https://thefinlab.com/th/thailand

ประกวด TSX Youth Award Program 2022

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 

15-25 ปี (ประเภททีมไม่เกิน 5 คน) เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวด TSX Youth Award 

Program 2022 คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนในด้านอาหาร 

โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการ

ผลิต การขนส่ง การตลาด 

การขาย การจัดการของเสีย 

ภายใต้แนวคิด “Innovation 

for Sustainability: Food 

Sustainability Challenge” 

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 

600,000 บาท สมัครได้

แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2565 ที่ https://

bit.ly/36rsyyg สามารถเข้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://lin.ee/XNbqBab 

หรือ https://www.

facebook.com/tsxofficial

ป็นเรื่องเป็นราวให้มีการถกเถียงอภิปรายกันในสังคมไทยทั้ง

ออนไซต์และในโลกออนไลน์อีกครั้ง กับประเด็นของยุคสมัยนี้ 

ที่ใครสักคน!! ทำาอะไรผิด ทำาอะไรพลาด ก็หันหน้าโกนผมเข้า

วัด ด้วยแนวคิดที่ว่า จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา ผ่อนคลายความ

ตึงเครียด โกรธแค้น และแน่นอน วาดหวังไปถึงขั้น อาจจะผ่อน

โทษในทางกฎหมายได้ไม่มากก็น้อย 

เพราะประเทศไทยเป็นสังคมชาวพุทธ?!?

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า มีแต่..ลบ!! 

การบวช..คืออะไร?!?

ในสายตาของคนส่วนใหญ่ ซึ่งก็คงจะโทษอารมณ์ ความรู้สึกของคนใน

สังคมไม่ได้ เพราะมองข้ามความจริงไม่ได้ว่า คนที่วิ่งเข้าไปซุกผ้า

เหลือง หลังก่อเหตุอื้อฉาวนั้น คงมิได้ศึกษาเรียนรู้และสำานึกว่า ..การ

บวชคืออะไร ในแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา 

อย่ากระนั้นเลย มนุษย์ป้าขอแปรวิกฤตศรัทธาของคนบางส่วน

ในวันนี้มาเป็นโอกาส บอกกล่าวเล่าสิบว่า การบวชนั้นคืออะไร ..จาก

คำาเทศน์ของ “ท่านพุทธทาส” เพื่อเป็นวิทยาทานหรือกระตุ้นเตือนสติ

ทุกผู้ทุกนามดีกว่า..  

หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่า บรรพชา คือ การบวช แปล

ว่า ไปหมด เว้นหมด!! จากความคับแคบในบ้าน จากปัญหาต่างๆ ใน

โลก จากสิ่งที่เป็นอุปสรรคแห่งความก้าวหน้าทางวิญญาณ 

สรุปเป็นข้อสั้นๆ การบวชนั้นก็คือ ...

1.การออกไปค้น ออกไปแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล

2.ไปฝึก ไปทดลองการเป็นอยู่อย่างต่ำาต้อย อยู่อย่างไม่มีทรัพย์

สมบัติ (สำาหรับคนบวชระยะสั้น ประมาณ 3 เดือน)  

3.ฝึกบังคับตน เพราะการออกไปถือศีลหลายๆ ข้อ ซึ่งล้วนแต่

บังคับจิต อินทรีย์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ต้องมีการเสียสละของ

รักของชอบใจสุดยอด บังคับจิตใจไม่ให้มีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับสิ่ง

ที่เคยชอบ เคยทำา (คนบวชก็เป็นการกระทำาจริง ไม่ใช่แค่ฝึก)

4.ความสะดวกท่ีจะเดินทางออกไปนอกโลก หมายถึงเดินด้วยจิตใจ 

พัฒนาจิตใจให้สูงข้ึนไป ปัญหาใดๆ ในโลกน้ีไม่สามารถกระทำาร้ายได้

5.โอกาสแห่งการได้สิ่งที่ดีสุดของมนุษย์ควรจะได้ ภาวะ

อิสระ เสรี ความหลุดพ้นจากความผูกพันในโลก

6.การอยู่บนหัวคนทุกคน อยู่เหนือคนทุกภพ ในขณะเดียวกัน 

การบวชจะทำาให้ฉิบหายได้ถ้าหากไม่รู้จักครองตน  บวชแล้วไม่

บรรเทากิเลส ก็ไม่ผิดกับขโมย พระไม่กระทำาตนให้สมกับการบวช ก็

ไม่แตกต่างจากนายพรานชนิดน้ัน ปลอมตัวอยู่เพื่อล่าปัจจัยส่ี

7.การทำาประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมหาศาล อาทิ เป็นผู้สืบอายุพระ

ศาสนา ทำากุศลสาธารณะ ดึงญาติวงพงศาเข้ามาอยู่ใกล้พระศาสนา 

ฉะนั้น ใคร..ที่คิดว่าบวชเพื่อหนีคดี หนีโทษล่ะก็ ..น่าจะเข้า

ข่ายข้อ 6 ไหมจ๊ะ.

“ป้าเอง” 

เ

วมสัมผัสความ

งดงามของ

ประวัติศาสตร์แฟชั่น ผ่าน

แบรนด์เสื้อผ้าสตรีชั้นนำา 

อย่าง “โพเอม” (POEM) 

ผลงานการออกแบบจาก

ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ฝีมือเฉียบ 

“ฌอน–ชวนล ไคสิริ” ในคอล

เลกชันสปริง/ซัมเมอร์ 2022 ที่

ชื่อว่า “เดอะดรีมเมอร์” (The 

Dreamer) โดย “ฌอน–ชวนล ไคสิริ” กล่าวถึงแนวคิดหลัก

ของการออกแบบคอลเลกชันนี้ว่า  “แรงบันดาลใจของคอล

เลกชันนี้ เกิดจากตอนเรียนที่มหาวิทยาลัย และได้มีโอกาส

คลุกคลีเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายละครเวที ทำาให้เราได้ศึกษาเกี่ยว

กับประวัติศาสตร์แฟชั่น ได้เห็นถึงความ

แตกต่างในการตีความหมายของเครื่อง

แต่งกาย ดีเทลต่างๆ ทำาให้เกิดความสนใจ

เป็นอย่างมาก ซึ่งในอดีตเสื้อผ้าที่สวยหรู

อาจเป็นตัวแทนของมารยาทของชนชั้น

สูง ความสง่างาม หรือแม้แต่เป็นเครื่อง

วัดความมั่งคั่งและอำานาจ แต่สำาหรับ

ผมแล้ว เครื่องแต่งกายที่หรูหราเหล่า

นั้น เปรียบเสมือนตัวแทนของแรงงาน ทักษะ การอุทิศตน 

และศิลปะที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ โดยคนชนชั้นล่าง มากกว่า

จะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง และสถานะทางสังคม 

ตามที่สังคมชั้นสูงได้กำาหนดไว้ เพราะฉะนั้น คอลเลก

ชันนี้เป็นการตีความใหม่ และเสียดสีถึงแนวคิดเกี่ยว

ร่
กับเครื่องแต่งกายใน

อดีต ดัดแปลงให้เป็น

งานศิลปะที่เข้าถึงได้ 

และเน้นย้ำาถึงพลังและ

ความตั้งใจของทีมงาน

ที่อยู่เบื้องหลังเสื้อผ้าอัน

สวยหรู”

“โดยซิลลูเอท

หลักประจำาคอลเลกชัน                  

นี้ จะโดดเด่นเดรส

ยาวทรงสอบเข้ารูปขับเน้นรูปร่าง เพิ่มลูกเล่นด้วย

ระบายที่ปลายแขน สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายโรแมนติก

และความเรียบหรู เพิ่มความสนุกให้กับการแต่งกาย

ของสุภาพสตรีด้วยเดรสยาว ที่แต่งเติมด้วยเลเยอร์

ระบาย โดดเด่น และพลิ้วไหวเมื่อ

ขยับตัว อีกหนึ่งไอเทมเด่นที่ไม่แพ้กัน

ก็คือ คอร์เซต (corset) ที่ถือได้ว่าเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ มาตี

ความใหม่ด้วยผ้าเดนิมและลายพิมพ์

ดอกไม้นานาพรรณ รวมไปถึงเดรส

กระโปรงทรงบอลลูน ที่ถูกดีไซน์ให้

ช่วยขับเน้นส่วนโค้งเว้าของหญิงสาว

ผู้ส่วมใส่ นอกจากนี้ยังมีกางเกงหลากหลายดีไซน์ ไม่

ว่าจะเป็นกางเกงขายาว กางเกงขาสั้น และกางเกง

สามส่วน ที่สามารถมิกซ์ แอนด์ แมตช์ กับเสื้อเชิ้ต

หลากหลายดีไซน์ ทำาให้คอลเลกชันนี้มีกลิ่นอายของ

ความมาสคิวลีน (masculine) ผสมได้อย่างลงตัว. 
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8 ท่องเที่ยว

และมีความปลอดภัย ประกอบด้วยผักเมืองหนาวกว่า 120 ชนิด 

ทั้งผักตระกูลสลัด สมุนไพร สวิสชาร์ด มะเขือเทศ ขึ้นฉ่าย ที่

มีปลูกหมุนเวียนตลอดปีในโรงเรือนขนาดใหญ่ เป็นจุดเรียน

รู้ผู้เข้าชม ที่นี่คือสถานีทดลองค้นคว้าวิจัยพืชเมืองหนาวมา

ยาวนาน เกิดพืชเมืองหนาวกว่า 200 ชนิด สร้างอาชีพแก่ชาว

เขาบนพื้นที่สูง ทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรบนที่สูงแบบ              

ครบวงจร

จุดเด่นของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังมีสวนบ๊วยให้เที่ยว

ชม โดยเฉพาะต้นบ๊วยอายุ 47 ปี ต้นสูงใหญ่ แผ่กิ่งก้านสวยงาม 

ผลบ๊วยนิยมนำามาแปรรูปเป็นบ๊วยดอง อบแห้ง แช่อิ่ม ส่วนผสมใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง จนถึงลูกอม ยังมีจุดห้ามพลาด สวนดอกไม้

เมืองหนาวหลากสีสันที่บานสะพรั่งบริเวณสวน ๘๐ พรรษา เดิน

เล่นชิลๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย มีฉากหลังเป็นวิวภูเขาเขียวๆ 

ถ่ายมุมไหนก็สวย ส่วนที่พักตลอดทริปเป็นบ้านพักภายในอุทยาน

แห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่น่าอัศจรรย์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จนถึงน้ำาพุร้อนฝางเลื่อง

ชื่อ ได้แช่น้ำาร้อนฟีลออนเซ็นโอบล้อมด้วยธรรมชาติ เราเก็บเกี่ยว

ความสุขและความประทับใจทุกช่วงเวลา ใครอยากจัดทริปไปเที่ยว

เชียงใหม่ลองมาตามรอยกันได้.

SHOP ... FIN ... CHECK IN ‘ตลาดน้ำาฯ บางใบไม้’

เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยว Surat ไม่รู้ลืมกับกิจกรรม 

SHOP ... FIN ... CHECK IN “ตลาดน้ำาประชารัฐบางใบไม้” 

วันที่ 20 มี.ค.65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ตลาดน้ำาประชา

รัฐบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมือง 

จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมดีๆ 

สำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง

เที่ยว มีกติกาง่ายๆ ซื้อสินค้าในตลาด

น้ำาครบ 100 บาท แล้วนำาหลักฐาน

มาแสดง ณ จุดลงทะเบียนกิจกรรม 

รับคูปองสำาหรับซื้อสินค้า มูลค่า 100 

บาท พร้อมคูปองนั่งเรือ Fin Fin ชม

อุโมงค์จากฟรี สงวนสิทธิ์ 100 บาท

ต่อ 1 ท่าน/คูปองเรือ 100 บาท นั่ง

ได้ไม่เกิน 5 คน ใช้ได้เฉพาะวัน

จัดกิจกรรมเท่านั้น จำากัด 150 สิทธิ์ สอบถาม ททท. สำานักงาน

สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-8817-9 เพจ ททท. สำานักงาน

สุราษฎร์ธานี

‘ชมพูภูคา’ บานสะพรั่งที่น่าน

ดอกชมพูภูคา พันธุ์ ไม้หายากที่สุดในโลกบานสะพรั่งแล้วที่

น่าน มาชมความงามของดอกชมพูภูคา พันธุ์ ไม้ที่มีความโดดเด่น

และหายากมากในเมืองไทย ปีนี้ออกดอกบานเต็มยอดอวดโฉม ณ 

ศาลเจ้าหลวงพ่อภูคา กม.

31-32 ริมเส้นทางสายหลัก 

1256 อ.ปัว-อ.บ่อเกลือ ใน

เขตอุทยานแห่งชาติดอย

ภูคา จ.น่าน ชมพูภูคาจะ

ออกดอกและบานสะพรั่ง

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

มีนาคมของทุกปี เพราะเป็น

ไม้ที่ชอบอากาศหนาว ทั้งนี้

การเดินทางไปเยี่ยมชมดอก

ชมพูภูคาผ่านอุทยานฯ ดอย

ภูคา ตามเส้นทาง 1256 ปัว-บ่อเกลือ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มี

ความโค้งชัน ขอให้ทำาตามข้อปฏิบัติในการขับรถขึ้นเขาลงเขาเพื่อ

ความปลอดภัย

พาย SUP Board บนแม่น้ำาแคว

ททท. กาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยววันธรรมดาให้

กลายเป็นวันที่น่าสนุก จัดโปรโมชันวันธรรมดาชวนมาพาย SUP 

Board รอบเกาะกลางน้ำาในแม่น้ำาแคว 2 ชม. กับ Supclubkan 

างรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้? แต่ทุกครั้งที่มาเราได้ดื่มด่ำา

ธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ให้หัวใจมันสดชื่นเสมอ ทริป 

นี้ “ดอยคำา” ชวนมาเที่ยวฝาง 2 คืน 3 วัน จะไปลุยฝาง 

เมืองที่เย็นสบายตลอดปี เยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 

(ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ ที่พัฒนาไม่หยุด ต่อยอดตลอดเวลา พร้อม

ขึ้นดอยอ่างขางท่องสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง เรียนรู้เกษตร

บนที่สูงครบวงจรที่เติมความสุขให้เกษตรกร

เราออกเดินทางแต่เช้า ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.มาถึง

สนามบินเชียงราย จากนั้นขึ้นรถเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ฝางกัน ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เส้นทางขึ้นเขาคดโค้ง บรรยากาศ

สองข้างทางดี มองเห็นวิวภูเขา นาข้าว และไร่ส้ม ระหว่างทางยัง

มีคาเฟ่ชิกๆ อยู่กลางทุ่งบ้าง ริมเนินเขา ให้แวะจิบกาแฟ เครื่องดื่ม

แก้วโปรดเติมความสดชื่นหรือเดินเล่นถ่ายรูปอีกด้วย 

มาถึงโรงงานหลวงฯ ซึ่งตั้งอยู่หมู่บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง 

เกือบบ่าย วันนี้เราจะเรียนรู้เส้นทางการกำาเนิดดอยคำาตามศาสตร์

พระราชา ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนจากผลผลิต

ของเกษตรกรไทย กลายเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำา” 

แบรนด์ที่มีแฟนคลับทุกเพศทุกวัย ทุกวันนี้สินค้าดอยคำาส่งถึงมือคน

ทั่วประเทศ ทั้งเครื่องดื่ม, น้ำาผึ้ง, น้ำาผลไม้, แยมหลอดหลายรสชาติ  

ที่นี่เราจะมาอัปเดตการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมและงาน

วิจัยใหม่ๆ ของดอยคำา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่

สูงให้อยู่ดีกินดียิ่งขึ้น ที่โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) 

หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ดอยคำาฝาง”

เริ่มด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โรงงานหลวงที่ 1 ฝาง เรียน

รู้เรื่องราวโรงงานหลวงแห่งแรกที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำาริ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์

ยากของราษฎรจากการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา เพื่อให้เกษตรกร

ไทยมีชีวิตความเป็นอยู่และมีรายได้ที่ดีขึ้น ปัจจุบันดอยคำาฝางรับ

ซื้อผลผลิตเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภาพของดอยคำา

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวบรวมและจัดแสดงแนวพระ

ราชดำาริการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังจัด

แสดงข้าวของเครื่องใช้ จำาลองวิถีวัฒนธรรมชุมชนหลายชาติพันธุ์

ที่มีความสัมพันธ์กับโรงงานหลวง รวมถึงบันทึกภาพเหตุการณ์

น้ำาท่วมดินถล่มในพื้นที่แม่งอน ทำาให้ โรงงานเสียหาย กรมสมเด็จ

พระเทพฯ มีพระราชดำาริให้ฟื้นฟูโรงงานหลวงแห่งนี้ และก่อตั้ง

พิพิธภัณฑ์ขึ้น ใครมีโอกาสไปเที่ยวฝางอย่าลืมแวะชม บริเวณ

เดียวกันมีร้านกาแฟให้นั่งพักชมวิวสวยๆ อากาศสบายๆ มีเมนู

ฝ

แล้วรับ Voucher มูลค่า 100 บาท ไปจิบเครื่องดื่มที่ไร่รักคาเฟ่ 

แถมด้วยบัตรเข้าเล่นสนาม Skate Pump Track รวมอุปกรณ์

ต่างๆ ให้เล่นแบบไม่จำากัดเวลา มูลค่า 150 บาท ทั้งหมดนี้

จ่ายเพียง 500 บาท/ท่านเท่านั้น ก็ได้สนุกกับ 3 กิจกรรมกัน 

หมดเขต 30 เม.ย.นี้.

เที่ยวฝาง ตามรอยพ่อที่โรงงานหลวง ‘ดอยคำา’

การทำาไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าต่างๆ ตามแนวพระราชดำาริของ

ในหลวง ร.9 โรงเรือนนี้ส่วนหนึ่งดอยคำาใช้ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์

รีที่ได้ปรับปรุงสายพันธุ์และพืชชนิดอื่นๆ ของดอยคำาด้วย เป็นโรง

เพาะความสุขให้เกษตรกร เรามีโอกาสได้เก็บผลสตรอว์เบอร์รีชิม

แบบสดๆ ที่มีรสชาติหวานกว่าสายพันธุ์อื่น

อาคารถัดมาเป็นโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช ที่นี่เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ วิจัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 

ค้นคว้าวิจัย แก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น ห้องแล็บเดินหน้าพัฒนาสาย

พันธุ์ใหม่ ทั้งสตรอว์เบอร์รีที่เหมาะกับการแปรรูป เสาวรสสายพันธุ์

ใหม่ที่ปลอดโรค ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ทั้งยังซุ่มค้นคว้ามะเขือเทศสาย

พันธุ์ใหม่ ชื่อว่า “สยาม เชอร์รี” มีเนื้อกรอบและรสหวานเหมือน

เชอร์รี คนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศถ้าได้ชิมรับรองจะติดใจ นอกจาก

นั้นยังมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟ้าทะลายโจรที่ให้ความเข้มข้นของ

สารแอนโดรกราโฟไลด์สูง ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำานวนของไวรัส 

สตอรีมากมายเพิ่มความตื่นเต้นในการเยี่ยมชม 

วันรุ่งขึ้นเราไปเที่ยวสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง 

สถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.แม่งอน 

ถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำาอุดมสมบูรณ์ ที่นี่มีการปลูกผลผลิตนานาชนิด 

เป็นวัตถุดิบอาหารคุณภาพ ทั้งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

เครื่องดื่มหลากหลายบริการนักท่องเที่ยว ภายในร้านยังจำาหน่าย

สินค้าดอยคำานานาชนิด นอกจากนี้ มีสถานีอนามัยพระราชทาน

และศาลเจ้าแม่กวนอิมให้เดินไปชมด้วย 

จากนั้นเข้าเยี่ยมชมดอยคำาฝาง ล่าสุดโรงงานหลวงฯ แห่ง

นี้พัฒนาสายการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์น้ำาผึ้งแบบหลอดและ

ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังแบบหลอด ที่มาพร้อมดีไซน์ฝาบีบแบบใหม่ 

ปาดง่าย กระจายได้ดี เพื่อให้ผู้บริโภคยุคปัจจุบันสะดวกยิ่งขึ้น อีก

มุมหนึ่งช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกร และสร้างนักวิจัยรุ่น

ใหม่ให้เชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์

สำาหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพ สำาหรับผลิตภัณฑ์น้ำาผึ้งหลอด แยม

หลอด 3 รสชาติ มีแยมสตรอว์เบอร์รี แยมเบอร์รีรวม และมาร์มา

เลดส้ม

เส้นทางตามรอยพาไปสู่โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม 

ทั้ง 14 โรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัย เป็นโรงเรือนระบบปิดด้วย

เทคโนโลยีสีเขียว ออกแบบหลังคาทรงโค้งสูงคลุมพลาสติกแบบ            

น็อกดาวน์ แบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตร

จากดอยคำา เข้าร่วมโครงการทดลองผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือน

ควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่

นำาเข้ามาขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในที่สูง ทดแทนฝิ่นและ

เยี่ยมชมการทดลองผลิตสตรอว์เบอร์รี โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) แหล่งเรียนรู้มีชีวิต

โรงบรรจุหลอดสำาหรับผลิตภัณฑ์น้ำาผึ้งหลอด แยมหลอด
เก็บสตรอว์เบอร์รีสดจากแปลง

เกษตรกรที่บ้านขอบด้ง

ผ่อนคลายกับบ่อน้ำาพุร้อนฝางที่อุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก

เที่ยวฝางสัมผัสวิถีวัฒนธรรมคน

บนพื้นที่สูง

ดอกไม้บานสะพรั่งที่สวน ๘๐ พรรษา สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตามรอยศาสตร์พระราชา พิพิธภัณฑ์ โรงงานหลวงที่ 1 ฝาง
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9กีฬา

‘อุ้ม’ คว้านักเตะยอดเยี่ยมเดือนกุมภาพันธ์

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท 

ไทยลีก จำากัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด และ

บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) ได้ทำาการมอบรางวัลยอดเยี่ยม

ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ของรีโว ไทยลีก 2021/22 และผู้เล่นยอด

เยี่ยมประจำาเดือนกุมภาพันธ์ของ M-150 แชมเปียนชิพ 2021/22 

ขึ้น สำาหรับรางวัลนักเตะพลังฮึดสู้ M-150 Player of the Month คือ 

หม่อง หม่อง ลวิน ตัวรุกชาวเมียนมาของ ลำาพูน วอริเออร์ ที่เดือน

ดังกล่าวยิงไป 2 ประตู จาก 4 เกม และมีส่วนสำาคัญกับเกมรุกของ

ทีมจนคว้าชัยชนะได้ 3 นัดในเดือนนี้, รางวัลประตูยอดเยี่ยม Revo 

Thai League Goal of the Month เป็นของ วิลเลียม เอ็นริเก ปีกของ

สุพรรณบุรี เอฟซี ที่พาบอลจากริมเส้นเข้าไปยิงยัดมุมแคบ ในเกมที่

แพ้ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 1-2 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่าน

มา ส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม Revo Thai League Coach of the 

Month เป็นของ “โค้ชหระ” อิสสระ ศรีทะโร หัวหน้าผู้ฝึกสอนของพี

ที ประจวบ เอฟซี ที่พาทีมชนะ 3 จาก 4 เกมในเดือนดังกล่าว และ

ไม่เสียประตูถึง 2 เกม และรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม Revo Thai League 

Player of the Month ได้แก่ ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซ้ายของ บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด ที่ช่วยทีมชนะ 3 จาก 4 เกม และเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่

สร้างโอกาสทำาประตูได้มากที่สุดในเดือนดังกล่าวด้วยจำานวน 13 ครั้ง

ช่อง 8 เปิดผังมวย Thai Fight 2022 ดันสู่เวที โลก

กรุงเทพฯ • รายการแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก “ไทย

ไฟต์” และมีเรตติ้งอันดับ 1 สูงสุดของทีวีดิจิตอลทางช่อง 8 พร้อม

เปิดแพลนการจัดการแข่งขันในปี 2022 อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมยกทัพ

ขุนพลมวยไทย ดาวดังประจำารายการ ทั้ง “แสนชัย, ป.ต.ท., กิตติ, 

เต็งหนึ่ง, ไทรโยค และยอดมวยไทยระดับโลกอีกหลายคน ตะลุย

จัดการแข่งขันบน 8 สังเวียนทั่วโลก ทั้งในประเทศไทย เอเชีย 

และยุโรป ส่วนคอมวยตัวจริงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่

ช่อง 8 King of Fighting Sports ได้ทุกสนาม สำาหรับกำาหนดการ

แข่งขันชกมวยไทยโลก Thai Fight 2022 มีทั้งหมด 8 สนาม ดังนี้ 

จังหวัดลำาปาง อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม, จังหวัดปทุมธานี อาทิตย์ที่ 17 

เมษายน, เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม, 

ประเทศเยอรมนี อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม, ประเทศจีน อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม ซึ่งจะ

เป็นรอบคัดเลือก การชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10 และชิงถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระราชินี, ส่วนรอบรองชนะเลิศ และรอบชิง

ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10 และชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระราชินี กำาหนดจัดการแข่งในประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 

20 พฤศจิกายน และอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ทั้งนี้ วันและเวลาการ

แข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์

พีพีทีวียิงสด 6 คู่เจลีก, ไทยลีก, บุนเดส, พรีเมียร์ 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 อัดแน่นฟุตบอลสุดสัปดาห์นี้ทั้ง 4 

ลีก ประเดิมสด ศึกเจลีก 2022 กับการติดตาม “เจ-ชนาธิป สรงกระ

สินธ์” ในสีเสื้อของ “คาวาซากิ ฟรอนตาเล” แชมป์เก่าฤดูกาล 2021 

น่าเสียดายที่แมตช์แรกที่จะให้แฟนได้ชมกันสดๆ ทางหน้าจอนี้เจ้า

เจดันหมดสิทธิ์ลงเล่น เนื่องจากติดใบเหลืองครบ 4 ใบ แต่แมตช์

นี้แฟนๆ ก็ยังไม่ควรพลาด เพราะคาวาซากิ ฟรอนตาเล ต้องบุกไป

เยือนทีมใหญ่อย่าง ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา มาร่วมเชียร์ทีมของเจ้าเจ

ให้คว้าชัย และลุ้นแชมป์ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.นี้ 

ต่อด้วยศึกไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก ทั้ง 2 แมตช์ โดยวันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 

เวลา 18.30 น. บิ๊กแมตช์ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ 4 ของ

ตาราง จะชิงอันดับกับ “กว่างโซ้งมหาภัย” ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ที่ 

3 ของตาราง ซึ่งทั้งคู่มีคะแนนห่างกันเพียงแต้มเดียว แถมเจ้าบ้าน

ยังแข่งน้อยกว่าอยู่ 1 นัด ส่วนแมตช์ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. เวลา 

18.30 น. 2 ทีมดังกลางตาราง การท่าเรือ เอฟซี ปะทะ นครราชสีมา 

มาสด้า เอฟซี จากนั้นมาต่อกับฟุตบอลลีกใหญ่ศึกบุนเดสลีกาทั้ง 2 

แมตช์ คืนวันเสาร์ที่ 19 มี.ค. คู่แรก เวลา 21.30 น. แฮร์ธา เบอร์ลิน 

ทีมในกลุ่มหนีตาย เปิดบ้านรับศึกหนักกับฮอฟเฟนไฮม์ ทีมที่ฟอร์ม

แรงต่อเนื่อง แม้กระทั่งจ่าฝูงอย่าง บาเยิร์น มิวนิก ยังทำาได้แค่ไล่

ตีเสมอในสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่ที่ 2 เวลา 00.30 น. “เสือใต้” บาเยิร์น                                                                                    

มิวนิก จ่าฝูงที่กำาลังเริ่มถูกกดดันอย่างหนักรับการมาเยือนของ อูนิ

โอน เบอร์ลิน ทีมอันดับ 8 และมาปิดท้ายกับพรีเมียร์ลีก “จิ้กจอก

สยาม” เลสเตอร์ ซิตี ที่ยังหวังลุ้นขึ้นท็อปเทน เปิดบ้านชน “ผึ้ง

พิฆาต” เบรนต์ฟอร์ด ที่กำาลังมั่นใจจากการเก็บชัยมา 2 นัดรวด ใน

วันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป.

หัวหมาก • เกมรี โว ไทยลีก 2021-22 นัดที่ 26 สัปดาห์นี้ คู่เอกต้องยก

ให้ทีม “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมรองจ่าฝูง ที่จะยกทีมไป

บุกถิ่น “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หากผลออกมาบุรีรัมย์ชนะ

ก็จะฉลองแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ ได้ทันที ขณะที่ มาโกโตะ เทกุระโมริ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พร้อมที่จะหยุดยั้งไม่ให้บุรีรัมย์เข้า

ฉลองแชมป์ต่อหน้า

ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก นัดที่ 26 คู่

ระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูง จะเปิดช้าง อารีนา พบกับ บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด รองจ่าฝูง ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น.

“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  เพิ่งพลาดท่าตกรอบ เอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก มาเมื่อกลางสัปดาห์ ขณะที่บีจีก็พลาดท่าตกรอบรีโว ลีกคัพ 

โดยเกมนี้หากบุรีรัมย์เป็นฝ่ายชนะได้ ก็จะคว้าแชมป์รีโว ไทยลีก 2021-22 

ทันที เพราะคะแนนนำาห่าง แม้จะเหลือการแข่งขันอีก 4 นัดก็ตาม

เกมนี้ มาโกโตะ เทกุระโมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอน บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “แน่นอนว่าการที่เราพลาดโอกาสไปอีกรายการนั้นทำาให้บรรยา 

กาศในทีมตกลงไป แต่ก็ได้เน้นย้ำาและกระตุ้นกับนักเตะทุกคนว่า ไม่ว่า

อย่างไรเราก็ต้องนำาข้อผิดพลาดมารีบปรับปรุง และทำางานหนักต่อไป ซึ่ง

เกมถัดไปก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง”

“ตอนนี้นักเตะบีจีทุกคนเริ่มเข้าใจถึงรูปแบบการเล่นของทีมและ

ค่อยๆ ปรับตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนภาพรวมของฟุตบอลไทยนั้น ผู้เล่นแต่ละ

ทีมมีศักยภาพที่ดีแล้ว ถ้าสามารถเน้นรายละเอียดเข้าไปอีกจะทำาให้เกม

การแข่งขันนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่ง”

“โดยส่วนตัวเคยพบกับบุรีรัมย์มาก่อน และคิดว่าเป็นทีมที่ดีและ

สามารถขึ้นมายืนอยู่ในระดับเอเชียได้ แน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาก็เป็นทีม

ที่แข็งแกร่งในไทยลีก และก็เป็นคู่แข่งที่ดีสำาหรับบีจี รวมถึงสโมสรอื่นๆ ที่

จะยกระดับตัวเองต่อไปด้วย”

“จากการที่เราต้องเป็นทีมเยือนทุกนัดตลอดการแข่งขันในเดือน

มีนาคม ทำาให้สร้างความยากลำาบากให้แก่พวกเรา ซึ่งรวมถึงนัดถัดไปนี้ด้วย 

แต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องหยุดยั้งไม่ให้เขาฉลองแชมป์ต่อหน้าพวกเราให้ได้”

“แม้จะไม่เคยเจอกันในฐานะโค้ช แต่ทางโค้ชอิชิอิก็เป็นรุ่นพี่ที่คา

ชิมา แอนท์เลอร์ และก็เป็นโค้ชที่ผ่านการคุมสโมสรระดับใหญ่ทั้งเจลีก

และไทยลีก ซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะต้องชนะให้ได้ 

และก็หวังว่าพวกเราทั้ง 2 คนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับฟุตบอล

ไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

“ตอนนี้ทีมเรากำาลังเตรียมความพร้อมสำาหรับเข้าช่วงปลาย

ฤดูกาลนี้ และเดือนเมษายนนี้เราจะเล่นในบ้านทุกเกมตั้งแต่ไทยลีกจนถึง 

ACL จึงอยากให้แฟนบอลทุกๆ ท่านเข้ามาช่วยสนับสนุนและให้กำาลังใจ

นักเตะในทุกๆ เกมด้วยครับ”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันรีโว ไทยลีก 2021/22 สัปดาห์ท่ี 25 มีดังน้ี

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. โปลิศ เทโร เอฟ

ซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา ถ่ายทอดสดทาง 

GMM 25 และ AIS PLAY/ 18.00 น. สุพรรณบุรี เอฟซี พบ เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ณ สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ 

AIS PLAY/ 18.30 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด 

ณ ทรู สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY  และ 

19.00 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ณ สามอ่าว             

สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 

พบ หนองบัว พิชญ เอฟซี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY/ 18.00 น. สมุทรปราการ ซิตี้ 

พบ ชลบุรี เอฟซี ณ สมุทรปราการ สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง GMM 25 

และ AIS PLAY/ 18.30 น. การท่าเรือ เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า 

เอฟซี ณ แพท สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY 

และ 19.00 น. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ณ ช้าง อารีน่า 

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY.

‘บีจี’ยังไม่ยอมให้‘เซราะกราว’ฉลอง

นาดาลลุ้นทาบสถิติมาสเตอร์ส1000

หัวหมาก • ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ได้เปิดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

15 ปี เพื่อเตรียมทีมสำาหรับทัวร์นาเมนต์ในปี 2022 นั้น

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึก

ซ้อม ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2565 ณ พัฒนาสปอร์ทคลับ จังหวัดชลบุรี 

จำานวน 34 คน ดังนี้

1.เด็กหญิงกุลิสรา ลิ้มปวะนิช สังกัดสโมสรฟุตบอลลพบุรี ซิตี้ 

2.เด็กหญิงกันยาวีร์ กลัดเข็มทอง (โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล) 

3.เด็กหญิงบุษกร วันทองสุข (ภูเรือ FC Academy) 4.เด็กหญิงอาภัสสรา นาสี

แสน (โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น) 5.เด็กหญิงกัญญาพัชร พระเมือง (โรงเรียน

กีฬา จ.ขอนแก่น) 6.เด็กหญิงภัทรธิดา ราชโคตร (โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น) 

7.เด็กหญิงภัทรวดี สมตา (โรงเรียนกีฬา จ.ขอนแก่น) 8.เด็กหญิงพลอยอันตา 

คชเสน (โรงเรียนกีฬา จ.นครศรีธรรมราช) 9.เด็กหญิงอลิสตา  ยุทธกาศ                                                                               

(โรงเรียนกีฬา จ.นครศรีธรรมราช) 10.เด็กหญิงกนกเพชร วงศ์ปะสนั่น 

(โรงเรียนกีฬา จ.นครศรีธรรมราช) 11.เด็กหญิงเมริษา ปานขวัญ (โรงเรียน

กีฬา จ.นครศรีธรรมราช) 12.เด็กหญิงเมทินี บุปผาเห้า (โรงเรียนกีฬา

กรุงเทพฯ 13.เด็กหญิงพัชราภา สีหมากสุข (โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ) 

14.เด็กหญิงมาติกา ท่าพริก (อาม่าแอนด์มาสุข เอฟซี)/ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์

ธรรม 15.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย (อาม่าแอนด์มาสุข เอฟซี)/ โรง

เรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อี้วงค์ (อาม่าแอนด์มาสุข 

เอฟซี) 17.เด็กหญิงกานต์ปภัสต์ ภูมิประโคน (BRU Burirat Academy)

18.เด็กหญิงอมิตตา ปลายด่วน (BRU Burirat Academy) 

19.เด็กหญิงอชิรญา ยิ่งสกุล (สโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร 20.เด็กหญิง 

สิทธานันท์ วิริยะสัจจะ (สโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร) 21.เด็กหญิงจีรการณ์ 

นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยU15ฝึกซ้อม34คน

อินเดียนเวลล์ส • ราฟาเอล นาดาล เฉือนชนะมือไวลด์คาร์ดชื่อดัง

อย่าง นิก คีร์จิออส จากออสเตรเลีย 7-6 (0) 5-7 6-4 ในรอบก่อน

รองชนะเลิศศึกเทนนิสอินเดียนเวลล์ส มาสเตอร์ส ในแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา

แม้จะไม่ได้เล่นดีที่สุด แต่นาดาลอดีตมือ 1 โลกจากสเปนก็

สามารถทำาได้สำาเร็จในช่วงเวลาที่สำาคัญ ในขณะที่คู่ต่อสู้อารมณ์

เสียขว้างแร็กเกตและมีปัญหาโต้เถียงกับผู้ตัดสินและแฟนๆ

นาดาลสามารถเซฟเบรกพอยต์ในช่วงต้นเซตที่ 3 และ

ต้านทานจอมเสิร์ฟหนักอย่างคีร์จิออส หนุ่มจากออสเตรเลียเอา

ไว้ได้ พร้อมกับรักษาสถิติไม่แพ้ใครในปี 2022 เป็นแมตช์ที่ 19 

ติดต่อกัน

“ผมคิดว่าในเซตที่ 3 ผมเล่นได้ดี” นาดาลกล่าวในการให้

สัมภาษณ์ในสนาม “ผมสามารถรีเทิร์นลูกได้ดีกว่า และเกมเสิร์ฟ

ผมก็เล่นได้อย่างแน่นอน นิกก็เหมือนผู้เล่นหลายคนที่มักมีปัญหา

เมื่อมีแรงจูงใจมากๆ ผมมีความสุขกับชัยชนะในแมตช์นี้”

คีร์จิออสเปิดเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเบรกนาดาลและขึ้น

นำา 2-1 ในเซตแรก ตามด้วยการชูกำาปั้นหลังยิงโฟว์แฮนด์วินเนอร์

ดาวน์เดอะไลน์ออกนำา 5-3

นาดาลไม่ยอมง่ายๆ สามารถเบรกเกมเสิร์ฟของคีร์จิออสได้

เป็นครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ ทำาให้กลับมาเสมอกัน 5-5 และคีร์จิ

ออสถึงกับขว้างแร็กเกตเมื่อเจอลูกวินเนอร์ของนาดาล

การตีผิดพลาดเองของคีร์จิออสส่งผลให้เซตแรกยืดเยื้อไปถึง

ช่วงไทเบรก และเป็นนาดาลที่ชนะไป และหลังคู่แข่งของเขาโดน

ปรับแต้มจากการพูดจาหยายคายหลังมีปัญหากับแฟนๆ

คีร์จิออสกลับมาสงบในเซต 2 และตีลูกสไลด์ความเร็ว 45 

ไมล์ต่อชั่วโมง เป็นลูกเอซขึ้นนำา 4-3 และเบรกเกมเสิร์ฟของนาดาล

ในเกมสุดท้ายของเซต 2 ด้วยแบ็กแฮนด์วอลเลย์เก็บเซต 2 มาได้

นาดาลซึ่งเสียไป 7 ดับเบิลฟอลต์ และเสิร์ฟ 2 ได้แต้มเพียง 

29 เปอร์เซ็นต์ สามารถเวฟเบรกพอยต์ในช่วงต้นเซต 3 ได้ และ

สามารถเบรกเกมเสิร์ฟของคีร์จิออสเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นนำา 4-3 และ

คว้าชัยชนะไปจากโอเวอร์เฮดสแมชในแต้มแมตช์พอยต์

หลังจากจับมือกับที่หน้าเน็ต คีร์จิออสขว้างแร็กเกตของเขา

อีกครั้ง และคราวนี้มันเกือบจะกระเด้งไปที่อัฒจันทร์

“เทนนิสเป็นเรื่องของโมเมนตั้ม” นาดาลกล่าว “หลังจากจบ

เซต 2 จากความผิดพลาด 2-3 ครั้ง ผมรู้ดีว่าต้องเจอเซต 3 ที่ยาก

แน่ แต่ผมก็เอาตัวรอดมาได้ในช่วงแรก และในที่สุดเกมมันก็สวิง

กลับมาเป็นปกติในที่สุด และจากนั้นผมก็กลับมาเล่นดี”

ถ้านาดาลสามารถคว้าแชมป์รายการนี้บนทะเลทราย

แคลิฟอร์เนียเป็นสมัยที่ 4 แชมป์แกรนด์สแลม 21 รายการจะทำา

สถิติเทียบเท่ากับ โนวัก ยอโควิช ที่ชนะรายการระดับมาสเตอร์ส 

1000 เป็นรายการที่ 37.

อารมณ์เสีย • นิก 

คีร์จิออส นักเทนนิส

จากออสเตรเลีย 

ขว้างแร็กเกตลงพื้น

หลังทำาผลงานไม่ได้

ดั่งใจในแมตช์รอบ

ก่อนรองชนะเลิศกับ 

ราฟาเอล นาดาล 

ในรายการบีเอ็น

พี พาริบาส โอเพ่น 

ที่อินเดียนเวลล์ส 

เทนนิส การ์เดน 

ในอินเดียนเวลล์ส 

รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา

กรุงเทพฯ • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการ

แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะแข่งขันวันที่ 1-10 เมษายน 

เส้นทางในจังหวัดมุกดาหาร, สกลนคร, นครพรม โดยมี นายชาธิป 

รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ                                                                          

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้

จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร 

รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านสื่อสารการ

ตลาด, คณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีแถลงข่าวที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่า การแข่งขันจักรยาน

ทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี พ.ศ.2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี สำาหรับประเภททีมชาย 

มี 6 สเตจ แข่งขันระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน เส้นทางในจังหวัด

มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม ระยะทางรวม 962.10 กิโลเมตร ส่วน

ประเภททีมหญิง มี 3 สเตจ แข่งขันวันที่ 8-10 เมษายน เส้นทางใน

จังหวัดมุกดาหาร-นครพนม ระยะทางรวม 302.62 กิโลเมตร รวม

ระยะทางทั้งสิ้น 1,264.72 กิโลเมตร

“สมาคมกีฬาจักรยานได้เดินทางไปประชุมเตรียมความพร้อม

ร่วมกับจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางผ่าน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุก

ท่านต่างยืนยันความพร้อม และยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้ง

ด้านเส้นทางแข่งขัน การรักษาความปลอดภัย และการดูแลต้อนรับ 

อีกทั้งมั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดจะสร้างความประทับ

ใจให้แก่นักกีฬาต่างชาติที่ไปเยือนทุกคน ผลประโยชน์ที่ได้รับคือการ

ทำาให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แหล่งท่อง

เที่ยวและทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดต่างๆ ออกไปสู่สายตาชาว

โลก จากการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และยูทูบของสถานีโทรทัศน์

ไทยพีบีเอส ซึ่งปีที่แล้วมียอดวิวรวมมากกว่า 3,300,000 วิว ขณะ

เดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค

ไวรัสโควิด-19 ที่เข้มข้น และรัดกุม ตามที่ ศบค.กำาหนดไว้ทุกประการ”

ส่วนนางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ เปิดเผยว่า การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ 

ออฟ ไทยแลนด์ 2022” ก็ไม่ต่างจากการแข่งขัน “ตูร์ เดอ ฟรองซ์” 

ซึ่งเป็นการแข่งขันจักรยานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก มีการจัดแข่งขันที่ต่อ

เนื่องจนเป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทย สำาหรับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่ง

ประเทศไทยให้การสนับสนุน “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์” มาโดยตลอด 

ผลที่ได้คือสร้างความตื่นตัวให้กับคนไทย แม้จะมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่สมาคมกีฬาจักรยานก็สามารถเดิน

หน้าจัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และที่สำาคัญได้มีการสานโครงการ

อย่างต่อเนื่อง ทำาให้คนไทยมีความสุขกับการแข่งขันจักรยานที่มี

คุณภาพ.

3จังหวัดคึกคักรับ2ล้อ‘ทัวร์ออฟไทยแลนด์’

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย 

เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ 

ออฟ ไทยแลนด์ 2022” 

กรุงเทพฯ • หลังจากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ

เอเอฟซี ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจความพร้อมของสนามพาวเวอร์ ออฟ 

เชียงราย ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบคัด

เลือก กลุ่มเจ ก่อนกลับไปประชุมพิจารณา และส่งหนังสือแจ้งมายังสมาคม เมื่อ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 กรณีมีความกังวลต่อความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขัน 

ณ วันที่มาตรวจ โดยขอให้สมาคมเสนอชื่อสนามที่ผ่านมาตรฐานเอเอฟซี 

อย่างไรก็ตาม สมาคมได้ส่งหนังสือแจ้งต่อเอเอฟซี เมื่อวันที่ 11 

มีนาคม 2565 และ 16 มีนาคม 2565 เพื่อขอให้ทบทวนและพิจารณาอีก

ครั้ง พร้อมแสดงความมั่นใจว่าสนามจะมีความพร้อมสำาหรับจัดการแข่งขัน 

พร้อมกับเสนอรายชื่อสนามที่ผ่านมาตรฐานตามที่เอเอฟซีร้องขอ ดังนี้ สนาม                                                                                                     

ราชมังคลากีฬาสถาน, สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, สนามกีฬาติณสูลา

นนท์ และสนามบุรีรัมย์ ซิตี้

โดยเอเอฟซี ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์และเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 

ทั้งหมด ได้ส่งจดหมายยืนยันกลับมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ว่าไม่

สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 ที่

สนามพาวเวอร์ ออฟ เชียงราย เพราะไม่ต้องการพบกับความเสี่ยงที่จะเกิด

ขึ้น เนื่องจากข้อจำากัดต่างๆ ไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้

โดยในจดหมายของเอเอฟซีระบุว่า เอเอฟซีได้รับจดหมายจาก

สมาคม และสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายจัดการ

แข่งขันของเอเอฟซีได้ประชุมหารือกันแล้ว ก่อนสรุปเหตุผลในการพิจารณา

ออกมาดังนี้

1.เอเอฟซีเคารพการตัดสินใจของชาติสมาชิกและสโมสร ในการเสนอ

ตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

2.ตามที่เอเอฟซีได้ชี้แจงในเบื้องต้น เอเอฟซีขอแจ้งว่า จากราย   

งานการตรวจสนามของเชียงราย ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ขั้นต้นตามที่เอเอฟซี

กำาหนดไว้

3.การเตรียมตัวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นห้องแต่งตัวประจำาสนามแข่งขัน 

รวมถึงป้ายโฆษณาและแบรนดิ้ง รวมถึงการเตรียมตัวสำาหรับการถ่ายทอด

สด ทั้งหมดควรที่จะมีความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเข้ามา

ดำาเนินการ

4.ดังนั้นเอเอฟซีจึงตัดสินใจเลือกสนามที่มีความพร้อมเพื่อจัดการ 

แข่งขัน

5.ด้วยระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนเข้าสู่รายการแข่งขันจะเริ่มขึ้น ฝ่าย

จัดการแข่งขันของเอเอฟซีไม่ต้องการเสี่ยงในการเลือกสนามแข่งขันที่ ไม่

พร้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการแข่งขัน เพราะฟุตบอล

 มาโกโตะ เทกุระโมริ กุนซือบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ท่านประธานเนวิน ชิดชอบ กับโค้ช มาซาทาดะ อิชิอิ จะ

ได้สะใจกับการคว้าแชมป์เกมนี้เลยหรือไม่

สนาม‘เชียงราย’ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เอเอฟซีตัดสินใจเลือก‘บุรีรัมย์’

รายการเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก เป็นรายการ

แข่งขันระดับชั้นนำาของ

ทวีปเอเชีย

ตามที่กล่าวมา

ข้างต้น เอเอฟซีจึงมี

มติเลือกสนามบุรีรัมย์ 

ซิตี้ เป็นสนามแข่งขัน

ฟุตบอลเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน

และรักษาสิทธิ์ให้กับสโมสรตัวแทนประเทศไทยได้ลงแข่งขันภายในประเทศ 

สมาคมจึงตอบรับคำาตัดสินของเอเอฟซี

ในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุน

ทุกสโมสรในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับเอเชียและระดับ

นานาชาติเสมอมา และขอเป็นกำาลังใจให้ทุกสโมสรตัวแทนทีมชาติไทยประสบ

ความสำาเร็จในรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก และร่วมกันสนับสนุนให้สนาม

ฟุตบอลในประเทศไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานของรายการระดับนานาชาติมากยิ่ง

ขึ้นในอนาคต.

ชัยมงคล (สโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร) 22.เด็กหญิงริญญาภัทร์ มูลดง 

(โรงเรียนกีฬา จ.ลำาปาง) 23.เด็กหญิงชุติกาญจน์ กรุมรัมย์ (โรงเรียนกีฬา 

จ.ลำาปาง) 24.เด็กหญิงณชนก โกศลศักดิ์สกุล (Bloomsbury International 

School Hatyai) 25.เด็กหญิงพรธิตา สิทธิสาร (โรงเรียนกีฬา จ.ชลบุรี) 

26.เด็กหญิงจุไลพร ใจมูลวงศ์ (โรงเรียนกีฬา จ.ชลบุรี) 27.เด็กหญิงรสิตา 

เถาว์เบา (โรงเรียนกีฬา จ.ชลบุรี) 28.เด็กหญิงอิสสริยาภรณ์ เรณู (โรงเรียน

กีฬา จ.ชลบุรี) 29.เด็กหญิงอัญชิษฐา หอมตะโก (โรงเรียนกีฬา จ.ชลบุรี) 

30.เด็กหญิงเบญญาภา สิงใส (โรงเรียนกีฬา จ.ชลบุรี) 31.นางสาววรรณพร 

จันคำาจร (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร) 

32.นางสาวลักขณา จิตรเที่ยง (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ

ศรีนครินทร์สมุทรสาคร) 33.เด็กหญิงสุรชา ธนวัฒน์ (โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 

ฉะเชิงเทรา) PSW Football Thai และ 34.เด็กหญิงอาทิมา  บุญประกันภัย 

(สโมสรสุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด)

โดยนักกีฬาจะต้องส่งผลตรวจโควิดในรูปแบบ ATK ของวันที่ 1 

เมษายน 2565 มาทางอีเมล saranporn.nks@fathailand.org ภายในวัน

ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นก่อนเดิน

ทางมารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2565 เมื่อส่งหลักฐานเรียบร้อย 

นักกีฬาทั้งหมดจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่พัฒนาสปอร์ทคลับ ใน

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เพื่อเตรียมไปตรวจโควิดตาม

มาตรการก่อนเข้าเก็บตัว ซึ่งนักกีฬาจะต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม

สำาหรับการเข้าเก็บตัว

สำาหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มี

โปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์

อาเซียน รายการ AFF U15 Girls Championship 2022 ระหว่างวันที่ 

15-29 สิงหาคม 2565 ณ ประเทศอินโดนีเซีย.

สนามพาวเวอร์ ออฟ เชียงราย
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10 บันเทิงเทศ

รานอาหารที่จะแนะนําในวันนี้คือรานมามีมี ่เปนรานขาย

นมถั่วเหลืองคั้นสด ที่เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา นมถั่วเหลืองนั้น

กอกําเนิดมามากกวาสองพันปดวยคุณประโยชนมากมายของนม

ถั่วเหลือง ทําใหกอกําเนิดนมถั่วเหลืองสูตรตางๆ ที่ไดพัฒนาขึ้นมา

หลายยุคหลายสมัย

ผูที่คิดคนสูตรตางๆ ของราน มามีมี่ ขึ้นมา เพราะไดนึกถึง

ตัวเองตั้งแตสมัยยังเปนเด็กที่ในครอบครัว แตละวันตองคัดสรร

เมล็ดถั่วเหลืองชนิดเม็ดโตอวบอิ่ม นํามาแชน้ําทิ้งไวคางคืนแลว

นํามาบดละเอียดกลั่นออกมาเปนนมถั่วเหลืองสูตรหอมมัน นับวา

เปนสูตรดั้งเดิมของครอบครัว ทุกๆ เชา จะเปนที่คุนเคยวาคุณแม

จะคั้นถั่วเหลืองสดๆ ใหด� มกินรอนๆ กอนที่จะไปโรงเรียนและเม� อ

กลับจากโรงเรียนก็จะมีนมถั่วเหลืองเย็นใหตักกินพรอมเตาฮวย

นุมๆ ทุกๆ วัน จนเปนที่คุนเคย อยากจะแบงเปนรสชาติความ

อรอยท่ีไดประโยชนตอสุขภาพแกนักชิมทุกคน จึงไดเปดรานมามีม่ี

ขึ้นมา

ผูที่โดยสารรถไฟฟา BTS คงจะเคยไดเห็นรานมามีมีท่ี่

ตกแตงรานดวยสีแดงตัดกับสีครีมสวยสะดุดตา แตไมมีที่นั่งกิน  

ซื้อกลับไดอยางเดียวแตก็มีลูกคาไปเขาคิวอุดหนุนกันอยางคับคั่ง 

ผมเคยเห็นแตไมไดแวะ เพราะจะรีบขึ้นรถไฟฟา พอดีไดทราบ

ขาววารานมามีมี่ที่แพลทินัมชอปปงมอลล ประตูน้ํา ที่เพิ่งเปดได

ไมนานมีที่นั่งกินดวย จึงไดแวะมาชิม

ที่สาขานี้ ไปมาหางายมากครับ จากสี่แยกราชประสงคตรง

ไปแยกประตูน้ําลงสะพานเฉลิมโลก เลี้ยวซายไปนิดเดียวก็จะพบ

รานสีแดงสะดุดตาอยูดานหลังศาลพระพรหมของหางแพลทินัม

ติดถนนเพชรบุรี ที่สําคัญมากก็คือชวงนี้จอดรถไดฟรีถึง 2 ชั่วโมง 

ครับ ทราบวามีนักทองเที่ยวที่ไดรับอนุญาตใหเขา

ประเทศกําลังทะยอยกันมาซื้อหาของตางๆ ภายใน

หางอยางหนาตาเชียว

เดินเขาไปภายในรานที่เล็กมากมีที่นั่งไมเกิน 

10 ที่ แอรเย็นสบายแตสามารถนั่งดานหนาของราน

ไดอีกหลายที่ รานมามีมี่ไมใชมีแตนมถั่วเหลืองอยาง

เดียว แตมีของอรอยๆ ที่มีประโยชนตอสุขภาพอีก

มากมายหลายอยาง ทางที่ดี สอบถาม คุณกรกช  

อินาวัง ที่มีช� อเลนๆ วา แมนดา ผูจัดการราน ก็จะ

ไดรับคําแนะนําใหทราบอยางละเอียดครับ หรือดูเมนูบนโตะที่มี

ทั้งรูปภาพและราคาอยางชัดเจน ซึ่งเม� อไดดูแลว ผมรับประกันวา

จะตองสั่งมาชิมไมอยางใดก็อยางหนึ่ง เพราะดูภาพและราคาแลว 

สามารถจะรับไดอยางสบายๆ ครับ

ทราบจากคุณแมนดาวาที่รานมามีมี่เปนแบรนดแรกที่ทํา

น้ํานมถั่วเหลืองเย็น มีถึง 6 รสชาติ คือ รสไมหวาน รสตนตํารับ 

รสขิง รางาดํา รสชาไทยและรสช็อกโกแลต

ผมเริ่มตนดวยนมถั่วเหลืองรสชาติตนตํารับเปนอันดับแรก 

ที่นี่จะคั้นถั่วเหลืองสดๆ ราคาถวยละ 45 บาท ที่สําคัญคือ ความ

หวานจะนอยมาก แตถาไมใหหวานเลยก็บอกพนักงานได มองเห็น

ครัวซองตของโปรดพอดีก็สั่งมากินกับนมถั่วเหลือง พนักงานจะอบ

ออกมาใหใหมๆ รอนๆ ยกออกมาไดกลิ่นหอมที่คุนๆ สอบถามคุณ

แมนดาก็ไดความวาแปงที่ใชทําครัวซองตของที่นี่จะใชแปงนําเขา

จากประเทศฝรั่งเศส แมกระทั่ง ครอฟเฟล ก็ใชแปงตัวเดียวกัน

จากฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสองอยางหอมหวานมันอรอย ราคาชิ้นละ 55 

บาท ครับ แตเม� อมองที่เมนูเห็นแลวอดไมไดที่จะตองสั่งมาชิม

แกลมนมถั่วเหลืองอีกดวย คือ ปาทองโก ที่นี่เนื้อแน�นหอมหวาน

มันอรอย ราคาตัวละ 10 บาท เพียงแคนี้ก็อิ่มจนแทบจะลุกไมขึ้น

แลวครับ

ยังมีของอรอยๆ ตามเมนูที่ตองจองเอาไวในใจ วันหลังจะ

ตองแวะมาชิมอีก เชน Soy Milk Smoothie ที่คุณแมนดา บอก

วาชาวตางชาติจะชอบมาก เพราะใชเนื้อผลไมแทๆ และ Soy 

Milk Pudding ที่มีพุดดิ้งมัจฉะ มีถั่วแดงอยูดานลาง พุดดิ้งงาดํา 

พุดดิ้งคาราเมล ราคาถวยละ 39 บาท ครับ หรือ ขนมปงสังขยา

ใบเตย ขนมปงหมูหยอง ขนมปงไสหมูแดง ไสแน�น ชิ้นละ 29 

บาท พายพัฟไสผักโขม-แฮม ไสกะหรี่ ไก ไสทูน�า ราคาชิ้นละ 35 

บาท

สําหรับลูกคาที่มาชิมสามารถเลือกจับคูเมนูแตละอยางไดใน

ราคาพิเศษ เชน นมถั่วเหลืองรสใดก็ได 1 แกว+ครัวซองต หรือ

ครอฟเฟล 1 ชิ้น ราคา 89 บาท นมถั่วเหลืองรสใดก็ได 1 แกว

+ขนมปงไสแน�น 1 ชิ้น ราคา 69 บาท นมถั่วเหลืองรสใดก็ได 1 

แกว+พุดดิ้ง 1 ถวย ราคา 79 บาท ครับ

นอกจากสาขาที่แพลทินัมแลวยังมีสาขาใหไดเลือกชิมอีกคือ 

BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 5 BTS ชองนนที BTS บางนา BTS 

เอกมัย BTS ธนบุรี BTS หมอชิต BTS อารีย สามยานมิตรทาวน

และเร็วๆ นี้ จะเปดสาขาใหมที่มาบุญครองครับ

สวนชองทางเดลิเวอรี่มีทั้ง Line Man Food Panda Robin-

hood และGrab

นมถั่วเหลืองคั้นสดสูตรดั้งเดิมที่ราน 

มามีมี่  
แพลทินัมชอปปงมอลล ถนนเพชรบุรี

ช� อราน มามีม่ี (MAMEMI)

ผูบริหาร คุณพรรวนา มหาทรัพย

ผูจัดการราน คุณกรกช (แมนดา) อินาวัง

สถานท่ี ถนนเพชรบุรี รานอยูท่ีดานหนาของแพลทินัมชอปปงมอลล (ประตูนํ้า) โซน 2 ติดถนนเพชรบุรี (ใกล

ศาลพระพรหม) เปดบริการต้ังแตเวลา 09.30-19.00 น.

อปกอล์ฟ บริษัทความบันเทิงด้านกีฬาระดับโลก ที่มีสำานัก 

งานใหญ่ในเมืองดัลลัส รัฐเทกซัส และอีกหลายแห่งใน

สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, เม็กซิโก 

และยูเออี พร้อมที่จะมาสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยการเปิดแหล่ง

รวมกีฬาและความบันเทิงในประเทศไทยแห่งแรกในกรุงเทพฯ และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในชื่อ ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ที่จะมาเป็น

แหล่งพบปะสังสรรค์ ซึ่งรวมเอาเกม อาหาร และความสนุกสนาน 

เข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว บนพื้นที่ 29 ไร่ เตรียมเปิดให้บริการได้ใน

ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 

ในแต่ละปี ท็อปกอล์ฟมีผู้ใช้บริการกว่า 20 ล้านคน จากท็อป 

กอล์ฟ 70 แห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 

ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เม็กซิโก ออสเตรเลีย และเยอรมนี ซึ่ง

ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ แห่งนี้จะกลายเป็นท็อปกอล์ฟแห่งแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยประกอบไปด้วย อาคารศูนย์รวมความบันเทิง

ขนาด 9,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 47,000 ตารางเมตร 

(29 ไร่) ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการมากกว่า 1,200 คนได้พร้อมกัน

ในคราวเดียว

มร.แอนดรูว์ นาธาน กรรมการผู้จัดการ ท็อปกอล์ฟ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “ท็อปกอล์ฟพร้อมมอบ

ความสนุกให้กับทุกคนในทุกๆ โอกาส ไม่ว่าจะเป็นการพบปะสังสรรค์ 

การสร้างสัมพันธ์ระหว่างทีมงาน การเฉลิมฉลอง การรับชมกีฬาที่

ชื่นชอบ การพัฒนาวงสวิง รวมไปถึงการใช้เวลากับครอบครัว หรือ

การพูดคุยทางธุรกิจ โดยท็อปกอล์ฟเป็นแบรนด์ด้านกีฬาและความ

บันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และในอีกหลายๆ 

ประเทศทั่วโลก ซึ่งเรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท็อปกอล์ฟจะได้

รับความนิยมจากประเทศไทยเช่นกัน และนี่ยังนับเป็นก้าวสำาคัญของ

เราในการขยายตลาดสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ จะมาเป็นสถานที่สำาหรับการพบปะสังสรรค์ 

รวมไปถึงใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัว ซึ่งศูนย์รวมกีฬาและความ

บันเทิงแห่งนี้ ภายในประกอบไปด้วย ฮิตติ้งเบย์ถึง 102 เบย์ ซึ่งรวมถึง

เบย์ขนาดใหญ่พิเศษภายในโซนวีไอพี 4 คู่ โดยแต่ละเบย์มีที่นั่งสะดวก

สบายไว้รับรอง พร้อมอาหารทั้งไทยและนานาชาติสุดตื่นตาตื่นใจ ที่

พร้อมเสิร์ฟให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยทีมงานที่เป็นมิตรของท็อปกอล์ฟ

ผู้เล่นสามารถทำาคะแนนได้ด้วยการตีลูกกอล์ฟฝังไมโครชิปไปยัง

เป้าหมายที่หน้าตาคล้ายกระดานปาเป้าขนาดยักษ์บนสนามระยะ 205 หลา 

เทคโนโลยีการติดตามลูกกอล์ฟ Toptracer ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และหน้า

จอ HDTV รอบสนามกว่า 300 จอ พร้อมเปิดโลกแห่งการเล่นเกมเหนือ

จินตนาการ การเล่นจะใช้ไม้กอล์ฟจริง ยิ่งผู้เล่นตีเข้าใกล้จุดศูนย์กลาง 

หรือ “เป้าทาร์เก็ต” และยิ่งตีระยะทางไกล ยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้น

ผู้เล่นสามารถเลือกเกมที่มีให้เลือกมากมายเพื่อเพิ่มความสนุก 

สนาน ไม่ว่าจะเป็น Angry Birds, Jewel Jam หรือเกมกอล์ฟเสมือน

จริง ทำาให้ Topgolf เป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำาหรับคนทุก

เพศทุกวัย และทุกระดับความสามารถ

มร.แอนดรูว์กล่าวเสริมว่า “กรุงเทพฯ ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะ

‘ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้’แหล่งรวมกีฬาบันเทิง

เตรียมเปิดตัวครั้งแรกในไทยอย่างยิ่งใหญ่ปีนี้

อย่างยิ่งในการเปิดตัวท็อปกอล์ฟแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

คนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบความบันทิงสนุกสนาน เข้าสังคม และทำา

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้กรุงเทพฯ ยังโดดเด่นด้วยศูนย์การค้า

และแหล่งความบันเทิงที่ดีที่สุดในโลก และยังเป็นจุดหมายปลายทาง

ยอดนิยมสำาหรับการพักผ่อนระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย”

นอกจากนี้ยังมี Golf Academy ที่มีอุปกรณ์ครบครันให้บริการ

ส่วนบุคคล ครอบครัว และผู้ที่ต้องการฝึกหัดกีฬากอล์ฟ และท็อป 

กอล์ฟ เมกาซิตี้ ยังมีสนามฝึกซ้อมและสนามมินิกอล์ฟที่ดีที่สุดใน

กรุงเทพฯ พร้อมหลุมพัตต์ 18 หลุมสุดท้าทายที่ช่วยดึงดูดทั้งนักกอล์ฟ 

ตลอดจนผู้ที่ชอบพบปะสังสรรค์และครอบครัว

“พูดได้ว่าการเปิดตัวท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ถือเป็นงานเปิดตัว

ศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีในประเทศไทย” มร.ทิม โบดา 

ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท็อปกอล์ฟ ประเทศไทย กล่าวเสริม และ

เน้นย้ำาว่า ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ตั้งเป้าที่จะสร้างประสบการณ์พิเศษ

ร่วมกันที่ยากจะลืมเลือน 

“ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์รวมความ

บันเทิงครบวงจร เรามีเมนูพิเศษที่คัดสรรโดยเชฟค็อกเทลสูตรพิเศษ

อันเป็นเอกลักษณ์ พื้นที่จัดกิจกรรม ดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย 

รวมถึงเราอยากเน้นย้ำาว่าคุณไม่จำาเป็นต้องเป็นนักกอล์ฟเท่านั้นถึง

จะสามารถมาสนุกที่ท็อปกอล์ฟ โดยเรามีสิ่งบันเทิงมากมายที่จะสร้าง

ความสนุกให้กับทุกคน”

สำาหรับสถานที่ตั้งจะติดอยู่กับเมกาบางนา เดินทางสะดวกจาก

กรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งติดกับทางหลวงสายสำาคัญ ห่าง

จากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 20 นาที 

คุณพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ 

ดีเวลอปเมนท์ จำากัด ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเมกาบางนา และโครงการ

เมกาซิตี้ มั่นใจว่าท็อปกอล์ฟจะต้องสร้างความตื่นเต้นอย่างแน่นอน 

“การมีท็อปกอล์ฟเป็นพันธมิตรของเราช่วยสร้างความแข็งแกร่งและ

สร้างความแตกต่างให้กับเมกาบางนาและเมกาซิตี้จากศูนย์การค้า

อื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ Megacity ในการเป็น “YOUR 

EVERYDAY MEETING PLACE” โดยท็อปกอล์ฟถือเป็นโครงการ

บันเทิงด้านกีฬาโครงการแรกที่เปิดตัวในเอเชีย ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้า

กลุ่มลูกค้าต่างๆ จากในเมืองและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างดี”

การมาของท็อปกอล์ฟ ประเทศไทย ยังช่วยเรื่องของการจ้าง

งาน โดยมีการเปิดตัวแคมเปญรับสมัครงานอันเป็นเอกลักษณ์และ

สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม

ท็อปกอล์ฟกว่า 400 ตำาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น แผนกบริการลูกค้า ครัว 

อาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรม การเงิน ทีมขาย ทีมการตลาด และ

อื่นๆ อีกมากมาย ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วม

งาน Mission Marvelous เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งของทีม

ท็อปกอล์ฟ ประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนและมิถุนายน

สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.top-

golfthailand.com/jobs หรือติดตามเพจเฟซบุ๊ก หรืออินสตาแกรม 

Topgolf Thailand เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวของท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้.

interthaipost69@gmail.com

ท็

มร.ทิม โบดา ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ท็อปกอล์ฟ ประเทศไทย (ซ้าย) และ มร.แอน

ดรูว์ นาธาน กรรมการผู้จัดการ ท็อปกอล์ฟ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ขวา)
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11บันเทิงไทย

ดาว บอส-นฤเบศ กูโน, โอบ โอบนิธิ, บิว 

ก้ิน พุฒิพงศ์ ฯลฯ และเพื่อนนักแสดง เจ

เจ กฤษณภูมิ, ชวลิต ชิตตนันท์ ฯลฯ มาร่วม

แสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์กิจกรรม

นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

พีพี กฤษฏ์ เผยความรู้สึกว่า “รู้สึก

ดีใจมากครับที่จบการศึกษาแล้ว เพราะพี

ให้ความสำาคัญกับการเรียนมาเป็นอันดับ

แรก ก่อนหน้านี้มันก็จะมีช่วงที่เราอาจจะ

ต้องทำางานไปด้วย เรียนไปด้วย ค่อนข้าง

หนักพอสมควร วันนี้ก็รู้สึกโล่งใจ 

เพราะถือว่าเราได้ทำาอีก goal หนึ่ง

ในชีวิตสำาเร็จแล้ว สำาหรับเรื่องการ

เรียนต่อก็มองๆ ไว้เหมือนกันครับ อาจ

จะเป็นทางด้าน Entrepreneurship เพราะ

ว่าที่บ้านพีก็มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และตัว

พีก็เริ่มหันมาทำาธุรกิจเองอีกหลายอย่างด้วย

ครับ แต่ตอนนี้อยากโฟกัสงานในวงการ 

และธุรกิจที่ทำาอยู่ให้เต็มที่และดีที่สุดก่อน

ครับ”.

พี-กฤษฏ์ อำ�นวยเดชกร นัก

แสดงจากค่ายนาดาว บางกอก 

เข้าพิธีซ้อมรับปริญญาที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำาเร็จ

ปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ สาขา

วิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ 

(หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีคุณพ่อมนตรี 

คุณแม่สุรีรัตน์ และพี่สาว ศสิพร อำานวย

เดชกร 

พร้อมด้วยเพื่อนพี่น้อง จากบ้านนา

พี

ไฟว์สต�ร์ โปรดักชั่น จัดใหญ่

กาลาพรีเมียร์ภาพยนตร์ฮาหลอนทะลุ

พิภพอย่าง พี่นาค 3 ที่ขนทีมนักแสดง

นำา เซเลบ พร้อมเน็ตไอดอล ร่วม

เดินพรมแดงกันอย่างคับคั่งภาย

ใต้คอนเซ็ปต์ ถึงจะจัดใหญ่ แต่มี

มาตรการเว้นระยะห่างเพื่อความ

ปลอดภัย โดยเปิดตัวด้วยการเดิน

พรมแดงที่เหล่าเซเลบพร้อมเน็ต

ไอดอลที่มาร่วมงาน 

นำาโดย แปลน-รัฐวิทย์ กิจวร

ลักษณ์, เพิร์ธ ธนพนธ์, เมย์ นิศาชล, 

ยิหวา ปรียากานต์, น้ำาหนึ่ง สุทธิเดชา

นัย, บี้ เดอะสกา, เบส-รักษ์วนีย์ คำาสิงห์, 

ตงตง-กฤษกร กนกธร ฯลฯ และตามต่อ

ซีนฟินนาเลสุดพิเศษจากเหล่านักแสดง

นำาและผู้กำากับร่วมเดินพรมแดงเข้าสู่

งาน อาทิ เจมส์-ภูริพรรธน์ เวชวงศา

เตชาวัชร์, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิต

สถาพร, แชมป์-ชนาธิป โพธิ์ทองคำา, 

ปอนด์-คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ, ต้า-อธิ

วัตน์ แสงเทียน, คิวเท ซิม, ตูน-อติรุจ 

แสงเทียน, เทมโป-กัณฐพัทธ์ กิติชัย

วรางค์กูร, มาดามฟันนี่-ฐิติพันธ์ รักษา

สัตย์ และไมค์-ภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ 

(ผู้กำากับ) 

งานนี้ ได้แจ็คไรเดอร์รับหน้าที่พิธีกร

ร่วมพูดคุยกับเหล่านักแสดงนำาและผู้

กำากับ ที่จะมาไขปริศนาของพี่นาค 3 ปฐม

บทความอาฆาต กับตำานานที่เล่าขานไม่รู้

จบ และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่

ร่วมกับผู้บริหารจากบริษัท ไฟว์สตาร์ 

โปรดักชั่น จำากัด  นำาโดย อภิรดี เอี่ยม

พึ่งพร กรรมการผู้จัดการ และสิริพร 

ใจสะอาด ผู้อำานวยการสายงาน สาย

งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.

ไทยประกันชีวิต, ธนกร ปุลิเวคินทร์ 

ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่ง

ชาติ, วิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำานวยการฝ่าย

การตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป, 

เกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร รองกรรมการผู้

จัดการ บจก.ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น, ทิพ

วรินทร์ นิลดำา ผู้อำานวยการฝ่ายลิขสิทธิ์

และจัดจำาหน่าย บจก.ไฟว์สตาร์ โปรดัก 

ชั่น ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พา

รากอน ซีนีเพล็กซ์.  

‘พีพี กฤษฏ์’ซ้อมรับปริญญา 

‘บิวกิ้น’ไม่พลาดร่วมงานคู่จิ้น

6หนุ่ม‘คชา-ทอมมี่-ทะเล-บุ๋น-ซี-มาร์ค’

ปล่อย‘Chocolate’อุ่นเครื่องความสนุก
ส�วๆ เตรียมซ้อมคอกรี๊ดดังๆ   

ได้แล้ว เมื่อบริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดส

ทินี จำากัด พร้อมเปิดโปรเจ็กต์ยักษ์ บีมาย

บอยเฟรนด์ส 2 ซึ่งนอกจากคอนเสิร์ตแล้ว 

ครั้งนี้ยังมีทั้งเพลงและซีรีส์จากการรวมพล 

6 หนุ่มขวัญใจสาวๆ อาทิ คชา นนทนันท์, 

ทอมมี่ สิทธิโชค, ทะเล สงวนดีกุล, บุ๋น ณ

พรัฐ, ซี พฤกษ์ และมาร์ค ศิวัช ที่มารวม

พลังทุ่มเท แท็กทีมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมอบ

ความสนุกให้กับแฟนในเดือนกรกฎาคมที่

จะถึงนี้ 

โดยล่าสุด 6 หนุ่มกอดคอกันร้อง

เพลงธีมอุ่นเครื่องโปรเจ็กต์ออกมา พร้อม

กับมิวสิกวิดีโอเพลงแรก Chocolate  

(ช็อกโกแลต) ให้ได้ฟังและชมกันแล้ว ถือ

เป็นการเรียกน้ำาย่อยความสนุกของโปร

เจ็กต์ครั้งนี้ที่แฟนๆ ห้าม

พลาด โดย คชา-นนท

นันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ 

เป็นตัวแทนของโปรเจ็กต์ 

เผยความรู้สึกว่า

“ดีใจมากครับที่

ได้กลับมาร่วมในบีมาย

บอยเฟรนด์สครั้งนี้ เพราะว่าส่วนนึงก็คือ 

เรายังจำาภาพและความรู้สึกในครั้งแรกได้ 

ยังนึกว่าถ้าคอนเสิร์ตนี้มีต่อยอดเป็นครั้ง

ที่ 2 ครั้งที่ 3 ได้ มันก็น่าจะดีมากๆ และ

ในวันนี้มันเป็นจริงแล้วครับ รู้สึกว่าดีมากๆ 

บวกกับที่ผ่านมากับอะไรหลายๆ อย่างยิ่ง

ทำาให้เรารู้สึก

คิดถึงเวที รู้สึก

อยากเจอแฟนๆ 

มากเข้าไปอีก 

นอกจากนี้แล้ว

เรายังมีเพลง

ใหม่ ช็อกโกแลต 

ออกมาแบบ

พิเศษเพื่อมอบ

ให้กับทุกคน

ด้วย โดยเนื้อเพลงจะเป็นประโยคแบบเชื้อ

เชิญๆ ที่มีความเอาแต่ใจนิดๆ มีความเซ็กซี่

ยั่วยวนประมาณหนึ่ง ต้องลองฟังกันดู 

และในโปรเจ็กต์นี้จะมีความพิเศษ

แบบสุดๆ มากมาย ซึ่งจะมีทั้งคอนเสิร์ต มี

เพลงช็อกโกแลต มีเพลงอื่นๆ และมีซีรีส์ 

คือทุกอย่างนั้นมันจะอยู่ภายใต้จักรวาล บี

มายบอยเฟรนด์ส 2 คลุมไว้อยู่ครับ และ

แน่นอนในครั้งนี้แฟนๆ จะได้เห็นความ

สามารถ ความถนัด ความชอบของแต่ละ

ศิลปิน เอาจริงนะ น้องๆ แต่ละคนอยาก

จะเอาอะไรขึ้นมาโชว์ มีความชอบที่จะ

ทำาโชว์แบบไหนก็ตามสไตล์กันออกไป อีก

อย่างก็คือ จะได้เห็นตอนที่ได้รวมตัวทอล์ก

โชว์กัน พร้อมโชว์พิเศษรวมกัน มันจะเป็น

ประสบการณ์ที่ดีน่าจดจำามากๆ ครับ”.

หนัง‘พี่น�ค3’เปิดอย่�งยิ่งใหญ่

ทัพนักแสดงแท็กทีมเดินพรมแดง

จีดีเอช

จัดงานแถลง

ข่าวเปิดตัว

ภาพยนตร์

แอกชันใน

ชีวิตประจำา

วัน FAST & 

FEEL LOVE เร็ว

โหด..เหมือนโกรธเธอ 

ของผู้กำากับ เต๋อ-นว

พล ธำารงรัตนฤทธิ์ 

ผ่านระบบ LIVE ผ่านเพจ 

GDH ณ Q Stadium 

ศูนย์การค้า ดิ เอ็ม 

ควอเทียร์ โดยมี

ดีเจคิวรับหน้าที่

พิธีกร เปิด

ตัวTeaser และ

วีทีอาร์ ก่อน

ชม 2 Stacker 

น้องยูฟ่า และ

น้องออกัส แข่ง

เล่น Sport Stacking 

และชมการท้าดวลการ

แข่ง Sport Stacking ระหว่าง

เต๋อ นวพล และน้องมาโปรด กันอย่าง

ลุ้นระทึก จากนั้นร่วมพูดคุยผู้กำากับ เต๋อ 

นวพล และทีมนักแสดง ถึงที่มาและ

การได้มาร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ 

 เต๋อ-นวพล เผยว่า “หนัง

เรื่องนี้พูดถึงเรื่องราวในชีวิต

ประจำาวันที่ทุกคนต้องพบ

เจอ ทุกคนต้องเคยเจอ

ปัญหาที่บ้านเป็นแบบ

นั้นแบบนี้ ปั๊มน้ำาเสีย

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถูก

นำาออกมาเล่าในหนัง 

ในรูปแบบของแอก

ชันแล้วมันดูสนุก เลย

รู้สึกว่าคนดูน่าจะรู้สึก

อินและสนุกไปกับหนัง

ได้ไม่ยาก แม้จะเล่าเรื่อง

ผ่าน Sport Stacking ก็ตาม 

ในส่วนของนักแสดงกว่าจะมา

เป็นนัทกับญาญ่า พูดเลยว่าหายากมาก 

เพราะเขาต้อง FAST และ FEEL LOVE 

ด้วยในคนเดียวกัน ได้ญาญ่ามารับบท

นี้คือดีมากครับ หนังเรื่องนี้มีครบทุกรส 

สนุก แอกชัน ครบทุกความรู้สึก อยาก

ให้ทุกคนได้ชมกัน

ครับ”

FAST & 

FEEL LOVE เร็ว

โหด..เหมือน

โกรธเธอ หนัง

แอกชันในชีวิต

ประจำาวัน ที่เดิม

พันด้วยความเร็ว

และความรัก 6 

เมษายนนี้ในโรง

ภาพยนตร์.

‘จีดีเอช’หยิบเรื่องใกล้ตัว

นำ�ออกม�เล่�ในภ�พยนตร์



12 ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

เพาเวอร มอลล (POWER MALL) 

จัดโปรโมชั่น “Power Mall Summer 

Refreshing Vibes”  รีเฟรชความเย็นตอนรับ

ซัมเมอร พบกับแอร ตูเย็น แอรเคล� อนที่ 

เคร� องฟอกอากาศ ลดสูงสุด 40% พรอมโปร

โมชั่นสุดพิเศษ (เฉพาะหนาราน) พิเศษ กลุม

เคร� องปรับอากาศ ลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท, 

ฟรี‼ คูปองลางแอรมูลคา 600 บาท, สมาชิก 

M Card ลดเพิ่ม 15% เม� อใชคะแนนแลก 

แตไมเกินยอดซื้อ ,รับคะแนน M Point เพิ่ม 

2 เทา ทุกชิ้น, แบงชําระ 0%* นานสูงสุด 

10 เดือน ตั้งแตวันนี้ –  28 เมษายน 2565 

ที่เพาเวอร มอลล เดอะมอลล ทุกสาขา, 

เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

พารากอน ดีพารทเมนทสโตร, และเดอะ

คริสตัล เอสบีราชพฤกษ หรือชอปออนไลน 

ที่ MOnline.com คลิก http://monline.click/

sOA7U  และ M CHAT & SHOP เพียง 

ADD LINE @MOnlineTH หรือคลิก https://

tmg.click/MChatNShop

เพราะคูเดียวไมเคยพอ กับรองเทา

ที่มาพรอมเทคโนโลยีในการสวมใสที่ใหความ

สบายขั้นสุดกับสเก็ตเชอรส (SKECHERS) 

แบรนดกีฬาและไลฟสไตลชั้นนําสัญชาติ

อเมริกัน จัดดีลดีโปรเด็ดอยางตอเน� อง ที่

ไมใชแคหน่ึงแตใหถึงสอง โดยจับคูความคุมคา 

เพียงซื้อรองเทา 1 คู รับสวนลดทันที 10% 

และพิเศษสุด ๆ เม� อซื้อคูตอไปในราคาเดียว

เพียง 990 บาท ในคอลเลกชันสุดฮอตทั้งของ

ผูชาย-ผูหญิง และเด็ก ท่ีถูกใจสาวกสเก็ตเชอรส

ทั้งสายกีฬาสายเพอรฟอรแมนซ สายสตรีท 

อยางแน�นอน เริ่มตั้งแตวันนี้ -31 มีนาคม 

เฉพาะราน SKECHERS สาขาที่รวมรายการ

เทานั้น ปกหมุดรอเลย !! และเตรียมพบกับ

คูปองสวนลดพิเศษ มูลคาสูงสุด 300 บาท 

ตั้งแตวันที่ 17 – 31 มีนาคม และถาใคร

อยากมิกซแอนดแมทช ใหไดแบบโททัลลุค 

ก็สามารถเลือกซื้อไอเท็มอ� นๆ อีกมากมาย 

ทั้งเสื้อผา และแอกเซสซอรี กระเปา หรือ 

หมวก ในรานสเก็ตเชอรสสาขาตางๆ ติดตาม

ขาวสารและโปรโมชัน ไดที่ SkechersTH 

หรือรับบริการผานทาง Line Official Account 

@skechersth Shop&Chat https://lin.ee/47

nTp3Ec1ชอปงายๆ ไดทุกที่เหมือนยายราน

มาไวใกลบานคุณ

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท เตรียม

จัดงาน Grand Opening ฉลองเปดศูนยการคาฯ 

อยางเปนทางการ พรอมมอบความสุขแบบ

ครบรส ฟนไปกับเหลาศิลปนช� อดังระดับ

คุณภาพของเมืองไทย ที่มาขึ้นเวทีมอบความ

สุขผานบทเพลงยอดฮิตตลอด 3 วัน โดย

วันศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 พบกับ “ไอซ-

ศรัณยู” และเกิรลกรุปสุดฮอตจากศิลปน Idol 

Exchange “วง Wisdom และวง POP UP” 

วันเสารที่ 26 มีนาคม 2565 พบกับ “เจ 

เจตริน” ตัวพอของวงการเพลงไทย และปดทาย 

วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม 2565 พบกับ 

“แสตมป อภิวัชร” รวมทั้งการแสดงสเปเชียล

โชว์แสง สี Lighting Show ยิ ่งใหญ่สุด

ตระการตา ทั้ง 3 วัน มาสัมผัสความสุข สนุก

กับเหลาศิลปนคนโปรด พรอมรวมลุนรับ

รางวัลกับกิจกรรมมากมาย กับบรรยากาศ

เฉลิมฉลองที่อบอุน ในงาน Grand Opening 

ระหวางวันศุกรที่ 25 - วันอาทิตยที่ 27 

มีนาคม ตั้งแตเวลา 12.00 น.– 21.00 น. ณ 

ลานไนน สแควร (เซ็นเตอร โซน) ศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท

มูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ 

ขอเชิญชวนผูที ่สนใจ และประชาชนทั่วไป 

รวมฟงเสวนาออนไลนในหัวขอ “ไขปญหา

ไขหวัดใหญในยุคโควิด-19” ในวันพุธที่ 23 

มีนาคม เวลา 10.00 น. – 11.15 น. โดย

ไมมีคาใชจายใดๆ ผานชองทางออนไลน โดย

สามารถคลิกลิงก http://roomylive.com/

Influenza-Covid19 เพ� อลงทะเบียนเขารวม

งาน หรือรับชมผาน Facebook Live ทาง

เพจมูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ 

โดยกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ ไดรับเกียรติ

จากแพทยผู เชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

อาทิ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท 

ประธานมูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ 

ศ. นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร อาจารยหน�วย

โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และผูชวยผูอํานวยการและ

รักษาการหัวหนาฝายวิจัยและบริการคลินิก 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พรอมดวย 

รศ. นพ.ชิษณุ พันธุเจริญ อาจารยพิเศษ ภาค

วิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยทานจะได

รับฟงเสวนาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ ในหัวขอตางๆ อาทิ 

สถานการณไขหวัดใหญ ป 2022 รวมถึงเชื้อ

ไวรัสตางๆ ที่กําลังเขาสูชวงแพรระบาดใน

ฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม ความสําคัญของ

การปองกันไขหวัดใหญ ความเสี่ยงของการ

ติดเชื้อไขหวัดนอกฤดูกาล ความแตกตาง

ของวัคซีนไขหวัดใหญ 3 สายพันธุ และ 4 

สายพันธุ ความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ

ในกลุมเสี่ยงตางๆ โดยเฉพาะในผูสูงอายุ 

และเด็กเล็ก รวมถึงการวิจัยใหมๆ เพ� อให

ประชาชนเกิดความตระหนักรูและสามารถ

ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บุญถาวร ศูนยรวมกระเบื้อง สุขภัณฑ 

หองครัวและของแตงบานชั้นนํา ขอเชิญ

ชวนผูที่ รั กการแต งบ านมาชอปในงาน 

BOONTHAVORN FEST ลดแรงทั้งวัน ชอ

ปมันสทั้งคืน ทั้งหนารานและออนไลน พบ

กับขบวนสินคามากมาย อาทิ กระเบื้องปูพื้น 

บุผนัง สุขภัณฑอัตโนมัติ อุปกรณหองน้ํา 

เคร� องใชไฟฟาในครัว  จักรยานออกกําลังกาย 

สกูตเตอร ไฟฟา ถังเก็บน้ํา โคมไฟตกแตง 

และเฟอรนิเจอรนําเขา ที่นํามาลดอลังปง

ทั้งเมือง พรอมรับแลก แจกความคุมแบบ

จุกๆ ไดแก คุม 1 พิเศษ!! แลกคะแนน x2 คุม 

2 พิเศษ!! เลือกรับสวนลด หรือ บัตรของขวัญ

สูงสุด 35,000 บาท คุม 3 ฟรี!! E-Voucher 

100 บาท เพียงเช� อมบัญชีไลน @boonthavorn 

บุญถาวร จัดมหกรรมลดแรงทั้งวัน ชอปมันสทั้งคืน

ใหม คุม 4 ฟรี!! รับฟรี E-Coupon รวม

สูงสุด 850 บาท คุม 5 พิเศษ!! รับเครดิต

เงินคืนสูงสุด 50,000 บาท / หมายเลขบัตร

ตลอดรายการ พรอมรับเพิ่มอีก 12% เม� อใช

คะแนนตามที่กําหนด

นอกจากนี้ ยังมีสวนลดเพิ่มกับ Flash 

Coupon เม� อชอปออนไลนรับสวนลดเพิ่ม

สูงสุด 14% โดยสามารถเก็บคูปองในไลน @

boonthavorn หามพลาด!! สําหรับนักชอป

เตรียมตัวใหพรอม รวมชมและชอปสินคา

หลากหลายจากแบรนดชั้นนํา คุณภาพแน�น 

ราคาสุดพิเศษ ตั้งแตวันที่ 16-20 มีนาคม 

เวลา 08.00 น. เปนตนไป ที่บุญถาวรทุก

สาขา และชอปออนไลนที่ https://www.

boonthavorn.com

เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น 

บริษัทโภชนาการช� อดังระดับโลก 

ตอกย้ํ า ค ว ามต อ ง ก า ร เ ส ริ ม

สรางสุขภาพกายที่แข็งแรงและ

สุขภาพจิตที่ดีใหกับผูคนทั่วโลก 

ผานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ

โภชนาการที่ ไดรับการยอมรับใน

วงกวาง โดยลาสุดนายสุพจน 

ฤทธิพิชัยวัฒน กรรมการผูอํานวยการ 

บริษัท เฮอรบาไลฟ อินเตอร

เนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด ได

ลงนามตอสัญญากับ โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร 

นักไตรกีฬาและอดีตนางแบบแถวหนาของ

เมืองไทย ในฐานะแบรนดแอมบาสเดอร

ของเฮอรบาไลฟ นิวทริช่ัน ประเทศไทย ตอเน� อง

เปนปที่ 6 เพ� อเปนแบบอยางของการมี

สุขภาพที่ดี ผานไลฟสไตลที่ดูกระฉับกระเฉง 

ควบคูกับการเลือกโภชนาการที่เหมาะสม 

ตลอดจนการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ

นายสุพจน ฤทธิพิชัยวัฒน กรรมการ

ผูอํานวยการ บริษัท เฮอรบาไลฟ อินเตอร

เนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด กลาววา “คุณ

โย ยศวดี เปนผูหญิงยุคใหมที่มีความสามารถ

รอบดาน ใสใจสุขภาพ และมีรูปรางที่ฟต

แอนดเฟรม เปนหนึ่งในตนแบบไลฟสไตล

การใชชีวิตของสาวๆ ทั่วประเทศ จึงเลือกให

มารับหนาที่เปนแบรนดแอมบาสเดอรของเฮ

อรบาไลฟ นิวทริชั่น ประเทศไทย เพ� อรวม

โรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี 

โฮเทลส จัดโปรโมชั่นหองพักราคาพิเศษลด

กระหน่ําคลายรอนที่คุณไมควรพลาดถึง 11 

โรงแรม ซัมเมอรนี้จะรอนทะลุกี่องศาเรา

ก็ไมหวั่น ชวนคุณมาชอปปงหองพักราคาดี

ราคาโปรที่ยกขบวนมาลดแรงแซงความรอน

ตอนรับซัมเมอรกับ “Enjoy Summer Sale” 

ในราคาเริ่มตนเพียงคืนละ 1,400 บาทสุทธิ/

หอง พรอมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน สําหรับ

หองพักประเภทดีลักซ (ราคาแตกตางกัน

ขึ้นอยูกับโรงแรมที่เขาพักและประเภทของ

หองพัก) เลือกจองหองพักกับเราแลวรีบ

แพ็คกระเปา เตรียมตัวเดินทางทองเที่ยว

ในสถานที่ทองเที่ยวในแบบของคุณ ไมวาจะ

พาครอบครัวไปไหวพระขอพร ชมเมืองเกา

สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือทองเที่ยวที่ปราจีนบุรี 

หรือจะไปเดินเลนบนถนนคนเดิน ชม ชิม ชอป 

ทั้งอาหาร ด� มด่ํากับกาแฟ รานรวงสุดเก

ท่ีเชียงใหม หรือน่ังรับลมทะเลริมหาดแสงจันทร 

ระยอง เราพรอมดูแลและตอนรับคุณดวย

หองพักหลากหลายสไตล ท้ังหองพักดีลักซ รูม 

(Deluxe Room), หองพักสตูดิโอ สวีต 

(Studio Suite), หองพักสวีตขนาด 1 หองนอน 

(1 Bedroom Suite) และหองพักสวีตขนาด 2 

หองนอน (2 Bedroom Suite) สํารองหองพัก

ไดแลวตั้งแตวันนี้ – 31 มีนาคม 2565 และ

เขาพักไดตั้งแตวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ข้ อกํ าหนดและเงื่ อน ไขการจอง  

แพ็กเกจหองพักลดกระหน่ําคลายรอน กับโรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส

สํารองหองพักผานโรงแรมหรือเว็บไซตของ

โรงแรมโดยตรง และไมสามารถขอยกเลิก 

หรือคืนเงินทุกกรณี แพ็กเกจนี้เปนไปตาม

เง� อนไขที่โรงแรมฯ กําหนด และไมสามารถ

ใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 

โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปดศูนยทดสอบ Oxford Test of English 

(OTE) สําหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน โดยอางอิงตามกรอบมาตรฐาน

ทางภาษา CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages) 

ทั้งนี้ ขอสอบจะมีลักษณะเปน Adaptive Test 

ซึ่งจะปรับระดับความยากงายโดยอัตโนมัติ

ตามความสามารถดานภาษาอังกฤษของผู

เขาทดสอบ ผลสอบจะสามารถนําไปเทียบ

เคียงกับขอสอบมาตรฐานตาง ๆ ไมวาจะเปน 

TOEIC TOEFL หรือ IELTS โดยจะแสดงผล

เปนคาคะแนนตามเกณฑมาตรฐาน CEFR

Oxford Test of English เปน

ขอสอบลักษณะ Online ที่ ไดรับการ

ตรวจสอบและรับรองโดยมหาวิทยา

ลัยออกซฟอรด ซึ่งไดมาตรฐานตามที

สมาคมผูทดสอบภาษาในยุโรป ALTE 

กําหนด นอกจากนี้ ยังไดรับการ

ยอมรับจาก NCUK หรือ Northern 

Consortium of UK Universities ซึ่ง

ประกอบดวยมหาวิทยาลัยชั้นนํา 

10 แหงในประเทศอังกฤษจากเมือง 

Manchester Liverpool Leeds และ

เมืองอ� นๆ ใน Northern Region 

และประเทศอ� น ๆ ทั่วโลก ไมเพียง

สถาบันการศึกษา แต Oxford Test of 

อภินันทนาการและเง� อนไขตามความเหมาะ

สมโดยไมตองมีการแจงใหทราบลวงหนา 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารอง

หองพักไดที่ ฝายสํารองหองพักโรงแรมที่

รวมรายการ หรือโทร 1627 หรือจองผาน

เว็บไซต www.capekantaryhotels.com/

summer-sale/

โรงแรมที่เขารวมโปรโมชั่น โรงแรม

แคนทารี เฮาส กรุงเทพฯ โทร.0-2374-

5544 โรงแรมแคนทารี ฮิลส เชียงใหม โทร.

0-5322-2111 โรงแรมแคนทารี อยุธยา 

โทร.0-3533-7177 โรงแรมแคนทารี เบย 

ระยอง โทร.0-3880-4844 โรงแรมแคนทารี 

กบินทรบุรี โทร.0-03728-2699 โรงแรม

แคนทารี 304 ปราจีนบุรี โทร.0-3723-9777 

โรงแรมคามิโอ แกรนด ระยอง โทร.0-3862-

1626 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 

โทร.0-3521-2535 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ

ระยอง โทร.0-3861-4340-9) -โรงแรม

แคนทารี เบย ศรีราชา โทร.0-3877-1365 

โรงแรมแคนทารี ใกลนิคมอมตะบางปะกง 

โทร.0-3810-9455-6

English ยังเปนที่ยอมรับจากหน�วยงานตาง ๆ 

ในระดับสากลมากกวา 350 หน�วยงานท่ัวโลก 

ดังนั้นผู้เข้าสอบสามารถนําผลที่ ได้ ไปยื่น

ประกอบการสมัครเรียนตอ หรือเขาทํางาน

ในองคกรตาง ๆ ได

ทั้งนี้ หากทานตองการรูระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษของทาน หรือ ตองการไป

ศึกษาตางประเทศ หรือ ตองการสมัครงาน

ในองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ นี่จะศูนย

ทดสอบ ที่จะเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหแกทาน 

ผูที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ วิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

รังสิต https://www.facebook.com/Liber-

alArtsRSU/ หรือ โทร. 0-2997-2222 ตอ 1231 

ม.รังสิต เปดศูนยทดสอบ Oxford Test of English (OTE)

เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น ประเทศไทย ตอสัญญา โย-ยศวดี IRIS OHYAMA จัดโปรโมชั่นทาโควิด

สงตอการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให

กับทุกคน รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑและ

กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหเปนที่รูจักใน

วงกวางผานการแขงขันไตรกีฬาสนามตางๆ 

ที่คุณโยไดเขารวมทําการแขงขันมาอยางตอ

เน� องตั้งแตชวงปแรกที่ไดมารับหนาที่นี้”

ดาน โย ยศวดี หัสดีวิจิตร กลาววา 

“รูสึกดี ใจที่ ไดรับเกียรติใหเปนแบรนด

แอมบาสเดอรของ เฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น 

ประเทศไทยตอเน� องเปนปที่ 6 โดยตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาไดเรียนรูเกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย และโภชนาการ

ที่เหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญของเฮอรบาไลฟ 

นิวทริชั่นอยางสม่ําเสมอ ซึ่งในฐานะแบรนด

แอมบาสเดอร ขอสัญญาวาจะรวมสงตอ

แรงบันดาลใจของการมีสุขภาพกายที่แข็ง

แรงและสุขภาพจิตที่ดี พรอมถายทอดเคล็ดลับ

การดูแลสุขภาพที่เหมาะสมใหกับผูคนท่ัว

ประเทศท่ีตองการมีไลฟสไตลท่ีกระฉับกระเฉง 

สนุกกับทุกกิจกรรมที่ทํา ผานการสนับสนุน

ดานโภชนาการที่ดีจากเฮอรบาไลฟ นิวทริชั่น 

ควบคูกับการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ”

ลากูน�า ภูเก็ต ฮอลิเดย เดสติเนชั่น     พอล วิลสัน รองกรรมการผูจัดการ ลากูน�า ภูเก็ต  

จัดงาน “Laguna Phuket Holiday Destination” เปดตัวเพลง “Our Place” ตอกย้ําความเปน

จุดหมายของการพักผอนแบบครบวงจร พรอมเปดตัว “ATOLL” บารและรานอาหารลอยน้ํา

กลางทะเลสาบสุดชิค โดยมี โฮ คว็อน ปง  แคลร เจียง พิเชษฐ ปาณะพงษ เมธี อรุณ และ 

ปภาดา กลิ่นสุมาลย รวมงาน ณ โรงแรม อังสนา ลากูน�า ภูเก็ต

โอซีซี กรุป แนะนํา 

IRIS OHYAMA (ไอริส 

โอยามะ) หนากากอนามัย

คุณภาพจากประเทศ

ญี่ปุน มีประสิทธิภาพ

การกรอง 3 ชั้น ปองกัน

ไวรัส แบคทีเรีย ฝุน 

PM 2.5 และละออง

เกสรดอกไมไดถึง 99% 

จัดโปรโมชั่นทาโควิด 

เม� อซื้อหนากากอนามัย 

1 กลอง ลดเหลือ 195 

บาท (จากปกติ 459 บาท) 

ตั้งแตวันนี้ – 31 

มีนาคม ดูขอมูลและ

สั่ ง ซื้ อ สิ น ค า ไ ด ที่  

www.facebook.com/

paon78



สรพ.ไดจัดแถลงขาวถึงความสําเร็จครั้งนี้ 

ในหัวขอ “มาตรฐานบริการสุขภาพไทย กาวไกล 

ไดรับการรับรองจากสากล สะทอนคุณภาพ

และความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ”

ดร.สาธิต  ปตุเตชะ  รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา ขอแสดง

ความช� นชม สรพ. และสถานพยาบาลที่ไดรับ

การรับรองกระบวนการคุณภาพ รวมทั้งกับ

ผูที่เกี่ยวของ ไดรวมมือรวมใจกันดําเนินงาน

แตละดาน  กอเกิดคุณประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพสถานพยาบาล  และสงมอบระบบ

บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานใหกับประชาชน   

และขอแสดงความยินดีกับ สรพ. ในโอกาสที่

ไดรับการรับรองจากหน�วยงานในระดับสากล 

ไดแก International Society for Quality in 

Healthcare External Evaluation Association 

หรือ ISQua EEA ซึ่งเปนหน�วยงานที่มีหนาที่

ประเมินและรับรององคกรตางๆ  มีสมาชิก

มากกวา 70 ประเทศทั่วโลก ไดใหการรับรอง

ดานองคกร (organisation) ดานมาตรฐาน 

(standard) และดานกระบวนการพัฒนา ผูเย่ียม

สํารวจ (surveyor training programme) กับ 

สรพ.ครบทั้ง 3 ดาน เปน 1 ใน 13 ประเทศ

13ยานยนต

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กลุมตรีเพชรโดย คุณวิชัย สินอนันตพัฒน

กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด

เชิญชวนผู ใช รถป กอัพและรถยนตนั่ ง

อเนกประสงคอีซูซุทุกรุนที่จําหน�ายกอน

ป ค.ศ. 2011 อีซูซุดรากอนเพาเวอร อีซูซุดี

แมคซรุนป ค.ศ. 2003 – 2011) และอีซูซุมิว-

เซเวน เขารับบริการที่ศูนยบริการมาตรฐาน

อีซูซุพรอมรับโปรโมชันพิเศษ 3 คุม ดังนี้

คุมที่ 1 ราคาสุดคุมกับแพ็กเกจเปลี่ยน

น้ํามันเคร� องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ จํานวน 

7 ลิตร พรอมไสกรองน้ํามันเคร� องอะไหล

แทตรีเพชรรวมคาแรง พรอมฟรี! คาบริการ

ตรวจเช็กสภาพรถ 30 รายการ ในราคาสุด

คุมเพียง 1,390 บาท เม� อเปลี่ยนน้ํามันเคร� อง

เกรดมาตรฐาน SAE 15W-40 API CI4 และ 

ราคา 1,690 บาท เม� อเปลี่ยนน้ํามันเคร� อง

เกรดกึ่งสังเคราะห SAE 10W-30 API CI4

คุมที่ 2 รับทันที! สวนลดอะไหลแท

ตรีเพชร 15% สําหรับอะไหลชวงลาง เบรก 

คลัตช ซีลลอ ลูกปนลอ และรับสวนลดสุด

คุมเพิ่มเติมในกลุมอะไหลบํารุงรักษาเชิง

ป้องกันเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นจากชิ้นสวนที่ ไมไดอยูในรอบ

การบํารุงรักษาปกติ ไดแก ทอยางน้ํามัน 

เกียรอัตโนมัติ สายเกียรอัตโนมัติ ลูกปนลอ

หนาดานใน/ ดานนอก ปมน้ํา ทอยางระบบ

หลอเย็น แมปมคลัตชบน แมปมคลัตชลาง 

เปนตน เพ� อใหผูใชรถอีซูซุทุกทาน ใชรถได

อยางปลอดภัย และสบายใจมากขึ้น

คุมที่ 3 ยิ่งใช ยิ่งคุม! กับคูปองสวนลด

คาบริการมูลคารวมสูงสุด 3,000 บาท เพียง

นํารถ อีซูซุคันเกาของทานเขารับบริการท่ีศูนย

บริการมาตรฐานอีซูซุตามเง� อนไข โปรโมชัน

พิเศษทั้ง 3 คุมนี้สามารถใชรวมกันได 

อีซูซุชวนพารถคันเกามาเขาศูนย รับโปรสุดคุม

รับรางวัล “CAR & BIKE OF THE YEAR 2022” ตอเน� องเปนปที่ 24

มร. เคนสุเกะ โยชิดะ กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด และ บริษัท บริดจสโตน

เซลส (ประเทศไทย) จํากัด ขึ้นรับรางวัล แบรนดที่มียอดจําหน�ายยางรถยนตสูงสุดในประเทศ 

หรือ “Best Selling Tyre Award” ตอเน� องเปนปที่ 24 จากนายภานุวัฒน ตริยางกูรศรี รอง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี โดยมี นายพีระพงศ เอี่ยมลําเนา รองประธาน จัด

งานรถยอดเยี่ยมแหงป รวมเปนเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล “CAR & BIKE OF THE YEAR 

2022” ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร   อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม 

ไดรับการพัฒนาขึ้นเพ� อสรางความต� นเตนให

กับคนรักการผจญภัยตัวจริงดวยสมรรถนะที่

โดดเดน ภายในหองโดยสารออกแบบอยาง

ประณีตพิถีพิถัน เพ� อรองรับผู โดยสาร 7 ท่ีน่ัง 

พรอมสรางความทรงจําที่น�าประทับใจในทุก

การเดินทางดวยเทคโนโลยีและระบบความ

ปลอดภัยเหนือระดับ 

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม 

เผยโฉม 3 รุนยอย ไดแก รุนสปอรต รุน

ไทเทเนียมพลัส และรุนยอยใหมลาสุดคือ

รุนแพลทินัม ฟอรดจะวางจําหน�ายรุนยอย

ตางๆ แตกตางกันไปในแตละประเทศ เพ� อ

ตอบโจทยความตองการของลูกคาอยางเหมาะสม 

โดยรายละเอียดอ� นๆ จะไดรับการเปดเผย

ชวงใกลการเปดตัวในประเทศนั้นๆ ระยะ

ฐานลอที่กวางและระยะระหวางลอหนาและ

หลังที่เพิ่มขึ้นทําใหนักออกแบบสรางสรรค

รูปลักษณที่ดูล้ําสมัยและบึกบึนมากขึ้นใหกับ

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม สะทอน

ดีเอ็นเอดานการออกแบบระดับโลกของฟอร

ดอยางชัดเจนบนไฟหนาใหมรูปตัว C และ

ลายเสนอันทรงพลังบนกระจังหนา สวนหนา

ของรถยังมีการผสมผสานขององคประกอบที่

มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ส� อถึงเสถียรภาพ

ในการขับขี่ที ่เหนือชั้น เสนดานขางตัวถัง

ทอดยาวจากดานหนาจรดทายรถเนนการ

ออกแบบตัวถังที่สะดุดตา ฐานลอที่กวาง

ทําใหซุมลอใหญโดดเดน เพิ่มความแข็งแกรง

และทันสมัยใหกับรถ 

ความกวางขวางในหองโดยสารฟอรด 

เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม เกิดจากการออกแบบที่

สอดรับกันหลายสวน ตั้งแตแผงหนาปดดาน

หนาที่วางเต็มความกวางของพื้นที่ คอนโซล

กลางพรอมที่วางแกวน้ํา 2 ตําแหน�ง และที่

วางแกวน้ําแบบพับเก็บไดสําหรับเบาะคูหนา 

ในบางรุนรถยังรองรับระบบการชารจแบบไรสาย 

เกียรอัตโนมัติแบบ Electronic Shifter หุม

ดวยหนังสวยงามจับถนัดมือ พรอมเบรกไฟฟา 

เบาะน่ังคนขับปรับไฟฟา 10 ทิศทาง สามารถ

ปรับอุณภูมิและระบายอากาศได เบาะนั่ง

ผู โดยสารตอนหนาปรับไฟฟา 8 ทิศทาง 

รองรับการจดจําการตั้งคาสวนตัวของผู

ขับขี่และผู โดยสาร และเบาะนั่งแถว 2 ยัง

สามารถปรับอุณภูมิได ข้ึนอยูกับแตละรุนยอย 

เบาะนั่งแถวที่ 3 เขา-ออกไดงายขึ้น ดวย

การออกแบบใหเบาะนั่งแถวที่ 2 ขยับมาดาน

หนามากกวาเดิม นอกจากนี้ ผู โดยสารทุก

คนยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระ และชารจอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสของตนเองไดดวยการติดตั้ง

ปลั๊กไฟทั้ง 3 แถว ฟอรดใหความสําคัญกับ

เบาะนั่งที่ปรับไดหลายแบบ โดยเบาะนั่งแถว

ที่ 2 ปรับเล� อนได และพับไดแบบแบง 60:40 

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม สมรรถนะดีเยี่ยมเพ� อทุกการผจญภัย

สวนเบาะนั่งแถวที่ 3 ซึ่งทําใหรถจุผู โดยสาร

ได 7 คน แบงที่นั่งในอัตราสวน 50:50 และ

พับไดแบบไฟฟาสําหรับบางรุน ที่สําคัญเบาะ

แถวที่ 2 และ 3 ยังพับไดแบบแบนราบเพ� อ

การบรรทุกสัมภาระยาวๆ ไดอยางปลอดภัย 

ทีมออกแบบคิดคนวิธีการปองกันไมใหของ

ตกเม� อเปดประตูทายรถ โดยสรางขอบเล็กๆ 

ที่เรียกกันเองในทีมวา “จุดดักแอปเปล” 

(Apple catcher) บริเวณดานหลังของที่เก็บ

สัมภาระ และยังมีที่เก็บของใตพื้นรถเพ� อ

ความเปนระเบียบของหองโดยสาร 

นอกจากความประณีตและความ

สะดวกสบายยิ่งขึ้นแลว ฟอรดยังใหความ

สําคัญกับการยกระดับอุปกรณ์เชื่อมต่อการ

ส� อสารและเทคโนโลยีอันทันสมัยภายในหอง

โดยสารของฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชัน

ใหม ดวยแผงหนาปดดิจิทัลขนาด 8 หรือ 

12.4 นิ้วขึ้นอยูกับแตละรุนยอย และยังมี

หนาจอแบบสัมผัสความคมชัดสูงขนาด 10.1 

หรือ 12 นิ้ว อีกดวย ฟอรด เอเวอเรสต 

เจเนอเรชันใหม มาพรอมระบบเช� อมตอการ

ส� อสาร SYNC® 4A พรอมรองรับการสั่งงาน

ดวยเสียงเพ� อการส� อสาร ควบคุมอุปกรณ

เพ� อความบันเทิง และเขาถึงขอมูลตางๆ รวม

ถึงการติดต้ังโมเด็มมาจากโรงงานเพ� อใหฟอรด 

เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม เช� อมตอกับ

แอปพลิเคชันฟอรดพาส (FordPass™) เพ� อ

ยกระดับประสบการณการเปนเจาของรถดวย

ความสามารถในการสตารทรถจากระยะไกล 

การตรวจเช็คสถานะตางๆ ของรถ รวมไป

ถึงการล็อค และปลดล็อคผานโทรศัพทมือถือ 

หนาจอทัชสกรีนแนวตั้งยังเช� อมตอกับกลอง 

360 องศา โดยมีหนาจอแยกสวนเพ� อให

จอดรถไดสะดวกยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบ หรือชวย

เหลือผูขับขี่ในการเดินทางบนสภาพเสนทาง

ที่มีความสมบุกสมบัน 

เคร� องยนตใหมและขุมพลังเหนือชั้น 

เคร� องยนตดีเซล 3.0 ลิตร V6 เทอร โบ ให

กําลังและแรงบิดในแบบที่ลูกคาตองการจาก

เคร� องยนตขนาดใหญ” ปริติกา มหาราช 

ผูจัดการโครงการฟอรด เอเวอเรสต กลาว 

“เครื่องยนต์แข็งแกร่งมากในแง่ของพละ

กําลังและแรงบิดที่มหาศาล แตยังคง

ไวซึ่งความเงียบเม� ออยูบนถนน”  ฟอรด 

เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม ยังมาพรอม

ตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะกับไลฟสไตล์ที่

แตกตางกัน ต้ังแตเคร� องยนตเบนซิน 2.3 ลิตร 

EcoBoost และเคร� องยนตดีเซล 2.0 ลิตร 

เทอร โบ อีก 2 แบบ ท้ังท่ีจับคูกับเกียรอัตโนมัติ 

6 สปด และเกียรอัตโนมัติแบบซีเล็กชิฟท 

10 สปดอันทรงประสิทธิภาพ เคร� องยนต

ดีเซลเทอร โบเด่ียวเนนใหพละกําลัง แรงบิด 

และการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ขณะที่

เคร� องยนตดีเซลเทอร โบคู เปนเคร� องยนต

ที่มีประสิทธิภาพสูงและชาญฉลาดสําหรับ

ลูกค้าที่ต้องการกําลังเครื่องยนต์ที่มากขึ้น 

และยังคงคํานึงถึงเรื่องการประหยัดน้ํามัน

เชื้อเพลิงดวย

ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม 

พรอมพาคุณไปสัมผัสทุกการผจญภัย ดวยตัว

เลือกระบบการขับขี่ 4 ลอ 2 รูปแบบ วัสดุ

ปองกันชวงลาง โหมดการขับขี่ออฟโรดที่

หลากหลาย เฟองทายแบบ Locking Rear 

Differential ตะขอคูหนา และชองตอพวง

อุปกรณออฟโรด Upfitter Switch ระบบ

การขับขี่ 4 ลอทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบดวย 

เกียรทรานสเฟอรแบบ 2 จังหวะ พรอม

การเปลี่ยนโหมดการขับขี่ขณะรถเคลื่อนที่

ดวยระบบไฟฟา (Electronic Shift-On-The-Fly) 

หรือเรียกวาระบบขับเคล� อน 4 ลอแบบพารทไทม 

กับระบบขับเคล� อน 4 ลอท่ีมาพรอมเทคโนโลยีขั้น

สูงแบบฟูลไทม ที่มาพรอมเกียรทรานสเฟอร

แบบ 2 จังหวะ (On-Demand Two-Speed 

Electromechanical transfer case - EMTC) 

ควบคุมดวยไฟฟาพรอมโหมดการขับขี่ที่เลือก

ใชงานใหเหมาะกับสภาพถนนได และในบาง

ประเทศ เอเวอเรสต ยังมาพรอมตัวเลือก

ระบบการขับเคล� อนแบบ 2 ลอดวย หนาจอ

แสดงผลสําหรับการขับขี่แบบออฟโรดใน

เอเวอเรสต แสดงผลขอมูลเกี่ยวกับรถและ

สภาพเสนทางด านหนาจากกลองหนา

พรอมกับแนวเสนกะระยะ ชวยผูขับขี่ฝาทุก

อุปสรรคไดงายขึ้น เพียงกดปุมเพียงปุมเดียว 

ผูขับขี่สามารถเลือกดูขอมูลไดครบครัน 

ทั้งระบบสงกําลังและระบบล็อกเฟองทาย 

มุมการบังคับควบคุมพวงมาลัย และระดับ

ความเอียงของรถ ฟอรด เอเวอเรสต เจเนอ

เรชันใหม ลุยน้ําไดสูงสุดถึง 800 มิลลิเมตร 

และมีความสามารถในการลากจูงถึง 3,500 

กิโลกรัม (พรอมเบรก) ขณะที่หองเคร� องมี

พ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับแบตเตอร่ีสํารองอีกลูก เพ� อ

สงมอบพลังใหกับอุปกรณเสริม ราวหลังคาของ

เอเวอเรสต์เป็นมากกว่าการออกแบบเพื่อ

ความสวยงาม แตนี่คืออุปกรณที่ออกแบบมา

เพ� อการผจญภัยโดยเฉพาะ รองรับน้ําหนัก

ไดมากถึง 350 กิโลกรัมขณะรถจอดอยูกับ

ที่ และรับน้ําหนักไดมากถึง 100 กิโลกรัม

ขณะรถเคล� อนที่ มอบการใชงานแบบ

อเนกประสงคยิ่งขึ้นเพ� อบรรทุกสิ่งของ เชน 

จักรยาน เรือแคนู กลองสัมภาระ ไปจนถึง

เต็นทบนหลังคารถ พรอมจุดยึดที่รองรับการ

ใชงานหลากหลายเหมาะสําหรับการติดตั้ง

หรือใชอุปกรณเสริมตางๆ  นอกจากนี้ ยังมี

เทคโนโลยีชวยในการขับขี่ที่ ไดรับการพัฒนา

ขึ้นไปอีกขั้นและเทคโนโลยีใหมๆ ในฟอรด 

เอเวอเรสต เจเนอเรชันใหม 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด ไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MoU) กับกระทรวงสาธารณสุข 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

และองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) (อบก.) เพ� อริเริ่มโครงการ

ดานสิ่งแวดลอม “Solar for Lives: พลังงาน

แสงอาทิตยเพ� อชีวิตที่ดีกวา” โดย มิตซูบิชิ 

มอเตอรส ประเทศไทย จะทําหนาที่ในการ

ติดตั้งระบบ แผงพลังงานแสงอาทิตย หรือ 

แผงโซลาร เพ� อชวยผลิตพลังงานไฟฟาใหแก

โรงพยาบาลชุมชนตางๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ภายใตความรวมมือกับกระทรวง

สาธารณสุข การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) และองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ในระยะ

ตนของโครงการนี้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส   

(ประเทศไทย) จํากัด ไดทุมงบประมาณ 60 

ลานบาท เพ� อใชในการติดตั้ง และสงมอบ

ระบบแผงโซลาร  ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแล

รักษารายป ใหแกโรงพยาบาลชุมชนรวม 

40 แหง ทั่วประเทศ ภายในป 2575 โดย

การติดตั้งแผงโซลารดังกลาว จะสามารถ

ผลิตไฟฟาไดถึง 25 ป โครงการ Solar for 

Lives นี้ คาดวาจะชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ของโรงพยาบาล

ที่เขารวมโครงการไดถึงกวา 17,300 ตัน ใน

ระยะเวลา 10 ป จากนี้ นอกจากนี้ ยังชวย

โรงพยาบาลแตละแหงที่เขารวมโครงการลด

คาไฟไดมากถึง 400,000 บาทตอป

มิตซูบิชิ ประกาศความรวมมือโครงการสิ่งแวดลอม

“Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตยเพ� อชีวิตที่ดีกวา”

เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยวา ในฐานะสวนหน่ึงของสังคมไทย 

มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย อยากเห็น

คนไทยมีชีวิตความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น 

โครงการ 'Solar for Lives' จึงไดริเริ่มขึ้น ตาม

แนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ� อสังคม (CSR) 

ของเราท่ีวา “สรรคสราง เคียงขาง สังคมไทย” 

ผานหลักสําคัญ 3 ประการ ไดแก การศึกษา 

ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ โครงการน้ี มีวัตถุประสงค

เพ� อใหคนไทยมีสุขภาพท่ีดีข้ึน ดวยการสนับสนุน

ชวยเหลือโรงพยาบาลชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 

พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อ

เปาหมายสูความเปนกลางทางคารบอน  

มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย มีทิศทาง

ในการสนับสนุนชวยเหลือสังคมที่ชัดเจน 

และมุงหนาดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางตอ

เน� องเพ� อผลักดันใหประเทศไทยกาวสูสังคม

คารบอนสมดุล เราไดติดตั้งแผงโซลารบน

หลังคาโรงงานที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

โดยมีเปาหมายที่จะชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดใหลดลงมากกวา 6,100 

ตันตอป รวมถึงการเปดตัวรถยนตมิตซูบิชิ 

เอาทแลนเดอร พีเอชอีวี ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

มากที่สุด จากการศึกษาการประเมินการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ตามวัฏจักร

ชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment 

– LCA) ของมิตซูบิชิ มอเตอรส คอรปอเรชั่น 

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการลดการปลอย

คารบอนไดออกไซดผานโครงการ ‘ปลูกปา

60 ป 60 ไร’ ดวย ทั้งนี้ การลงนามบันทึกขอ

ตกลงความรวมมือโครงการสงมอบและติด

ต้ังพลังงานแสงอาทิตย ใหกับโรงพยาบาลชุมชน 

ระหวางบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย 

กับองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) เปนจุดเร่ิมตนท่ีดีในการสงเสริม

ใหเกิดการลดกาซเรือนกระจกในระดับทองถ่ิน 

และยังเปนการชวยลดคาใชจายดานพลังงาน

ไฟฟาใหกับโรงพยาบาลชุมชนอีกดวย 

โดยสามารถเขารับบริการไดตั้ งแตวันที่  

7 มีนาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 

สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุ

ทั่วประเทศ หรือสายดวนลูกคาสัมพันธ โทร. 

0-2118-0777

ยกยอง ‘สรพ.’ คุณภาพปลอดภัยระดับสากล

ของโลก และ1ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย  

นับเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทย ท่ีองคกร

ของประเทศไทย ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

ความสําเร็จนี้ ไมใชเปนของ สรพ. แตเปนของ 

บุคคลากรสาธารณสุขทุกคน สถานพยาบาลทุก

แหง และคนไทยทุกคน ที่รวมสรางและพัฒนา  

ทําใหนานาชาติยอมรับในระบบบริการสุขภาพ

ของประเทศไทย  กาวตอไปหวังใจวาทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะภาคประชาชนจะไดเขามามีสวนรวม

สรางและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ

ประเทศไทย ใหเกิดคุณภาพและความปลอดภัย

รวมกัน” ดร.สาธิต กลาว

นพ.ธีรพล  โตพันธานนท  ประธาน

กรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

กลาววา การที่ สรพ. ไดพัฒนาองคกร พัฒนา

มาตรฐานการประเมินรับรองสถานพยาบาล 

รวมทั้งพัฒนากระบวนการสรางผูเยี่ยมสํารวจ 

จนไดรับการรับรองจากองคกรในระดับสากล 

ถือวาเปนการสรางความเช� อมั่นและยอมรับให

กับประเทศไทยในระดับสากล อีกทั้ง สรพ. ยัง

ใหการรับรองที่หลากหลาย อาทิ การรับรอง

สถานพยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบ การรับรอง

เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ การรับรอง

ระบบเครือขายบริการสุขภาพ และการรับรอง

มาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข     ซ่ึงเปนการ

สรางความมั่นใจใหกับประชาชนที่ไดรับบริการ

จากสถานพยาบาลที่ ไดรับการรับรองตาม 

“มาตรฐาน HA โรงพยาบาล HA โรงพยาบาล

คุณภาพมาตรฐานสากล” นพ.ธีรพล กลาว

ดาน พญ.ปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ 

ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล กลาวาดวย สรพ. จึงสรางความม่ันใจ

ใหกับสถานพยาบาลในประเทศไทยใหไววางใจ

ในมาตรฐานของไทย  ดวยการเขารวมเปนหนึ่ง

ในสมาชิกของ International Society for Quality 

in Healthcare External Evaluation Association 

(IEEA) องคกรสากลที่ทํางานเกี่ยวกับการ

ขับเคล� อนเร� องคุณภาพและความปลอดภัยใน

ระบบบริการสุขภาพ มามากกวา 30 ป สรพ. 

ในนามขององคกรจากประเทศไทยจึงขอรับ

การประเมินรับรอง จาก IEEA ทั้ง 3 โปรแกรม 

คือ (1) การรับรองดานองคกร (2) ดานมาตรฐาน  

(3) ดานกระบวนการพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ 

และเขาสู โปรแกรมการประเมินจาก

องคกรสากลระดับสากล ดานแรก คือ ดาน

มาตรฐาน ครั้งแรก ในป พ.ศ. 2553 และได

รับการต่ออายุการรับรองต่อเนื่อง

มาเปนครั้งที่ 4 โดยมีการประกาศ

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและ 

บริการสุขภาพ ฉบับท่ี5 ตาม Principles 

for the Development of Health 

and Social Care Standards เม� อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 ดวย

คะแนน 99.6 เปอรเซ็นต ซ่ึงมาตรฐาน

ฉบับนี้จะมีผลบังคับใชตั้งแต วันที่1 

ตุลาคม 2565 เปนตนไป

โดย สรพ. ไดขอรับการรับรอง 

ดาน Organization หรือการรับรององคกร สรพ. 

จากองคกรสากล และไดรับการรับรองครั้งแรก 

ในป 2556 และในป 2564 ทามกลางการ

ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน�าไวรัส 2019 สรพ. 

ได้รับการเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองด้าน

องคกร ครั้งที่ 3 ผานระบบการส� อสารทางไกล

จาก ISQuaEEA ในระหวางวันที่ 30 สิงหาคม–

3 กันยายน 2564 ตาม Guidelines and 

Standards for External Evaluation Organi-

sations และไดรับการธํารงการรับรอง ตั้งแต

เดือนธันวาคม 2564 - 2568 ดวยคะแนน

การประเมิน100 คะแนนเต็ม และสุดทาย คือ 

ดานกระบวนการพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ (surveyor 

training programme) สรพ. ไดรับการรับรอง 

Surveyor Training Program คร้ังแรกในป 2559 

และไดธํารงการรับรองมาตอเน� องถึงปจจุบัน 

ทําใหประเทศไทยไดรับการรับรองจาก ISQ-

uaEEA ครบทั้ง 3 ดาน เปน 1 ใน 13 ประเทศ

ทั่วโลกที่ผานการรับรองครบทั้ง 3 โปรแกรม 

เหมือนองคกรตางตางประเทศที่ ไดรับการ

รับรองในระดับสากลเชนเดียวกัน  

“ตลอดระยะเวลา 12 ป สรพ. ได

พัฒนาการดําเนินงานอยางตอเน� อง สรพ. ขอ

ขอบพระคุณ ทานอนุทิน  ชาญวีรกุล รองนายก

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ

ทาน ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรางสาธารณสุข ที่ใหการสนับสนุนการ

ทํางานของ สรพ. ขอขอบคุณโรงพยาบาลทุก

แหงที่รวมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ

ใหบริการทําใหประชาชนไดรับบริการที่ดีมี

คุณภาพและความปลอดภัย ขอขอบคุณ ผูเย่ียม

สํารวจทุกทานที่รวมเปนสวนสําคัญในการ

สรางกระบวนการเรียนรูกับโรงพยาบาลอยาง

กัลยาณมิตร ขอบคุณหน�วยงานองคกรตางๆ 

ที่สนับสนุนทําให สรพ. ขับเคล� อนการทํางาน

จนไดรับการรับรองจากองคกรในระดับสากล  

และขอขอบพระคุณ นพ. อนุวัฒน ศุภชุติกุล  

ผูวางรากฐานระบบคุณภาพสถานพยาบาลใน

ประเทศไทย และ นพ.กิตตินันท อนรรฆมณี 

ที่สานตอการพัฒนาคุณภาพใหระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทยเปนที่ ไววางใจใน

ระดับสากลดวยมาตรฐาน HA และกาวตอไป 

หวังวาจะเช� อมตอความรวมมือจากประชาชน

ใหเขามารวมเปนผูสรางระบบคุณภาพสถาน

พยาบาล ใหประเทศไทยไดรับการยอมรับใน

ระดับสากลไดอยางยั่งยืนตลอดไป” ผอ.สรพ. 

กลาวทิ้งทาย 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เด็กวัย 13 ปีขับกระบะชนรถตู้เสียชีวิต 9 ศพ

เทกซัส • เด็กชายอายุ 13 ปีขับรถกระบะพุ่งชนรถตู้ท่ีผู้โดยสาร

เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐ ส่งผลให้

มีผู้เสียชีวิต 9 ราย คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่ง

แห่งชาติของสหรัฐแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เกิดอุบัติเหตุร้าย

แรงบนทางหลวงที่รัฐเทกซัส ใกล้ชายแดนรัฐนิวเม็กซิโก เด็ก

ชายอายุ 13 ปีคนหนึ่งขับรถกระบะพุ่งชนกับรถตู้ ทำาให้มีผู้เสีย

ชีวิตถึง 9 ราย ผู้เสียชีวิตรวมถึงนักกีฬากอล์ฟชายและหญิง

ของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์คอลเลจ รัฐนิวเม็กซิโก 6 คน และ

โค้ช 1 คน รอยเตอร์รายงานว่า ยางด้านซ้ายของรถกระบะ

ซึ่งเป็นยางอะไหล่เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้รถเบนออกด้านซ้าย

อย่างรุนแรงแล้วข้ามไปยังอีกฝั่ง ก่อนจะพุ่งเข้าชนรถตู้ของ

มหาวิทยาลัยทำาให้เกิดไฟลุกท่วมรถทั้ง 2 คัน ภายในรถตู้ที่มี

ผู้ โดยสาร 9 คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ได้แก่ เป็นนักกีฬา 6 

คน โค้ช 1 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ส่งรักษาตัวที่

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเทกซัส อาการยังวิกฤต ด้านรถกระบะ

ซึ่งคนขับเป็นเด็กชายอายุแค่ 13 ปี และผู้ โดยสารชายอีก 1 

คน เสียชีวิตทั้งคู่จากอุบัติเหตุดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในเทศมณฑล

แอนดรูว์ส รัฐเทกซัส

‘โมเดอร์นา’ ขออนุมัติบูสเตอร์เข็มที่ 2

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า โมเดอร์นา

แถลงทางทวิตเตอร์ว่า ได้ยื่นขอต่อคณะกรรมการอาหารและ

ยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐ เพื่ออนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม

ที่ 4 หรือเข็มบูสเตอร์ในผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ที่เคยได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มแรกไปแล้วจากวัคซีนโควิด

ทุกยี่ห้อที่ผ่านการอนุมัติ โมเดอร์นาออกแถลงการณ์แยกต่าง

หาก ระบุว่า คำาขอครั้งนี้มีขอบเขตที่กว้างขึ้น เพื่อศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคของสหรัฐ และผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้

มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาการใช้วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 

2 ได้อย่างเหมาะสม เช่น สำาหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง 

พบฟอสซิลวาฬ 36 ล้านปีในทะเลทรายเปรู

ลิมา • มาริโอ เออบินา นักบรรพชีวินวิทยาซึ่งเป็นหัวหน้าทีม

ผู้ค้นพบฟอสซิลวาฬโบราณ กล่าวกับเอเอฟพีในวันพฤหัสบดี

ว่า ซากฟอสซิลของวาฬโบราณที่อาศัยอยู่ในทะเลเมื่อ 36 

ล้านปีก่อน ถูกพบเมื่อปีท่ีแล้วในทะเลทรายอูกูกาเฮของจังหวัด                                                                                     

อิคา ห่างจากกรุงลิมาของเปรูไปทางใต้ประมาณ 350 กิโล 

เมตร ถือเป็นบาซิโลซอรัส (Basilosaurus) หรือวาฬโบราณ

ของเปรูที่มีกะโหลกค่อนข้างสมบูรณ์ นักวิจัยขนานนามบาซิโล

ซอรัสตัวนี้ว่าเป็น “นักล่าแห่งอูกูกาเฮ” มีความยาวประมาณ 

17 เมตร “การค้นพบนี้มีความสำาคัญมาก เพราะไม่มีตัวอย่าง

อื่นที่คล้ายคลึงกันถูกค้นพบในโลกนี้มาก่อน” เออบินา นักวิจัย

จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติซานมาร์กอสในกรุงลิมา กล่าว บา

ซิโลซอรัสแตกต่างจากวาฬโบราณสายพันธุ์อื่นๆ ที่รู้จักกันด้วย

ขนาดและพัฒนาการของฟัน ซึ่งทั้งสองอย่างบ่งช้ีว่าสัตว์ชนิด

นี้น่าจะอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร.

ามกลางกล่ินคละคลุ้งของสงครามยูเครน ก็มีเสียง

กระซิบกระซาบถึง “ความหวังเล็กๆ” ว่าอาจจะมี

ช่องทางของการเจรจาเพื่อนำาไปสู่การหยุดยิงและ

สันติภาพ

แต่ต้องย้ำาว่าเป็น “ความหวังเล็กๆ” จริงๆ

เพราะตัวแทนรัสเซียและยูเครนพบกันมา 4-5 รอบ

แล้วในเมืองต่างๆ ใกล้กับสองประเทศนี้ แต่ก็ไม่มีผลอะไร

ที่จับต้องได้

แม้ว่าจะมีการนั่งลงคุยกันระหว่างรัฐมนตรีต่าง

ประเทศของทั้งสองฝ่าย ก็ยังไม่สามารถจะมองเห็นแสง

สว่างที่ปลายถ้ำา

ล่าสุดมีเสียงจากระดับเจ้ากระทรวงต่างประเทศของ

ทั้งสองฝ่าย ว่าอาจจะมีโอกาสของการ “ประนีประนอม” 

ได้บ้าง

แต่ฝั่งรัสเซียบอกว่า “การเจรจากับยูเครนไม่ใช่เรื่อง

ง่าย”

ฝั่งยูเครนก็ยืนกรานว่าด้านรัสเซียก็มีจุดยืนที่

แข็งกร้าว ยังไม่ยอมถอยจากเงื่อนไขหลักๆ แต่อย่างไร

ผมเห็นข่าวในสื่ออังกฤษอย่าง Financial Times ที่

เหมือนจะไปได้ร่างของ “แผนสันติภาพ” ที่เสนอเป็นโครง

ร่างของการหาทางออกร่วมกัน

ต้องย้ำาว่าเป็นเพียง “ร่าง” เท่านั้นอีกเหมือนกัน

หนังสือพิมพ์อังกฤษฉบับนี้อ้างว่ายูเครนกับรัสเซียได้

จัดทำาร่าง “แผนสันติภาพเบื้องต้น” เพื่อยุติสงคราม

ร่างข้อตกลงนี้รวมถึงการหยุดยิงและการถอนกำาลัง

ทหารของรัสเซีย หากยูเครนละทิ้งความทะเยอทะยานใน

การเป็นสมาชิกของ NATO และยอมรับข้อกำาหนดจำากัด

ขนาดของกองทัพ

ยังต้องเกาะติดต่อไปว่า “ร่างแผนสันติภาพ” ที่ว่า

นี้มีรายละเอียดอย่างไร และที่สำาคัญคือจะมีเงื่อนไข “ค้ำา

ประกันความมั่นคง” (security guarantee) ที่ทั้งสองฝ่ายได้

ตอกย้ำามาตลอดอย่างไร  

อีกทั้งมีกลไกอะไรที่จะทำาให้ไม่มีฝ่ายใด “เบี้ยว” ข้อ

ตกลงได้

เรื่องของการ “ค้ำาประกันความมั่นคง” เป็นหัวข้อ

สำาคัญของทั้งสองฝ่าย

ด้านรัสเซียได้ปล่อยไอเดียว่ายูเครนอาจจะ “เป็น 

กลาง” และ “ปลอดทหาร” แบบออสเตรียหรือสวีเดน

ทันใดที่มีข่าวนี้ออกมา ผมก็ได้ยินเสียงปฏิเสธจากฝั่ง

ยูเครนทันทีเหมือนกัน

อาจจะเป็นเพราะว่า “โมเดล” ของออสเตรียกับสวีเดน

เป็นอย่างไรไม่มีใครลงรายละเอียดได้

ยกเว้นจะนั่งลงแลกเปลี่ยนและถกแถลงกันให้จะแจ้ง

เท่านั้น

เงื่อนไขของการ “เป็นกลาง” ของยูเครนเป็นอย่างไร?

นั่นคือคำาถามใหญ่

เพราะวันนี้มีประเทศไหนบ้างที่เข้าข่ายนิยามของ

ประเทศเป็นกลางบ้าง

แม้แต่สวิตเซอร์แลนด์ที่ได้ดำารง “ความเป็นกลาง” มา

ยาวนานจนกลายเป็น “แม่แบบ” ของคำาว่า Neutrality ก็

เพิ่งประกาศลงมติร่วมสหภาพยุโรปคว่ำาบาตรรัสเซียในกรณี

สงครามยูเครน

ออสเตรียและสวีเดนต่างก็เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

แต่ออสเตรีย ไซปรัส ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ มอลตา และ

สวีเดน เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ NATO 

สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรป ยัง

คง “เป็นกลาง” เกี่ยวกับความขัดแย้งทางทหาร อย่างไรก็ตาม 

ทุกประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น ยกเว้นไซปรัส เป็นสมาชิกของ

โครงการ Partnership For Peace (PfP) ของ NATO

ดังนั้น การที่รัสเซียเสนอให้ยูเครน “เป็นกลาง” นั้น

หมายความว่าจะยอมให้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ต้องไม่

เข้าร่วม NATO ใช่หรือไม่

อีกทั้งต้องนิยามคำาว่า “Demilitarized” หรือ 

“ปลอดทหาร” ให้ชัดเจน

แปลว่าต้องไม่มีกองทัพของตนเองหรือญี่ปุ่นหลัง

สงครามโลกครั้งที่สอง มีแต่ “กองกำาลังป้องกันตนเอง” 

หรือ Self-Defence Force อย่างที่เป็นอยู่ถึงปัจจุบันหรือไม่

หรือที่บอกว่าต้องไม่มี “ฐานทัพต่างชาติ” นั้นกิน

ความกว้างไกลเพียงใด

ทั้งหมดนี้หนีไม่พ้นว่าทั้งรัสเซียและยูเครนจะต้องหา

คำาตอบต่อคำาถามต่อไปด้วยว่า

โครงสร้างความมั่นคงใหญ่ของยุโรปหลังสงคราม 

(ถ้ายุติได้จริง) จะมีหน้าตาและกติกาอย่างไร

ยูเครนมีสิทธิถามว่าถ้าเขายึดนโยบาย “เป็นกลาง” 

และ “ปลอดทหาร” แล้ว รัสเซียจะให้ความมั่นใจได้

อย่างไรว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ที่รัสเซียเพิ่งทำากับ

ยูเครนนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก

และหากเกิดขึ้นอีก เขาจะป้องกันตัวเองอย่างไร

รัสเซียก็คงต้องการคำารับรองจาก NATO ว่าจะมีการ 

“ค้ำาประกัน” ต่อความมั่นคงของรัสเซียอย่างไร

จะมีข้อตกลงว่า NATO จะไม่เพิ่มสมาชิกในยุโรปอีก

อย่างไร

รัสเซียจะมีความมั่นใจใน “การค้ำาประกันทางความ

มั่นคง” ได้อย่างไรหาก NATO ยังมีกองกำาลังต่ออยู่ข้างบ้าน 

(แม้จะมียูเครนเป็นรัฐ “กันชน” ก็ตาม)

ผมเชื่อว่าสงครามยูเครนครั้งนี้จะทำาให้เกิด “ระเบียบ

โลกใหม่” ที่จะเริ่มที่ยุโรป

คำาว่า “ค้ำาประกันความมั่นคง” จะกลายเป็นหัวใจ

ของการสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

และผมก็เชื่อว่าความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับโลก

ตะวันตกจะยังคงดำารงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จนกว่าต่างฝ่ายต่างจะตระหนักว่าหากเกิด

สงครามโลกครั้งที่สาม จะไม่มีผู้ชนะ โลกทั้งโลกจะเป็นผู้

แพ้

จึงควรจะต้องหันมาเจรจา ต่อรอง และแลกเปลี่ยน

เงื่อนไขอย่างที่โลกศิวิไลซ์พึงกระทำา.

ท่

นาซาเปิดตัวจรวดยักษ์สู่ดวงจันทร์
ฟลอริดา • นาซาพัฒนาโครงการส่งมนุษย์ ไปสำารวจดวงจันทร์อีก

ครั้ง ด้วยการเปิดตัวจรวดยักษ์เพื่อทำาการทดสอบระบบปล่อยยาน

อวกาศ นำาไปสู่เป้าหมายส่งจรวดลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ในอีก 

3 ปีข้างหน้า

รอยเตอร์รายงานเม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 

จากองค์การบริหารการบินและ

อวกาศแห่งชาติสหรัฐ (นาซา) 

ว่านาซาเปิดตัวจรวด “สเปซ

ลอนช์ซิสเต็ม” (Space Launch 

System: SLS) สูง 32 ช้ัน และ                                          

แคปซูลลูกเรือโอไรออน (Orion) 

นับเป็นก้าวสำาคัญในแผนการของ                                                

สหรัฐในการสำารวจดวงจันทร์คร้ัง

ใหม่หลังจากประสบความล้มเหลว

มาหลายปี และสาธารณชนได้

เห็นความก้าวหน้าด้านยานอวกาศ

เป็นคร้ังแรกในรอบกว่าทศวรรษ

กระบวนการเคลื่อนย้าย

ยานทั้งสองซึ่งมีน้ำาหนักรวมกัน

กว่า 5.75 ล้านปอนด์ ออกจาก

อาคารประกอบยานยนต์ของ

ศูนย์อวกาศเคนเนดี เริ่มขึ้นเมื่อ

เวลา 17.30 น. วันพฤหัสบดี 

หรือเวลา 04.30 น. วันศุกร์ตาม

เวลาประเทศไทย ค่าใช้จ่ายใน

การสร้างยานทั้งสองมีมูลค่า

ประมาณ 37,000 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ (1.2 ล้านล้านบาท) ใน

การพัฒนาจรวด รวมถึงระบบ

ภาคพื้นดิน ถือเป็นกระดูกสัน

หลังของโครงการอาร์เทมิสของ

นาซา โดยมุ่งเป้าไปท่ีการส่งนัก 

บินอวกาศไปเยือนดวงจันทร์อีก                                              

คร้ัง และสร้างอาณานิคมบน

ดวงจันทร์ในระยะยาว เพื่อเป็น                    

ฐานต้ังต้นในการสำารวจดาวอัง 

คารของมนุษย์ในภายภาคหน้า

จรวดยักษ์ซ่ึงสูงกว่าอนุ                                                                                   

สาวรีย์เทพีเสรีภาพเคลื่อนตัว

อย่างช้าๆ ไปยังแท่นส่งจรวด

บนรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีขนาด

เท่าสนามเบสบอล การเคลื่อน

ย้ายคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 

11 ชั่วโมง และดำาเนินการโดย

ลูกเรือ 25 คน

ภาพการเปิดตัวถูกจรวด

ใหม่นี้ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

และเว็บไซต์ของนาซา มีการ

บรรเลงเพลงชาติสหรัฐ ซ่ึงบรร                                           

เลง โดยวงโยธวาทิตของมหาวิท 

ยาลัยเซ็นทรัลฟลอริดา ในขณะ

ท่ีการเปิดตัวเร่ิมข้ึนต่อหน้าพนัก 

งานของนาซาและผู้ชมเรือนหมื่น

ที่มารวมตัวกัน 

การเปิดตัวในคร้ังน้ีเป็นการ                                                  

ปูทางไปสู่ภารกิจ “อาร์เทมิส 1”                                          

เพื่อส่งยานอวกาศไร้คนขับโคจร

รอบดวงจันทร์ ที่ถูกเลื่อนออก

ไปเมื่อเดือนก่อนด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคซ่ึงได้รับการแก้ไขแล้ว

เมื่อไปสู่แท่นส่งจรวดแล้ว 

ยานทั้งสองจะต้องเตรียมพร้อม

สำาหรับการทดสอบระบบปล่อย

ยานอวกาศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 3 

เมษายน และใช้เวลาประมาณ

สองวันจึงจะเสร็จสิ้น หลังจาก

นั้น 8-9 วัน เชื้อเพลิงขับดันจะ

ถูกระบายออกจากจรวด และ

ยานท้ังสองจะถูกเคลื่อนย้ายกลับ

ไปยังอาคารประกอบยานยนต์ดัง

เดิม เพื่อรอกำาหนดวันปล่อยจรวด

ต่อไป

โครงการอะพอลโลของ

สหรัฐส่งนักบินอวกาศไปยังดวง

จันทร์มาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 

2512-2515 ส่วนโครงการอาร์

เทมิสมุ่งเป้าที่จะส่งยานอวกาศ

ลงจอดบนพ้ืนผิวดวงจันทร์พร้อม

กับนักบินอวกาศหญิงคนแรก รวม                                                      

ถึงนักบินอวกาศผิวสีคนแรกท่ีได้

เหยียบดวงจันทร์

นาซากล่าวว่า กำาลังตรวจ

สอบศักยภาพของโครงการท่ี

จะเปิดตัวในเดือนเมษายนและ

พฤษภาคม โครงการอาร์เทมิส

มีเป้าหมายลงจอดบนดวงจันทร์

เป็นคร้ังแรกโดยเร็วท่ีสุดในปี                                           

2568 และก่อนหน้าน้ันในปี 2567 

จะส่งนักบินอวกาศข้ึนจรวดโคจร

รอบดวงจันทร์และกลับสู่ฐาน

เป็นการนำาร่อง.

พม่าไฟเขียวขาย‘เทเลนอร์’ให้บ.เลบานอน

ย่างกุ้ง • รัฐบาลทหารเมียนมา

อนุมัติการขายบริษัทในเครือเท

เลนอร์ (Telenor) บริษัทยักษ์

ใหญ่ด้านโทรคมนาคมสัญชาติ

นอร์เวย์ในเมียนมาให้กับกลุ่มบริ 

ษัทเอ็ม 1 กรุ๊ป (M1 Group) ของ

เลบานอน จากการเปิดเผยของ

ทั้งสองฝ่ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์

ที่ 18 มีนาคม 2565 กล่าวว่า 

เมียนมาตกอยู่ในความโกลาหล

วุ่นวายนับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ปีท่ีแล้ว ซ่ึง

จุดชนวนให้เกิดประท้วงคร้ังใหญ่

หลายคร้ัง และการปราบปราม

ของกองทัพต่อผู้เห็นต่างจนเกิด                                                      

การนองเลือด ส่งผลให้เศรษฐ 

กิจของประเทศตกต่ำาลง

ในเดือนกรกฎาคมปีท่ีแล้ว 

เทเลนอร์ประกาศว่ามีแผนที่จะ

ขายบริษัทเทเลนอร์สาขาเมียน                                               

มา และต่อมาอ้างว่ารัฐบาลทหาร

เรียกร้องให้มีการติดตั้งอุปกรณ์

ตรวจสอบบนเครือข่าย เป็นเหตุ 

ผลที่ทำาให้พวกเขาตัดสินใจถอน

การทำาธุรกิจจากเมียนมา

หลังจากการเจรจาหยุด

ชะงักไปหลายเดือน เมื่อวันศุกร์

ที่ผ่านมาเทเลนอร์และเอ็ม 1 

กรุ๊ป ซึ่งอยู่ภายใต้การนำาของนา

จิบ มิกาติ อดีตนายกรัฐมนตรี

เลบานอน ทั้งสองฝ่ายประกาศ

ว่าการขายกิจการได้รับการอนุ 

มัติจากรัฐบาลทหารเมียนมาแล้ว

เอ็ม 1 กรุ๊ปได้รับแจ้งว่า

คณะกรรมการลงทุนเมียนมาอนุ                                               

มัติคำาขอของเทเลนอร์กรุ๊ป สำา 

หรับการขายเทเลนอร์เมียนมา

ให้กับอินเวสท์คอม พีทีอี ซึ่ง

เป็นบริษัทในเครือของเอ็ม 1 

กรุ๊ป

แถลงการณ์อีกฉบับจาก

เทเลนอร์กล่าวว่า การขายกิจ                                            

การดังกล่าวได้รับการอนุมัติข้ัน

สุดท้ายจากหน่วยงานกำากับดูแล

ของเมียนมาเป็นท่ีเรียบร้อย เอ็ม 

1 กรุ๊ปจะร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับ

กลุ่มบริษัทท้องถิ่นที่ชื่อ Shwe 

Byain Phyu เพื่อเข้าครอบครอง

กิจการใหม่ 

Shwe Byain Phyu ก่อ

ตั้งในปี 2539 โดยเริ่มจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับรัฐบาล                          

ทหารในขณะนั้น และมีพนัก 

งานกว่า 2,000 คนในเมียนมา

บริษัทมีความสนใจในการ

ซื้อขาย รวมถึงกลั่นปิโตรเลียม, 

การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ และ

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล ตามข้อ                                         

มูลทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ ไม่                                             

ได้บอกรายละเอียดว่ามีประสบ 

การณ์ด้านโทรคมนาคมมาก่อน  

ด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหว

หลายกลุ่มเตือนให้ระวังว่า ข้อมูล

ที่ละเอียดอ่อนของลูกค้าของบริ                                        

ษัทเทเลนอร์จะตกอยู่ในมือของ 

กองทัพ โดยเฉพาะฝ่ายต่อต้าน

รัฐประหาร.

ช่วยวาฬ • กรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิวซีแลนด์เผยแพร่ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ขณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพยายามช่วยชีวิต

วาฬนำาร่องที่ขึ้นมาเกยตื้นที่ชายหาดแฟร์เวลล์สปิต บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ โดยวาฬที่มาเกยตื้นตายไปแล้วหลายสิบตัว.

เงื่อนไขเจรจายุติสงคราม:

‘รัฐเป็นกลาง’ เป็นเช่นไร?



รับ ‘คดีแตงโม’

สั่งพักการทำาหน้าที่ทนายความในคดี และมอบ

หมายให้ทนายเดชาทำาหน้าที่แทน ว่าได้คุยกับแม่ 

2 รอบ ก่อนทนายเดชาโทร.มาแจ้ง ซึ่งไม่มีปัญหา

อะไร และไม่ได้ต่อว่าแม่ เพราะเป็นสิทธิของแม่ 

โดยอาจวิเคราะห์จากการทำางานของตัวเอง ซึ่ง

สาเหตุก็ตามที่คุณแม่บอกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทาง 

คุณแม่บอกไม่ต้อง ต้องออกสื่อแล้ว แต่มีอีก

รายการที่ติดต่อมา จึงขอแม่เป็นรายการสุดท้าย 

แต่บังเอิญลืมไปว่ารับปากอีกช่องไว้ด้วย จึงไปออก

รายการ ทำาให้แม่โกรธตรงนี้

เขาบอกว่า การที่หลายคนมองว่าทำาคดีนี้

หวังสร้างชื่อให้ตัวเองนั้น ยอมรับว่าคิดถึงขนาด

จะปลดหนี้ให้ตัวเองเหมือนกัน โดยอาจมีงานเข้า

มา ซึ่งตอนนี้ก็มีงานเข้ามา ซึ่งค่าทนายที่แม่ให้มา 

35,000 บาท ตอนไปอุดรธานีเพื่อชำาระหนี้โดยแม่

โอนเงินให้ ยืนยันว่าที่ออกรายการทีวีไม่ได้หิวแสง 

แต่นัดรายการเอาไว้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากแถลงข่าว

เสร็จสิ้น นายกฤษณะได้ร่ำาไห้ พร้อมกับกล่าว

ว่า ขอขอบคุณ ผมไม่ได้เสียใจ ดีใจที่มีคนรักผม 

(ร้องไห้) ขอบคุณที่ทำาข่าวผมจนโด่งดัง

ขณะที่นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ที่ปรึกษา

กฎหมายของนางภนิดา เปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับ

นางภนิดาแล้ว ทราบว่าไม่สบายใจที่นายกฤษณะ

ชอบให้สัมภาษณ์สื่อและวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการ

ทำางานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จนเกิดความไม่พอใจกับหลายฝ่าย เรื่องนี้นางภนิดา 

เคยเตือนแล้วหลายครั้ง ก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิม

ส่วนเรื่องทางคดีนั้น นายเดชาระบุว่า อีกไม่

เกิน 7 วัน น่าจะมีการแจ้งข้อหากับคนบนเรือเพิ่ม

เติม โดยอาจเป็นการเพิ่มข้อหารายบุคคล หรือแจ้ง

ข้อหากับบุคคลที่ยังไม่เคยถูกดำาเนินคดี ซึ่งส่วนตัว

มองว่าตอนนี้สังคมกำาลังมีปัญหาความไม่ไว้วางใจ

กระบวนการยุติธรรมอย่างไม่มีข้อมูลความเป็น

จริงเป็นพื้นฐาน 

จากกรณี “ไฮโซปอ-นายตนุภัทร เลิศทวี

วิทย์” และ “โรเบิร์ต-นายไพบูลย์ ตรีกาญจนา

นันท์” ผู้ต้องหาคดีแตงโม ได้ซุ่มเงียบปลงผมบวช

พราหมณ์เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มี.ค. ณ ธรรมสถาน

วิโมกสิวาลัย สถานที่ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกสิ 

วาลัย ใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นสาขาของวัด

ท่าไม้ เพื่ออุทิศผลบุญกุศลให้นางเอกดังผู้ล่วงลับ 

ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักถึง

ความไม่เหมาะสม

ล่าสุดวันที่ 18 มี.ค. พระญาณวิกรม หรือ 

“หลวงพี่อุเทน” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้  แถลงข่าวโชว์

ป้ายข้อความระบุว่า “ขอร้องเรียนไปถึง ผบ.ตร. 

ท่านสุวัตร แจ้งยอดสุข อาตมาร้องขอความช่วย

เหลือ และ พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.”

โดยหลวงพี่อุเทนกล่าวว่า ที่มีการอ้างว่า

สถานการณ์ชายแดนอันตราย ให้ลงจากเขามา

ข้างล่าง อาตมาจึงพยายามอธิบายว่าจะไม่พักบน

เขา แต่จะเดินธุดงค์ไปต่อที่กาญจนบุรีเลย โดยทาง

ตำารวจ ตชด.ที่เข้ามาสะกดรอย เขาบอกว่านายเป็น

คนสั่งมาให้ดู อาตมาเป็นแค่พระ แล้วมีแม่ชีเต็ม

รถ เขาจะมากักรถแบบนี้ทำาไม จึงอยากร้องเรียน

ถึง ผบ.ตร. โดยวันนี้จะไปที่กาญจนบุรีตามแผนเดิม

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จึงอยากฝาก

ไปถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ 

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. การที่ลูกน้อง

ในพื้นที่ของท่านเอารถมากั้นพร้อมกับพกปืน เป็น

เรื่องที่ถูกต้องแล้วหรือ อาตมาไม่เข้าใจเหตุผลว่า

ทำาไม ตชด.ต้องมารังแกประชาชน บอกว่านายสั่ง

มา พอถามชื่อก็ไม่ยอมบอก อาตมาได้บอกกับปอ

และโรเบิร์ตว่าบวชเสร็จแล้วให้ปิดวาจาก่อน จาก

นั้นให้พูดความจริงกับตำารวจ หลังแถลงข่าวเสร็จ

แล้วจะไปที่กาญจนบุรีเพื่อเข้ากรรมฐานเป็นเวลา 

9 วัน” หลวงพี่อุเทนกล่าว

ด้าน ปอ ตนุภัทร กล่าวว่า มั่นใจว่าการบวช

ครั้งนี้อยู่บนความลำาบากเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ

แตงโม และขอให้สัญญาว่าจะไม่มีการหลบหนีใดๆ 

และขอความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติธรรมในครั้ง

นี้ด้วย เรื่องของกฎหมายเมื่อใดที่ตำารวจแถลงปิด

คดี พวกตนทั้ง 5 คนบนเรือจะแถลงข่าวอีกครั้ง จึง

อยากให้ทุกคนฟังพวกตนด้วย เรามีความทุกข์มาก 

ตนมีครอบครัว มีธุรกิจ วันนี้ชื่อเสียงของครอบครัว

ตนเสียหาย แต่ไม่มีใครถามตนเลยว่าเรื่องจริงเป็น

อย่างไร เพราะเราไม่มีสิทธิ์ได้พูด ถึงเวลาข้อมูล

ทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชที่แน่ชัดออกมา ก็

จะขอมาชี้แจงอีกครั้ง

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. 

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะกำากับดูแลกองบัญชาการ

ตำารวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า ตำารวจไม่ได้

เกี่ยวข้องกับการไปธุดงค์ของไฮโซที่เป็นข่าว เพียง

แต่ ตชด.ไม่อยากให้ข้ามผ่านจุดตรวจซึ่งเป็นแนว

ชายแดนด้านความมั่นคง เพราะเป็นแนวชายแดน

ที่เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้มีการกระทำาความผิดต่างๆ 

ทั้งการลักลอบแรงงานต่างด้าว สินค้าหรือของผิด

กฎหมาย ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็น

พื้นที่ค่อนข้างอันตราย และอีกอย่างเป็นยุทธการ

ของทหารด้วย ประกอบกับขณะนี้ประเทศเพื่อน

บ้านมีการต่อสู้กันเพื่อความปลอดภัย จึงไม่อยาก

ให้คนทั่วไป หรือการไปธุดงค์จะเป็นความเสี่ยง อาจ

จะดูแลไม่ไหว ไม่ใช่กรณีของการไปเกี่ยวข้องหรือ

ติดตาม เป็นการทำางานปกติของหน่วย ตชด.

 

จ่อของบ

วิธีประหยัดพลังงานน้ำามันและไฟฟ้า ให้ประชาชน

สามารถนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน เพื่อช่วยลด

ภาระค่าครองชีพให้ตัวเองและครอบครัว 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ 

และ รมว.พลังงาน กล่าวหลังเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) ว่าได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน 

(ธพ.) จัดทำาคำาขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางรายการเงิน

สำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น จำานวน 

200 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคา

ก๊าซ LPG โดยจะให้ลดค่าซื้อก๊าซ LPG แก่ผู้มีราย

ได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 55 บาทต่อ

คนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 

และขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

ขยายเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่

ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร ที่ถือบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท.ดำาเนินการอยู่ตั้งแต่วันที่ 

1 เม.ย.2565 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า กบง.ยังได้เห็นชอบ

การปรับสูตรและแยกชนิดน้ำามันดีเซล รวมทั้งขอ

ความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำามันให้คงค่าการตลาดดีเซล

ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2565 

ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2565 และเพื่อลดภาระกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ในส่วนของบัญชีก๊าซหุงต้ม กบง.

ยังมีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา LPG 3 ครั้ง 

โดยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 

1 เม.ย. ทำาให้ราคาขายปลีกจะปรับเป็น 333 บาท

ต่อถัง 15 กิโลกรัมในเดือน เม.ย. 

“ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับ

สถานการณ์สงครามยูเครนและรัสเซีย ส่งผลกระ

ทบให้ราคาน้ำามันและ LPG ในตลาดโลกปรับตัว

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 2 ปีที่

กระทรวงพลังงานได้ดูแลประชาชน โดยตรึงราคา

ก๊าซ LPG ไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม โดย

ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.2563 เป็นต้นมา กองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงได้จ่ายเงินชดเชยก๊าซ LPG รวมแล้ว

เป็นเงินทั้งสิ้น 22,614 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน

ฐานะกองทุนน้ำามันฯ ในส่วนบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ

สูงถึง 28,093 ล้านบาท ซึ่งหากปัจจุบันไม่มีการ

อุดหนุน ราคาก๊าซ LPG จะอยู่ที่ 463 บาทต่อถัง 

15 กิโลกรัม” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวง

การคลัง กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ในวันอังคารที่ 22 มี.ค.นี้ คาดว่าจะเสนอ

ให้มีการพิจารณามาตรการเพื่อบรรเทาภาระ

ประชาชนจากปัญหาราคาน้ำามันปรับตัวสูงขึ้น โดย

ยืนยันว่ายังมีงบประมาณเพียงพอ เพราะมีทั้งใน

ส่วนของเงินกู้ที่ยังไม่ได้ใช้ งบประมาณปกติ และ

งบกลางที่จะนำามาใช้ได้ และมีบางมาตรการที่อาจ

ไม่ต้องใช้งบประมาณด้วย

“การประชุม ครม.ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ คาดว่า

จะได้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่จะออก

มาเพื่อดูแลประชาชนจากผลกระทบต่างๆ ส่วน

รายละเอียดคงต้องรอ ครม.พิจารณาก่อน” นาย

กฤษฎากล่าว

ขณะที่นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรม
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

พายุกระหน่ำาพิษณุโลกบ้านเรือนพัง

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 มี.ค.65 เกิด

พายุกระหน่ำาและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัด

พิษณุโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดทรัพย์ ไพรวัลย์ อ.วังทอง  

ลมพายุได้พัดหลังคาร้านค้าพังถล่มเสียหายกว่า 20 ร้าน รถ

เข็น ป้ายโฆษณาริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ถูกพายุพัดเสีย

หายหลายแห่ง ต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุด ผู้เห็นเหตุการณ์

รายหนึ่งเล่าว่า ช่วงเวลาดังกล่าวได้มีลมพายุฝนพัดมาอย่าง

แรง ส่งผลให้หลังคาบ้านปลิวไปเป็นแถบข้ามถนนไปอีกฝั่ง 

โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เบื้องต้นนายอัครโชค  

สุวรรณทอง นายอำาเภอวังทอง สั่งการให้ ปภ.วังทองและ  

อบต.แก่งโสภาเร่งสำารวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเป็นการด่วน

ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวอดทั้งหลัง 

ตาก • เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ตำารวจ 

สภ.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้กุฏิเจ้า

อาวาสวัดสว่างอารมณ์ บ้านแม่ละเมาไหล่ท่า ม.6 โดยได้

ประสานรถน้ำา รถดับเพลิงจาก อบต.พะวอ, อบต.ด่านแม่ละ

เมา และเทศบาลนครแม่สอดเข้าไปช่วยดับเพลิงอย่างเร่งด่วน 

ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำาลังลุกไหม้กุฏิเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นอาคาร 

2 ชั้น กึ่งไม้กึ่งปูน มีชาวบ้านบางส่วนกำาลังช่วยกันดับไฟ เจ้า

หน้าที่ช่วยกันระดมฉีดน้ำาอย่างเต็มที่ แต่เพลิงลุกไหม้อย่าง

รวดเร็วจนกุฏิวอดเสียหายทั้งหลัง แต่ไม่มีผู้ ใดได้รับบาดเจ็บ

หรือได้รับอันตรายใดๆ มูลค่าความเสียหายนับล้านบาท เพราะ

เป็นอาคารไม้สักเก่าแก่ และในกุฏิเจ้าอาวาสมีทรัพย์สินมีค่า 

ส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต่อไป 

ปรับเชียงใหม่พื้นที่สีฟ้าแต่ยังติดเชื้อสูง

เชียงใหม่ • วันที่ 18 มี.ค.65 ศูนย์ ข้อมูล ข่าวสารเฉพาะ

กิจ  จ.เชียงใหม่  รายงานสถานการณ์ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 โดยระดมฉีดวัคซีนเข็ม 3 รองรับ

สงกรานต์ปีนี้ หลังคิกออฟทั้งจังหวัด เมื่อ วันที่ 16  มี.ค.65  และ

ผ่านมา  3  วันมีผู้รับวัคซีน เพิ่มกว่า  3  หมื่นคน ยอดรวมเข็มที่  

3  ราว  5.62 แสนคน  หรือ  67.7% ขยับ ขึ้นเล็กน้อย จากเป้า

หมายทั้งหมด  8.3 แสนคน ซึ่งจังหวัด ยังสั่งการทุกพื้นที่สร้าง

ความตระหนักให้ประชาชน ป้องกันตนเองขั้นสูงสุดเพื่อรองรับ

การการเปิดเมืองท่องเที่ยว ทั้งจังหวัด  หลัง  ศบค.ปรับเป็นพื้นที่

นำาร่องส่งเสริมการท่องเที่ยว โซนสีฟ้า มีผลตั้งแต่วันที่ 18 

มี.ค.65 ซึ่งประชาชนยังกังวลเนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดที่ 

สูง โดยวันนี้ พบการติดเชื้อรายใหม่ที่ 3,426 ราย (RT-PCR = 

301, ATK = 3,125) ค้างรักษาตัวทุกระบบเพิ่มขึ้น 18,637 ราย 

อาการหนัก 40 ราย. 

การค้าภายใน กล่าวว่า ได้หารือกับผู้ประกอบการปุ๋ย

เคมีของไทยในเรื่องปรับขึ้นราคาตามที่ผู้ค้าร้องขอ โดย

กรมได้ยืนยันว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้

ปรับขึ้นราคาขายปุ๋ยจะพิจารณาให้เป็นรายๆ ไป และ

พิจารณาแต่ละชนิด เพราะแต่ละราย แต่ละชนิดของ

ปุ๋ยมีต้นทุนแตกต่างกัน   ไม่ใช่อนุญาตให้ปรับขึ้นเท่า

กันหมด  หรือให้ปรับขึ้นได้ทุกรายทุกชนิด

“เรื่องการขึ้นราคาปุ๋ยเคมี ผู้ค้าเข้าใจสถานการณ์

ด ีเพราะการขึ้นราคาสูงเกินไป ทำาให้ความต้องการซื้อ

ลดลงทันที และกระทบกับตัวเอง ส่วนกรมจะพิจารณา

ให้รอบด้าน และพิจารณาถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย

ต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า  เกษตรกร

ผู้ ใช้ และผู้บริโภคปลายทาง  แต่ถ้าไม่ขึ้นราคา ผู้

ผลิต ผู้ค้า ก็อาจไม่นำาเข้า และไม่ผลิต ซึ่งจะทำาให้ปุ๋ย

ขาดแคลน และกระทบต่อเกษตรกรอีก โดยเชื่อว่าหาก

สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนจบลงเร็ว สถานการณ์ราคา

น่าจะดีขึ้น” นายวัฒนศักย์กล่าว

นายวัฒนศักย์กล่าวว่า จากการหารือพบว่าต้น 

ทุนการผลิตได้ปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 36-49% เมื่อเทียบ

กับปี 2564 หรือเกือบ 100% เมื่อเทียบปี 2563 จาก

ราคาน้ำามันในตลาดโลกที่สูงขึ้น และสงครามระหว่าง

รัสเซียและยูเครน ที่ทำาให้แหล่งผลิตปุ๋ยเคมีใหญ่ทั้ง 2 

แหล่งได้รับผลกระทบ และไทยเป็นประเทศผู้นำาเข้า

ปุ๋ยเคมีเกือบ 100% หรือปีละกว่า 5 ล้านตัน โดยมี

แหล่งนำาเข้าสำาคัญคือ ตะวันออกกลาง จีน รัสเซีย 

แคนาดา เป็นต้น

น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการอำานวย

การและพัฒนา พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติปรับ

เพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่า FT สำาหรับการเรียกเก็บ

ไฟฟ้าในรอบเดือน พ.ค.ถึง ส.ค.เพิ่มขึ้น ว่าระยะสั้น

รัฐบาลควรต้องนำาเงินเข้ามาอุดหนุนเพื่อพยุงค่าไฟฟ้า

ให้กับประชาชนหรือสนับสนุนส่วนลดค่าไฟฟ้าจนกว่า

จะผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ ไปก่อน ส่วนมาตรการระยะ

ยาวรัฐควรมีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและ

พลังงานหมุนเวียน.

กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม

นายเสรี พัฒนพันธ์ชัย
ผู้ร่วมก่อตั้ง และอดีต ส.ส.พรรคพลังธรรม

ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๘ ถึง วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม

ทางวัดงดรับหรีด
เจ้าภาพขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญ

เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ขาดแคลน

ขออภัยหากมิได้เรียนเชิญด้วยตนเอง
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางพรประภา อัศวานันท์
นางศิวิกา ดุษฎีโหนด

นางสาวณัฏฐ์กฤตา พัฒนพันธ์ชัย
นางสาวมณีจิต พัฒนพันธ์ชัย

ธิดา-เจ้าภาพ

กรุงเทพฯ • ตำารวจ ปคบ.ร่วม

กับ อย.บุกทลายโกดังเครื่อง

สำาอางแบรนด์ดังปลอม 18 ยี่ห้อ 

ยึดของกลางมูลค่ากว่า 70  ล้าน 

มีนายทุนชาวเวียดนามตัวการใหญ่

วันที่ 18 มี.ค.65 ที่กอง

บังคับการปราบปรามการกระ

ทำาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค (บก.ปคบ.) พล.ต.ต. 

อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. 

พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรากร เลิศ

พรเจริญ รอง ผบก.ปคบ. , 

พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 

บก.ปคบ. และ นพ.วิทิต สฤษฎี

ชัยกุล รองเลขาธิการคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) 

ร่วมแถลงผลการทลายแหล่ง

จำาหน่ายเครื่องสำาอางแบรนด์

ดังปลอม 18 ยี่ห้อดัง มูลค่ากว่า 

70,000,000 บาท

พ.ต.อ.ธรากรเปิดเผยว่า 

จากการที่ ตร.กก.4 บก.ปคบ.ได้

รับเรื่องร้องเรียนจาก อย.และผู้

บริโภคจำานวนมากว่า มีประชาชน

ซื้อเครื่องสำาอางแบรนด์ดังผ่าน

ออนไลน์ ในราคาที่ถูกกว่าปกติ 

และเมื่อนำาไปใช้แล้วพบว่าเป็น

เครื่องสำาอางปลอมและด้อย

คุณภาพ จึงทำาการสืบสวนจน

ทลายโกดังขายเครื่องสำาอางปลอม

ทราบแหล่ง ซึ่งเป็นบ้านเช่ามี

ชาวเวียดนามเช่าเป็นแหล่งเก็บ

เครื่องสำาอางปลอมและด้อย

คุณภาพจำานวนมาก 

จากนั้นตำารวจ บก.ปคบ.

ได้ร่วมกับ อย.นำาหมายค้นศาล

อาญาพระโขนงเข้าค้นในพื้นที่

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

กทม. พบหญิงชาวเวียดนาม

แสดงตนเป็นผู้ดูแลบ้านหลังดัง

กล่าว ใช้เป็นสถานที่เก็บและ

บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางส่ง

ลูกค้า จึงตรวจยึดเครื่องสำาอาง

ปลอมรวมกว่า 18 ยี่ห้อดัง มูล 

ค่ากว่า 70 ล้านบาท เป็นของ

กลางนำาส่งพนักงานสอบสวน 

กก.4 บก.ปคบ.ดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป

เบื้องต้นการกระทำาดัง

กล่าวเป็นความผิดฐาน ขาย

เครื่องสำาอางที่ ไม่มีฉลากภาษา

ไทย, ขายเครื่องสำาอางที่มิได้

จดแจ้ง และจำาหน่าย เสนอ

จำาหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำาหน่าย

ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า 

เครื่องหมายรับรองหรือเครื่อง 

หมายร่วมปลอม ทั้งนี้ขอเตือน

ผู้ที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ ให้

ตรวจสอบก่อน เนื่องจากทุกวัน

นี้คนร้ายได้ปรับราคาให้มีความ

ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จริงมากขึ้น

ด้าน พ.ต.อ.เนติเปิดเผย

ว่า เบื้องต้นทราบตัวผู้กระทำา

ความผิด 5 คน คาดว่าทำามา

แล้วไม่ต่ำากว่า 6 เดือน มีนาย 

ทุนชาวเวียดนามซึ่งอาศัยอยู่

ต่างประเทศเป็นตัวการใหญ่ 

และมีคนไทยเป็นผู้รับจ้างเปิด

บัญชีม้า พบว่ามีเงินหมุนเวียน

กว่า 119 ล้านบาท โดยผู้ต้องหา

ให้การรับสารภาพและให้การ

เป็นประโยชน์ ซึ่งในเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์ปลอมยังมีการรีวิว

สินค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

อีกด้วย หลังจากนี้จะทำาการ

ขยายผลต่อไป

ส่วน นพ.วิทิตกล่าวว่า 

ผลิตภัณฑ์ปลอมเหล่านี้เมื่อใช้

แล้วจะมีอาการผิดปกติ เช่นผื่น

ขึ้น โดยผู้กระทำาผิดได้ทำาการ

ปลอมเว็บไซต์เครื่องสำาอางและ

ขายในราคาถูก หรือมีโปรโมชัน

ให้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำาการ

ปลอมได้ใกล้เคียงมาก ไม่มีฉลาก

ภาษาไทยและมีความแตกต่าง

ในการใช้งานจริง. 

เชียงใหม่ • วันที่ 18 มี.ค.65 

ที่สำานักงานตำารวจภูธรภาค 5  

จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หัก

พาล ผช.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศูนย์

พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว 

ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 

และภาคประมง สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ศพดส.ตร.) แถลงข่าว

การจับกุมตัวนายฉันทพัฒน์ อนันต

วงศ์ อายุ  26 ปี ชาว อ.หล่มสัก 

จ.เพชรบูรณ์ ผู้ต้องหาตามหมาย

จับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ฐาน

ความผิดรีดเอาทรัพย์, ครอบ

ครองสื่อลามกอนาจารเพื่อแสวง 

หาประโยชน์ในทางเพศสำาหรับ

ตนเองหรือผู้อื่น โดยจับกุมตัว

ได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 

มี.ค.65 สภ.สารภี จ.เชียงใหม่  

ได้รับแจ้งมีเหตุชายใช้อาวุธปืน

ยิงตัวเองเสียชีวิต คือนายเจ  

(นามสมมติ) อายุ 17 ปี ที่อยู่  

ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

สาเหตุถูกคนร้ายข่มขู่ ให้ โอน

เงินเพื่อแลกกับการที่คนร้ายจะ

ไม่นำาคลิปโป๊ของผู้เสียชีวิตไป

เผยแพร่ โดยได้เขียนจดหมาย

ลาตายไว้ด้วย

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ซึ่งสอบ

ปากคำาผู้ต้องหาด้วยตัวเองระบุ

ว่า ผู้ต้องหาเคยก่อเหตุลักษณะ

นี้มาแล้วเมื่อปี 2562 และ

ล่าสุดกลับมาเริ่มก่อเหตุเมื่อช่วง  

พ.ย.64 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อีกประมาณ 10-20 รายด้วยกัน 

ซึ่งเรียกเอาทรัพย์เหยื่อรายละ 

1-2 หมื่นบาท กรณีของน้องที่

เสียชีวิตรับสารภาพว่าขู่เอาเงิน

น้องมาครั้งละ 4,000-5,000 บาท 

รวมประมาณ 2 หมื่นบาท และ

ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำาให้

เกิดเหตุสลดดังกล่าว ตนไม่ทราบ

ข่าวจนกระทั่งถูกตำารวจจับกุม 

ตัวเมื่อวานนี้ รู้สึกเสียใจต่อเหตุ 

การณ์ที่เกิดขึ้น

“นอกจากนี้ยังพบว่า มี

เหยื่อที่ถูกผู้ต้องหาก่อเหตุลักษณะ

เดียวกันอีกมากกว่า 20 ราย ซึ่ง

กำาลังเร่งดำาเนินการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานดำาเนิน

คดี และจะเป็นการดำาเนินคดี

แบบต่างกรรมต่างวาระเพื่อให้

ผู้ต้องหาได้รับโทษสูงสุดกับสิ่งที่

กระทำาลงไป”.

จับหนุ่มหลอกนร.ชายถ่ายคลิปโป๊รีดเงิน

กาญจนบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงาน

ความคืบหน้า กรณีเด็กสาว 

3 พี่น้องสัญชาติมอญ ที่ถูก

กระแสน้ำาที่พร่องจากเขื่อน 

วชิราลงกรณที่ ไหลแรงพัดพา

ร่างจมหายขณะเล่นน้ำาในแม่น้ำา

แควน้อย เหตุเกิดที่บ้านดาวดึงส์ 

ม.6 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค 

จ.กาญจนบุรี เมื่อช่วงเย็นของ

วันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา 

โดยในเช้าตรู่วันที่  18  

มี.ค.65 ทีมค้นหาทั้งบนผิวน้ำา 

และใต้น้ำ าของทุกหน่วยงาน

วางแผนและเพิ่มกำาลังพล ทำาการ

ขยายแนวเขตการค้นหาออกไป

อีก 1 กม. ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าหาก

ไม่พบศพน่าจะลอยโผล่ขึ้นผิวน้ำา

ใน 2-3 วัน ซึ่งการติดตามค้นหา

ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่ 18 มี.ค. 

นับเป็นวันที่ 3 แล้ว ซึ่งคาดว่า

ทั้งหมดน่าจะจมน้ำาเสียชีวิตแล้ว 

และศพอาจจะถูกกระแสน้ำาพัด

พาไปไกลจากจุดเกิดเหตุ

ล่าสุด ได้รับรายงานจาก

ทีมค้นหาของมูลนิธิ ที่แยกย้ายกัน

ออกค้นหาโดยใช้เรือท้องแบนขับ

ตระเวนไปตามแม่น้ำา ได้พบร่าง

ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝด

และน้องสาวคนเล็กลอยขึ้นอืด

ไล่ๆ กันมา เพราะถูกกระแสน้ำา

พัดพาไปจนเข้าเขตพื้นที่อุทยาน

แห่งชาติไทรโยคใหญ่ อยู่ห่างจาก

จุดเกิดเหตุเกือบ 10 กม. จึงนำาร่าง

ทั้งหมดมาไว้บนฝั่ง

จากนั้นวิทยุแจ้งให้ ร.ต.อ. 

กสานต์ พารา รอง สว.(สอบสวน) 

สภ.ไทรโยคทราบเรื่อง และประ 

สานแพทย์เวรให้มาร่วมชันสูตร

พลิกศพ เบื้องต้นพบทั้ง 3 ราย

ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูก

ทำาร้าย จึงมอบศพให้มูลนิธินำาร่าง

ไปเก็บไว้ที่ รพ.เพื่อรอญาติมารับศพ

ไปจัดการตามประเพณีต่อไป.

พบร่างไร้วิญญาณ

3เด็กสาวชาวมอญ

จมแม่น้ำาแควน้อย
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ประชุมว่า รู้ว่าสื่อจะถามอะไร ถามว่าเราอยู่

ฝ่ายไหน ขอตอบว่าพรรคมีความชัดเจนอยู่

ข้างประชาชน ถ้าประชาชนได้ประโยชน์เรา

สนับสนุน หรือถ้าทำาอะไรไม่ได้ประโยชน์ ดึงไป

เป็นพรรคพวก เราไม่เอา และถ้าวันหน้าเรามี

จุดยืนท่ีดีกว่าน้ี เราเข้าไปบริหารหรือจัดการอะไร

ขอบอกว่าเราทำาจริงทุกอย่าง

เมื่อถามว่า อยู่ข้างประชาชนหมายถึง

อยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.วิชญ์ กล่าวทันที

ว่า “ถ้ารัฐบาลทำาดี เราก็อยู่ ถ้าไม่ดี เราจะอยู่

ทำาไม หมายถึงทุกรัฐบาลนะ ถ้าทำาดีผมและ

พรรคสนับสนุนแน่นอนไม่ต้องห่วง ขอตอบ

ตรงๆ แค่น้ี”

เมื่อถามอีกว่า การต้ังเป้า ส.ส.ไว้ท่ี 100 

เสียง จะดำาเนินการอย่างไร รวมถึงกระแสข่าว 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. 

จะมาเป็นท่ีปรึกษาพรรคจริงหรือไม่ หัวหน้า

พรรค ศ.ท.ตอบว่า พล.อ.พัชรวาทไม่มาอยู่พรรค

แน่นอน ส่วนเรื่องจำานวน ส.ส.ท่ีจะได้ 100 

เสียง เพราะความเป็นอันหน่ึงอันเดียวของพรรค 

และคิดว่าการประชุมได้เห็นทิศทางของพรรค

แล้ว น่าจะได้ส.ส.เกิน 100 คน ซ่ึงไม่ใช่การ

ทะเยอทะยาน เพราะคนท่ียืนอยู่กับตนตรงน้ีเชื่อ

ว่าสามารถทำาได้ 

เมื่อถามถึงการร่วมงานเล้ียงพรรคร่วม

รัฐบาลในคร้ังหน้า พรรคจะเข้าร่วมหรือไม่ 

หัวหน้าพรรค ศ.ท.ตอบว่า “ผมกินข้าวไม่ค่อยได้

ตอนเย็น ตอนเย็นผมไม่ได้ทานข้าว ตอนน้ีพุงยื่น

แล้ว ชัดม้ัย ส่วนจะไปหรือไม่ได้ไป ผมไม่ได้พูด 

ผมแค่บอกว่าทานข้าวเย็นไม่ได้”

ส่วน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงกรณี 

พล.อ.วิชญ์ระบุว่าจะได้ ส.ส.เกิน 100 คนว่า 

เพราะเราทำาการบ้านมาตลอด ไม่ได้มีเวลามา

ใส่ใจเรื่องรัฐบาล เราใส่ใจว่าเราจะทำาอะไร 

อย่างสถานการณ์โควิด-19 ท่ีไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ 

เราจะทำาอย่างไรให้ประชาชนอยู่รอด

ร.อ.ธรรมนัสยังกล่าวถึงกรณีหากถูกเชิญ

ไปร่วมงานเล้ียงพรรคร่วมรัฐบาลว่า ต้องถาม

หัวหน้าพรรคก่อน แต่ตนไม่ไป

ซักว่า ตั้งแต่เกิดเรื่องได้เจอ พล.อ. 

ประยุทธ์บ้างหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า เจอ

มาหลายครั้งแล้ว แต่ตนไม่ค่อยมีเวลาอยู่

กรุงเทพฯ เพราะลงพื้นที่ต่างจังหวัดตลอด

เมื่อถามย้ำาว่า มีคนจับตาความสัมพันธ์

ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัสกับนายกฯ ยังดีอยู่หรือ

ไม่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า เพราะเป็นแบบน้ี บ้าน

เมืองเลยยังอยู่อย่างน้ี ขณะท่ีประชาชนเดือด

ร้อนท้ังแผ่นดิน จะมาจับตาว่าใครรักใคร มัน

ไม่ใช่ มันไม่ใช่ว่าใครจะมารักใครตอนน้ี แต่เรื่อง

ประชาชนเดือดร้อนสำาคัญกว่า 

เมื่อถามว่า ในการโหวตอภิปรายไม่ไว้

วางใจ ท่ี ศ.ท.ระบุจะอยู่ข้างประชาชนเหมือน

เป็นการแทงก๊ักหรือไม่ เลขาธิการพรรค 

ศ.ท.อธิบายว่า ไม่ได้เป็นการแทงก๊ัก ตนมีความ

ชัดเจนว่า รัฐมนตรีคนใดท่ีทำาให้เกิดความเสีย

หายกับบ้านเมือง เราไม่โหวตให้แน่นอน ไม่มี

การก๊ัก

เม่ือถามอีกว่า ดูเหมือนว่าเสียงของ

พรรคจะมีเยอะ จนทำาให้รัฐมนตรีหว่ันหรือไม่ 

เลขาธิการพรรค ศ.ท.ระบุว่า “คุณทำาดีหรือยัง

ล่ะ หลายคนมอง ศ.ท.เป็นอากาศ มนุษย์เรา

วันหน่ึงขาดอากาศจะตายทันทีนะ มีใครอยู่ได้

บ้างหากขาดอากาศ” ต่อข้อถามว่าใครท่ีเห็นว่า

พรรคเป็นอากาศ เลขาธิการพรรค ศ.ท.ขู่ว่า “ไม่

ทราบ แต่ขอให้ระวังจะไม่รอด” ซักต่อว่าใครท่ี

ปรามาสแบบน้ี ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขอขอบคุณ

ท่ีให้ความสำาคัญกับตนมาก อย่างพืช สัตว์ ขาด

อากาศก็ตาย สื่อว่าชัดเจนไหมครับแบบน้ี

ถามว่าการเลือกต้ังคร้ังหน้า ศ.ท.ต้ังเป้า

จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส

ยอมรับว่า เราต้องเป็นรัฐบาลสิ ทำาไมต้องเป็น

พรรคร่วมรัฐบาล ทำาไมเราไม่เป็นพรรคหลักล่ะ

ขณะท่ีความเคลื่อนไหวของพรรครวม

ไทยสร้างชาติ ล่าสุด นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค 

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะ

ท่ีปรึกษาหัวหน้าพรรค พปชร. ออกมาปฏิเสธ

กระแสข่าวจะลาออกจากพรรค พปชร. ภายใน

สัปดาห์น้ีว่า ไม่มี เอาข่าวมาจากไหน ตนยังอยู่

พรรค พปชร. ส่วนท่ีมีข่าวว่าจะไปร่วมงานกับ

พรรครวมไทยสร้างชาติน้ัน ยืนยันว่าไม่มี แล้ว

ถ้าถึงเวลามีอะไรสื่อก็รู้เอง แต่ตอนน้ีไม่มี 

นายธีระชัย แสนแก้ว สมาชิกพรรคเพื่อ

ไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรครวม

ไทยสร้างชาติว่า ขอให้สังเกตดูตัวดูชื่อนักการ

เมืองท่ีเปิดตัวเข้าร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติ 

แต่ละคนจะเห็นชัดเจนว่าเป็นไปตามท่ีได้พูด

เอาไว้ก่อนหน้าน้ีว่าเป็นแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ 

ไม่มีอะไรน่าสนใจหรือเป็นความหวังให้พ่ีน้อง

ประชาชน 

เม่ือวันศุกร์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง 

รองหัวหน้าพรรค ปชป.ภาคเหนือ เปิดเผยว่า 

ปชป.มีความพร้อมในการเตรียมผู้สมัคร ส.ส.ใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือทุกเขตเลือกต้ัง ส่วนหน่ึงคืออดีต 

ส.ส.เดิมของพรรค ท่ีทุกคนได้ยืนยันว่าจะยังอยู่

กับ ปชป. โดยยังเชื่อม่ันในจุดยืนและอุดมการณ์

ของพรรค

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. 

และรองหัวหน้าพรรค ปชป. กล่าวถึงกระแส

ข่าว ปชป.จัดสัมมนา ส.ส.และกรรมการบริหาร

พรรครองรับการยุบสภาว่า ไม่ได้จัดสัมมนาเพื่อ

เตรียมพร้อมรับมือกับการยุบสภาแต่อย่างใด 

และขณะน้ีไม่มีใครบอกได้ว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่ 

เป็นเรื่องของการป่ันกระแสยุบสภาเพื่อหวังผล

ทางการเมืองของบางฝ่าย หรือเป็นการคาด

การณ์มากกว่า คนท่ีจะยุบสภาได้ มีคนเดียวคือ

นายกฯ ซ่ึงออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่มีความคิด

เรื่องยุบสภา

น.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.

และโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกิจกรรม

ครอบครัวเพื่อไทยท่ีกำาลังจะจัดข้ึนท่ีศูนย์ประชุม

และจัดแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 

อ.เมืองฯ  จ.อุดรธานี ในวันท่ี 20 มี.ค.ว่า ขณะ

น้ีกรรมการบริหาร แกนนำาพรรค ส.ส. และ

ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ก.ของพรรค รวมท้ังแฟนคลับ

พรรค พร้อมใจกันเปล่ียนกรอบรูปโปรไฟล์งาน

ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม 

ในโซเชียลมีเดียกันอย่างคึกคัก นำาโดยหัวหน้า

พรรค เลขาธิการพรรค น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร ประธานคณะท่ีปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม

และนวัตกรรม เพื่อตอกย้ำาให้เห็นถึงความเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกัน. 

‘ก.ก.’ สางแค้น

นายรังสิมันต์กล่าวว่า ทุกคร้ังท่ีอภิปราย

ไม่ไว้วางใจพาดพิงถึง พล.อ.ประวิตร คดีจะ

มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ซ่ึงกรณีน้ีเป็น

กรณีล่าสุด โดยก่อนหน้าน้ีได้มีการออกหมาย

เรียกในวันท่ี 11 มี.ค. แต่ได้ช้ีแจงไปว่าไม่น่า

จะไปได้ โดยระบุว่าจะไปรายงานตัวภายใน

เดือน มี.ค.แน่นอน แต่พนักงานสอบสวนไม่

ยอม จึงมีการออกหมายจับออกมา ซ่ึงส่วนตัว

ลึกๆ เชื่อว่าศาลไม่น่าจะให้ เนื่องจากคดีอัตรา

โทษค่อนข้างต่ำา และการออกหมายจับได้ ต้อง

ออกหมายเรียกอย่างน้อย 2 คร้ัง แต่น่ีได้รับ

แค่คร้ังเดียว จู่ๆ ออกหมายจับเลย จึงค่อนข้าง

แปลกใจมากว่าทำาไมกระบวนการของวันน้ี เจ้า

หน้าท่ีตำารวจสามารถไปขอหมายจับจากศาล 

และศาลให้ และคดีน้ีเหมือนมีความพยายามใน

การดำาเนินคดีและไม่ให้ประกันตัว หวังให้หลุด

พ้นจากความเป็น ส.ส. 

“ถ้าเราทำากันแบบน้ี ประเทศเราจะกลัว

กันแบบน้ี ผมรู้มาโดยตลอดว่าหัวอกตำารวจช้ัน

ผู้น้อย พวกท่านก็กลัว ท่านก็เจ็บปวด แต่ถ้า

ท่านกลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอำานาจแล้วเล่น

งานผมแบบน้ี ผมก็ไม่ยอม แล้วพรรคก้าวไกล 

เราก็ไม่ยอม พร้อมต่อสู้เต็มท่ี” นายรังสิมันต์

กล่าว และว่า กระบวนการหลายอย่างไม่ควร

เรียกว่ากระบวนการยุติธรรม นี่คือกระบวน

การอยุติธรรม 

ด้านนายพิธากล่าวว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ

ความไม่ปกติของสังคมไทยในการเร่งรัดคดีอย่าง

ผิดปกติ ท่ีเกิดข้ึนกับผู้เเทนราษฎรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ตรวจสอบรัฐบาล ซ่ึงพรรคยืนยันว่าจะเดินหน้า

ตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล ท้ังในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเข้มข้น ในฐานะผู้แทน

ราษฎรเคียงข้างประชาชน

ท้ังน้ี หลังจากรายงานตัว ตำารวจ 

สน.บางขุนนนท์ได้นำาตัวนายรังสิมันต์ข้ึนรถ

ตำารวจไปยังสำานักงานอัยการจังหวัดตล่ิงชัน 

เพื่อเข้าพบพนักงานอัยการ โดยหลังจากเข้า

พบเรียบร้อย นายรังสิมันต์ ออกมาพร้อมกับ

นายพิธาเเละทีมงานพรรค ระบุว่า สำานวนไม่

สมบูรณ์ ตำารวจต้องสอบสวนและแจ้งข้อหาเพ่ิม

เติมในวันท่ี 31 มี.ค.น้ี จึงไม่ได้มีการฟ้องคดี และ

ไม่มีการขอฝากขัง

นายรังสิมันต์กล่าวว่า ผลสรุปท่ีว่าสำานวน

ไม่สมบูรณ์ จึงเป็นคำาถามว่ากระบวนการใน

วันน้ีคือการเร่งรัดคดีของผู้มีอำานาจเพื่อกล่ัน

แกล้งกันหรือไม่ ยืนยันพร้อมฟ้องกลับให้เป็น

บรรทัดฐาน คำาว่านายส่ังมา จะต้องไม่เป็นกระ

บวนการท่ีถูกยอมรับในสังคมไทย เมื่อสำานวน

ยังไม่เรียบร้อยเช่นน้ี แล้วตำารวจดันทุรังเร่งออก

หมายจับเพื่อนำาตัวมาส่งอัยการไปเพื่ออะไร แล้ว

ศาลอนุมัติหมายจับในสำานวนท่ีไม่เรียบร้อยแบบ

น้ีได้อย่างไร 

“ผมไม่อยากให้ประเทศแห่งน้ีเป็น

ประเทศท่ีเมื่อมีคนเอาความจริงมาพูด แล้ว

ผลลัพธ์จะต้องกลายเป็นคดีความอยู่ร่ำาไป แม้

ท่านจะถูกกดดันมาจากเบ้ืองบน แต่ต้องไม่

นำาพาประเทศไปสู่จุดน้ัน” นายรังสิมันต์กล่าว

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษก

สำานักงานอัยการสูงสุด (อสส.) กล่าวว่า ได้

รับรายงานจากนายอธิคม ปานโต อัยการ

พิเศษฝ่ายสำานักงานคดีอาญาตล่ิงชัน ในฐานะ

พนักงานอัยการหัวหน้าผู้รับผิดชอบสำานวน ว่า

ได้รับสำานวนของ สน.บางขุนนนท์ เเละตรวจ

สำานวนเบ้ืองต้นพบว่าประเด็นต้องสอบสวน

เพ่ิมเติม จึงได้เเจ้งพนักงานสอบสวนดำาเนินการ

ต่อไป พร้อมนัดผู้ต้องหามาพบเพื่อฟังคำาส่ังของ

พนักงานอัยการวันท่ี 31 มี.ค.ต่อไป

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสด์ิ ส.ส.กทม. 

พรรค ก.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละ

การมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทน

ราษฎร กล่าวในเร่ืองน้ีว่า เป็นการทำาลาย

ระบอบการเมืองและการตรวจสอบถ่วงดุลตาม

ระบอบประชาธิปไตย จึงเตรียมเข้าบรรจุเรื่องน้ี

ในวาระของ กมธ. และจะเชิญ พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผู้บัญชาการตำารวจนครบาล (ผบช.น.), 

พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธ์ิ ผู้บัญชาการ

ตำารวจนครบาลภาค 7, ผู้กำากับ สน.บางขุนนนท์ 

ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน เพื่อสืบหาข้อเท็จจริง

และเอาผิดผู้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในกระบวนการ

ดังกล่าว

ขณะท่ี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก 

รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. กล่าวถึง

การมารับข้อกล่าวหาของนายรังสิมันต์ ว่ามี

เพื่อนร่วมพรรคการเมืองและผู้ชุมนุมกลุ่มทะลุ

ฟ้าประมาณ 50 คนมาร่วมสังเกตการณ์ ซ่ึง

กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้รถเครื่องเสียงปราศรัยบริเวณ 

สน.บางขุนนท์ และศาลอาญาตล่ิงชัน โดยใช้

รถเครื่องเสียงปราศรัยด่าทออย่างต่อเนื่อง เจ้า

หน้าท่ีจึงได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในส่วน

ความผิดอื่นท่ีเก่ียวข้องเพื่อดำาเนินการคดีตาม

กฎหมายต่อไป เพราะแม้ กทม.จะถูกปรับให้

เป็นพ้ืนท่ีจังหวัดนำาร่องด้านการท่องเท่ียวแล้ว

ก็ตาม แต่การชุมนุมหรือรวมกลุ่มทำากิจกรรม

ท่ีมีลักษณะเส่ียงต่อการแพร่โรคน้ันยังคงผิด

กฎหมายอยู่.

แฉรัสเซีย

ปฏิบัติการของรัสเซียขยับมายังภาคตะวันตก

ไกลของยูเครนในแคว้นลวิฟท่ีอยู่ติดชายแดน

โปแลนด์ ซ่ึงท่ีผ่านมารอดพ้นจากการถล่มทาง

อากาศ 

เป้าหมายล่าสุดของรัสเซียคือโรงซ่อม

เครื่องบินใกล้กับสนามบินลวิฟ อยู่ห่างชายแดน

ราว 70 กม. อันเดรย์ ซาดอฟยี นายกเทศมนตรี

ลวิฟ เปิดเผยผ่านเทเลแกรมว่า รัสเซียยิงมิสไซล์

หลายลูกทำาลายโรงงานแห่งน้ี 

การรุกรานท่ีประธานาธิบดีวลาดิมีร์                     

ปูติน เรียกว่าปฏิบัติการทางทหาร ผ่านมากว่า 

3 สัปดาห์แล้ว แต่ขณะน้ีการรุกจากภาคพ้ืนดิน

หยุดชะงัก เนื่องจากเจอการต่อต้านอย่างดุเดือด

ของยูเครน ส่วนการเคลื่อนกำาลังเพื่อโอบล้อม 

กรุงเคียฟคืบหน้าอย่างเชื่องช้า โดยยังอยู่ห่าง

จากเมืองหลวงของยูเครนราว 15 กม. หลายวัน

มาน้ีรัสเซียหันมาโจมตีทางอากาศและการโจมตี

ระยะไกลหนักหน่วงข้ึน 

 กระทรวงกลาโหมสหรัฐประเมินว่า นับ

แต่เร่ิมสงครามจนถึงขณะน้ี รัสเซียใช้มิสไซล์

โจมตีเป้าหมายในยูเครนแล้วมากกว่า 1,000 ลูก

ก่อนรุ่งเช้าวันศุกร์ เสียงไซเรนเตือนภัย

ทางอากาศดังในหลายเมืองของยูเครน รัฐบาล

ยูเครนกล่าวว่าเป้าหมายล่าสุดของรัสเซีย รวม

ถึงโรงเรียนอนุบาลและตลาดในเมืองคาร์คิฟ

ทางภาคตะวันออก ขณะเดียวกันหลายเมือง

ต้ังแต่เมืองซูมีในภาคเหนือ จนถึงเมืองท่ามาริ

อูโปลในภาคใต้ โดนปิดล้อมอย่างส้ินเชิง ถูก

ตัดเสบียงและโดนโจมตีแบบแทบไม่ได้หยุดพัก

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครน กล่าวในวิดีโอล่าสุดเมื่อคืนวันพฤหัสบดี 

ยอมรับว่าสถานการณ์ในหลายเมือง “ยาก

ลำาบาก” แต่เขารับปากว่าจะไม่ทอดท้ิงผู้คนใน

เมืองเหล่าน้ัน 

ท่ีเมืองมาริอูโปล ซ่ึงยูเครนกล่าวหา

รัสเซียว่าท้ิงระเบิดถล่มโรงละครเมื่อวันพุธ กู้ภัย

ยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากใต้ซากปรัก

หักพังด้วยความหวาดกลัวว่ายังมีคนหลายร้อย

คนติดอยู่ด้านล่าง ยังไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่ามีคน

บาดเจ็บล้มตายเท่าใด รัฐบาลรัสเซียยืนกราน

ปฏิเสธว่าไม่ได้โจมตีโรงละครแห่งน้ี ท่ีเชื่อมีผู้คน 

500-1,000 คนใช้เป็นท่ีหลบภัย โดยกล่าวโทษ

กองกำาลังขวาจัด “กองพันอาซอฟ” ของยูเครน

ว่าเป็นผู้วางระเบิดและจับพลเรือนไว้เป็นตัว

ประกัน เพื่อย่ัวยุการนองเลือดคร้ังใหม่

ลุดมีลา เดนีโซวา ผู้ตรวจการณ์ของ

ยูเครน กล่าวว่า หลุมหลบระเบิดในอาคารน้ีไม่

ได้รับความเสียหาย และ “ผู้ใหญ่และเด็ก” บาง

คนข้ึนมาได้อย่างปลอดภัย กำาลังมีความพยายาม

เปิดห้องใต้ดินของอาคารน้ี 

การโจมตีโรงละคร ซ่ึงท่ีพ้ืนด้านนอก

มีเคร่ืองหมายเป็นอักษรภาษารัสเซียคำาว่า 

“เด็ก” เตือนไว้อย่างเด่นชัดเห็นได้จากภาพถ่าย

ดาวเทียม เรียกเสียงประณามจากนานา

ประเทศรวมถึงเพ่ิมแรงกดดันต่อพันธมิตรของ

รัสเซียท่ีเหลืออยู่ไม่ก่ีประเทศ โดยเฉพาะจีน 

ให้ร่วมประณามส่ิงท่ีดูเหมือนการจงใจโจมตี

พลเรือน 

รัฐบาลรัสเซียเคยกล่าวไว้ว่า รัสเซียหวัง

พ่ึงพาความช่วยเหลือจากจีนเพื่อบรรเทาผล 

กระทบทางเศรษฐกิจจากการคว่ำาบาตร แต่แอน

โทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศสหรัฐ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า รัฐบาล

สหรัฐ ซ่ึงเพ่ิงประกาศให้ความช่วยเหลือทาง

ทหารก้อนใหม่แก่ยูเครนอีก 800 ล้านดอลลาร์ 

มีความกังวลว่าจีนกำาลังพิจารณาให้ความช่วย

เหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แก่รัสเซียโดยตรง

รายงานรอยเตอร์อ้างคำากล่าวของบลิง

เคนด้วยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซ่ึงเรียกปู

ตินว่า “เผด็จการฆาตกร” จะแจ้งอย่างชัดเจน

ต่อประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีนระหว่าง

การสนทนาทางโทรศัพท์ช่วงค่ำาวันศุกร์ว่า จีน

จะ “ต้องรับผิดชอบต่อการดำาเนินการใดๆ ท่ี

สนับสนุนการรุกรานของยูเครน” 

การพูดคุยผ่านระบบวิดีโอระหว่าง

ตัวแทนของรัสเซียและยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดี 

ซ่ึงเป็นการเจรจาวันท่ี 4 ติดต่อกัน ยังคงไม่บรรลุ

ความเห็นพ้องใดๆ ในคำาสนทนาทางโทรศัพท์กับ

นายกฯ โอลาฟ ชอลซ์ ของเยอรมนีเมื่อวันศุกร์ 

ประธานาธิบดีปูตินกล่าวหายูเครนว่าพยายาม

ทุกวิถีทางเพื่อทำาให้การเจรจาหยุดชะงัก ด้วย

การย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีทางเป็นความจริงคร้ัง

แล้วคร้ังเล่า

ยูเครนคาดหวังจะอพยพประชาชนผ่าน

ระเบียงมนุษยธรรม 8 เส้นทางออกจากเมือง

ต่างๆ ในแนวหน้าต่อเนื่องอีกในวันศุกร์ ขณะ

ท่ีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติเผยว่า มี

พลเรือนอพยพเข้าประเทศเพื่อนบ้านของยูเครน

แล้ว 3.2 ล้านคน ในจำานวนน้ีมากกว่า 2 ล้านคน

อยู่ในโปแลนด์ ข้อมูลอย่างเป็นทางการเผยด้วย

ว่ามีพลเรือนเสียชีวิต 780 คน บาดเจ็บ 1,252 

คน แม้ยอดท่ีแท้จริงเชื่อว่ายังสูงกว่าน้ีมาก.

คนอื่นๆ ต่อไปด้วย 

“อยากจะฝาก หน้าท่ีไหนๆ ก็ไปดูแลโรค

และคนเจ็บ ฝากสร้างความเข้าใจการเข้าถึง

บริการของภาครัฐไปด้วย ถือว่านอกจากทำางาน

ด้านน้ี ก็ทำางานเพื่อสังคมไปด้วย ขอขอบคุณทุก

ท่านและเป็นกำาลังใจให้ทุกคน ไม่มีงานใดสำาเร็จ

ได้ด้วยคนคนเดียว นายกฯ ไม่สามารถทำางาน

สำาเร็จได้คนเดียว ต้องเป็นทีมงานอย่างท่ีเราทำา

กันอยู่ทุกวันน้ี ด้วยความรักความสามัคคี ความ

เห็นชอบร่วมกันในการทำางาน ประเทศไทยจะ

อยู่รอด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีผู้

ร้องเรียนบริษัทประกันภัยบางแห่งจ่ายเคลม

ประกันภัยโควิด-19 ล่าช้าว่า นายกฯ ห่วงใย

และกำาชับหน่วยงานกำากับให้ติดตามดำาเนินการ

ในเรื่องดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชน

ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ

ประโยชน์ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อ

ไม่ให้เป็นการซ้ำาเติมประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในปัจจุบัน โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ได้แจงผู้เคลมประกันรักษาตัวแบบ HI - CI - 

Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ค่าชดเชยรายวัน/รายได้ เพื่อลดข้อพิพาทและ

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยท่ี

เจ็บป่วยจากการติดเช้ือโควิด 

นอกจากน้ี เตรียมออกเป็นคำาส่ังนายทะ

เบียนฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้มีการอนุโลม

การจ่าย 1.การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษา

ตัวแบบ Home Isolation (HI) แบบ Community 

Isolation (CI) หรือแบบ Hotel Isolation กรณีท่ี

กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบผู้ป่วย

นอกเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง

แบบผู้ป่วยนอก หรือกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันภัย

มี และไม่เกิน 12,000 บาท 2.การจ่ายค่าชดเช

ยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวแบบ 

Home Isolation (HI) เฉพาะกรณีผู้เอาประกัน

ภัยท่ีติดเช้ือโควิด ซ่ึงมีผลตรวจโดยวิธี RT-PCR 

และมีปัจจัยเส่ียงข้อใดข้อหน่ึงท่ีจะต้องเข้ารักษา

ตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถาน

พยาบาลรองรับ อย่างไรก็ตาม คปภ.จะนำาหลัก

เกณฑ์ดังกล่าวไปออกเป็นคำาส่ังนายทะเบียนเพื่อ

ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป.

‘ธรรมนัส’ ขู่

แล้วการมาคร้ังน้ีคือมาเจอกันแบบสุภาพบุรุษ 

เข้าใจหรือไม่ ถ้าเป็นนักการเมืองต้องเป็น

นักการเมือง เพราะทุกคนคาดหวังให้มีการ

ปฏิรูปทางการเมือง ฉะน้ันการปฏิรูปทางการ

เมืองต้องปฏิรูปท่ีตัวเราก่อนใช่หรือไม่ ระบบคือ

ระบบ ไปว่ากันตรงโน้น แต่ตัว ส.ส.ทุกคนต้อง

มุ่งหวังทำางานเพื่อประชาชน 

เมื่อถามว่า ไม่ต้องห่วงเรื่องการหักหลัง

กันอีกใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ร้องว่า “โอ๊ะ” 

ก่อนเดินออกจากโพเดียมทันที โดยเมื่อผู้สื่อข่าว

ถามอีกว่า พรรคเศรษฐกิจไทย (ศ.ท.) มีหัวหน้า

พรรคอย่างเป็นทางการแล้ว การนัดรับประทาน

อาหารคร้ังต่อไปจะเชิญมาร่วมวงด้วยหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์ไม่ตอบคำาถามดังกล่าวและเดิน

ข้ึนห้องทำางานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันที

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                                                                  

กล่าวถึงเรื่องน้ีเพียงส้ันๆ ว่า อาหารอร่อยดีๆ

วันเดียวกัน มีความเคล่ือนไหวเก่ียว

กับการเตรียมพร้อมเลือกต้ังของบรรดา

พรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะพรรค ศ.ท. 

โดยในช่วงสายมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญของ

พรรคเศรษฐกิจไทย ท่ีศูนย์ประชุมยูทาวเวอร์ 

ถ.ศรีนครินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 

นอกจากแกนนำาพรรค ส.ส. นำาโดย พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา ยังมีอดีต ส.ส.มาร่วมด้วย อาทิ นาย

วิชิต ปล่ังศรีสกุล อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย, นาย

ไพร พัฒโน อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.), นายปีเตอร์ ไมอ๊อกชิ นักแสดง

ขณะเดียวกัน นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายช่ือ พปชร. และนายพีระวิทย์ 

เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค

ไทรักธรรม ยังได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ 

พล.อ.วิชญ์ด้วย

โดย พล.อ.วิชญ์กล่าวว่า ตัดสินใจไม่นาน 

เพราะเป็นคนง่ายๆ และเมื่อเวลาตัดสินใจทำา

อะไรจะเป็นคนท่ีจริงจัง รวมท้ังทุกอย่างเป็นเรื่อง

ของโชคชะตาในชีวิตของเรา เมื่อถึงเวลาจะต้อง

ทำาให้ได้ เขาบอกให้มาทำาก็ต้องมาทำา 

เมื่อถามว่า ในเมื่อรัก พล.อ.ประวิตร 

ทำาไมถึงแยกตัวออกมาจาก พปชร. พล.อ.วิชญ์

ยืนยันว่า “ผมก็รักกันอยู่ ไม่มีอะไร ผมอยู่กับพ่ี

ป้อมมาเป็นสิบปี ไม่เป็นไรหรอก เขาคือพ่ีชาย

ผมแท้ๆ” 

ซักว่า ศ.ท.จะทำางานร่วมกับ พล.อ. 

ประวิตรตลอดไปหรือไม่ พล.อ.วิชญ์ ตอบว่า 

แน่นอนอยู่แล้ว และม่ันใจว่าจะดูแล ร.อ.ธรรม

นัสได้ไม่มีปัญหา 

จากน้ันท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ ศ.ท. ได้

มีมติเลือก พล.อ.วิชญ์ เป็นหัวหน้าพรรค, ร.อ.                     

ธรรมนัส เป็นเลขาธิการพรรค, นายบุญสิงห์                    

วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค และ น.ส.                                                                           

ธนพร ศรีวิราช ภรรยา ร.อ.ธรรมนัส เป็น

เหรัญญิก และกรรมการบริหารพรรค 18 คน 

จากน้ัน พล.อ.วิชญ์แถลงภายหลังการ

สถานบันเทิง

จากน้ันหลังการประชุมนานกว่า 2 ชม. 

พล.อ.ประยุทธ์แถลงว่า การประชุม ศบค.วัน

น้ีเป็นเรื่องของการปรับมาตรการ ปรับสีพ้ืนท่ี 

รวมถึงมาตรการทำาอย่างไรให้เกิดการท่องเท่ียว

ท่ีปลอดภัย ซ่ึงตอนน้ีเราเปิดประเทศแล้ว ก็มีการ

ปรับปรุงมาตรการอยู่หลายอันท่ีมีรายละเอียด

ปลีกย่อย 

“ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีผมเป็นห่วงช่วงน้ี คือ

สถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกพ้ืนท่ีท่ีมี

การจัดงานต้องระมัดระวังตัวเอง ต้องรับผิดชอบ

ปฏิบัติตามมาตรการในการจัดงานสงกรานต์ 

ถ้าตรงไหนไม่ปฏิบัติตามต้องถูกปิด ก็ต้อง

ระมัดระวังกัน เพราะเทศกาลสงกรานต์เป็น

ประเพณีไทยแต่โบราณ ขอให้ฟังมาตรการของ 

ศบค.ด้วย และปฏิบัติให้ได้ตามน้ัน เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดท่ีมากข้ึน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า อีกประการเรื่องการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 วันน้ีมีวัคซีนเพียงพอ

เตรียมไว้ถึงกว่า 3 ล้านโดส แต่คนก็ยังไม่ค่อย

อยากมาฉีดกัน จึงต้องรณรงค์ให้มาฉีดกันมาก

ข้ึน ตนก็ส่ังการให้มีการลงไปฉีดในพ้ืนท่ี โดย

เฉพาะพ้ืนท่ีท่ีจะมีการจัดงานต้องฉีดให้ได้มาก

ท่ีสุด และให้ระมัดระวังกลุ่มผู้มีโรคประจำาตัว 

วันน้ีมีปัญหาอีกอันคือกลุ่มผู้ท่ีมีโรคไต ท่ีจะต้อง

ฟอกไตเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ก็ไปฟอก

ไม่ได้ตามเวลาท่ีกำาหนด จึงมีความเส่ียงสูง ซ่ึง

รัฐบาลพยายามแก้ไขในทุกมิติ เด๋ียวโฆษก ศบค.

จะช้ีแจง ซ่ึงมีหลายเรื่องท่ีต้องปรับปรุง

ถามถึงการจัดคอนเสิร์ตสามารถผ่อน

คลายได้หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็ให้ไปขอ

อนุญาตให้จัดในท่ีแจ้ง จำานวนคนเท่าไหร่ก็มี

กำาหนดไว้อยู่แล้ว แต่การท่ีจะไปจัดในสถานท่ี

ปิดมิดชิดท่ีเขายังไม่ให้เปิดก็จัดได้แค่ในลักษณะ

ท่ีเป็นเหมือนร้านอาหาร ซ่ึงในส่วนพ้ืนท่ีเส่ียง

วันน้ีก็ตรวจเจอกันหลายพ้ืนท่ี ก็ส่ังการกำาชับไป

แล้ว ถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการส่ังปิดทันที ต้อง

มีความผิดและรับผิดชอบตามกฎหมาย เพราะ

ทำาให้คนเดือดร้อน 

“ขอเตือนแล้วกัน ถ้าเราไม่อยากจะติด

เช้ือ ไม่อยากให้คนในครอบครัวติดเช้ือ ก็ต้อง

ระมัดระวังตัวเองในการใช้ชีวิต ยังคงต้องระวัง

อยู่ หน้ากากยังคงต้องใส่อยู่ อย่าเพ่ิงไปพาดหัว

ข่าวว่าจะเลิกถอดหน้ากาก เลิกน่ันเลิกน่ี มันยัง

ไม่เลิก เพราะมติ ศบค.ยังไม่ออกมาตรงน้ี ก็พูด

กันไปล่วงหน้ากันเอง มันเป็นประเด็นเข้าใจหรือ

ไม่” นายกฯ กล่าว

ปรับโซนสียังไม่เปิดผับ-บาร์

ต่อมา นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ว่า 

ปลัด สธ.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

ประเทศไทย พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 27,071 ราย 

เป็นการติดเช้ือในประเทศ 26,919 ราย มาจาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 26,826 ราย 

ค้นหาเชิงรุก 93 ราย เรือนจำา 103 ราย เดินทาง

มาจากต่างประเทศ 49 ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเช้ือ

สะสม 3,303,169 ราย หายป่วยเพ่ิม 21,522 ราย 

ทำาให้มียอดหายป่วยสะสม 3,048,491 ราย อยู่

ระหว่างรักษา 230,603 ราย อาการหนัก 1,391 

ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 511 ราย เสียชีวิตเพ่ิม 80 

ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 24,075 ราย 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ท่ีประชุม ศบค.เห็น

ชอบการปรับระดับพ้ืนท่ีสถานการณ์ท่ัวราช

อาณาจักร โดยลดจำานวนพ้ืนท่ีควบคุม (สีส้ม) 

จากเดิม 44 จังหวัด เหลือ 20 จังหวัด เพ่ิมพ้ืนท่ี

เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 25 จังหวัด เป็น 47 

จังหวัด และเพ่ิมพ้ืนท่ีนำาร่องท่องเท่ียว (สีฟ้า) 

จาก 8 เป็น 10 จังหวัด และบางพ้ืนท่ีใน 18 

จังหวัด โดย 2 จังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึนมาคือ จ.เชียงใหม่ 

และเพชรบุรี ทุกพ้ืนท่ียังไม่ให้เปิดสถานบันเทิง 

ขณะท่ีพ้ืนท่ีสีส้มยังห้ามการบริโภคสุราและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ส่วนพ้ืนท่ี

สีเหลืองจำากัดเวลาบริโภคสุราและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในร้านอาหารไม่เกินเวลา 23.00 น.  

นอกจากน้ี มีการรายงานถึงแผนบริหาร

จัดการสถานการณ์ให้โควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถ่ิน แบ่งเป็น 4 ระยะ ขณะน้ีเราอยู่ในระยะท่ี 

1 คือต้องต่อสู้กับโรค ถ้าช่วงต้นเดือน เม.ย.เรา

ช่วยกันอย่างดีจะเข้าสู่ระยะท่ี 2 คือระยะทรงตัว 

จากน้ันตัวเลขจะค่อยลดลงตามการคาดการณ์

ในปลายเดือน พ.ค. จนถึง 30 มิ.ย. ถ้าการคาด

การณ์เป็นจริง วันท่ี 1 ก.ค.เป็นต้นไป โควิด-19 

จะกลายเป็นโรคประจำาถ่ิน ซ่ึงนายกฯ เห็นชอบ

ตรงน้ี แต่แผนคือแผน ส่วนสถานการณ์จริงใน

วันท่ี 1 ก.ค.จะเป็นอย่างไร คนกำาหนดช้ีวัดคือ

ประชาชนท้ังประเทศ 

“ท่ีประชุมยังเห็นชอบปรับมาตรการ

ป้องกันโรคสำาหรับการเดินทางเข้าราช

อาณาจักร ในระบบเทสต์แอนด์โก และแซนด์ 

บ็อกซ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว จากเดิมท่ีก่อน

เดินทางมาจะต้องตรวจโควิด-19 ภายใน 72 

ช่ัวโมง แล้วมาตรวจแบบ RT-PCR คร้ังท่ี 1 เมื่อ

เดินทางถึงประเทศไทย และตรวจแบบ ATK ใน

วันท่ี 5 จะปรับเป็นไม่ตรวจก่อนเดินทางมา แต่

จะตรวจตอนมาถึงประเทศไทย หากไม่พบเช้ือ

สามารถเดินทางท่องเท่ียวได้เลย และจะตรวจ

แบบ ATK อีกคร้ังในวันท่ี 5 โดยให้เร่ิมวันท่ี 

1 เม.ย. รวมท้ังยังได้หารือเรื่องวงเงินประกันท่ี

ปัจจุบันอยู่ท่ี 2 หมื่นเหรียญฯ อาจจะมีการปรับ

ลดเงินประกันเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวในอนาคต

ด้วย” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

 โฆษก ศบค.กล่าวว่า ท่ีประชุมยัง

เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ซ่ึงสามารถจัดได้ แต่ให้เป็นลักษณะ

ประเพณีด้ังเดิม รดน้ำาดำาหัว หากจะจัดแบบ

สันทนาการต้องมีการขออนุญาต เพราะเป็นการ

รวมตัวของคนจำานวนมาก โดยมีข้อแนะนำา 3 

ช่วง ได้แก่ 1.การเตรียมตัวก่อนร่วมงาน ผู้ท่ีจะ

กลับภูมิลำาเนา และกลุ่ม 608 ต้องได้รับวัคซีน

ครบตามเกณฑ์ ประเมินความเส่ียงของตนเอง 

หากพบมีอาการหรือเส่ียง ขอให้หลีกเล่ียงเข้า

ร่วมงาน หรือตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 

2.ระหว่างช่วงสงกรานต์ สำาหรับพ้ืนท่ี

จัดงานสงกรานต์ท่ีมีการจัดเตรียมสถานท่ีและ

ควบคุมกำากับ อนุญาตให้เล่นน้ำาและจัดกิจกรรม

ตามประเพณี เช่น รดน้ำาดำาหัว สรงน้ำาพระ 

การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวน

แห่ การแสดงดนตรี โดยปฏิบัติตามมาตรการ

โควิดฟรีเซตติง แต่ห้ามประแป้ง ปาร์ต้ีโฟม 

จำาหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีจัดงาน 

ส่วนพ้ืนท่ีสาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้อง

ถนน ห้ามเล่นน้ำา ประแป้ง และปาร์ต้ีโฟม และ 

3.หลังกลับจากงานสงกรานต์ ให้สังเกตอาการ

ตัวเอง 7 วัน หากสงสัยให้ตรวจ ATK พิจารณา

เวิร์กฟรอมโฮมตามความเหมาะสม  

“นายกฯ ขอให้ดำาเนินการตามมาตรการ 

ได้เน้นย้ำาฝ่ายปกครอง ฝ่ายความม่ันคง ร่วม

กับสาธารณสุขให้เข้มงวด ใครกระทำาผิดฝ่าฝืน

ให้ดำาเนินการเด็ดขาด รวมท้ัง ศบค.ยังเห็นชอบ

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ออกไปอีก 2 เดือน เป็นคราวท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 

1 เม.ย.-31 พ.ค.65” โฆษก ศบค.กล่าว 

ต่อฉุกเฉิน 2 เดือนรอแก้ กม.

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

กล่าวถึงกรณี ศบค.ชุดใหญ่ยังไม่มีมาตรการผ่อน

คลายสถานบันเทิง

หรือเพ่ิมระยะเวลาการจำาหน่ายสุราใน

ร้านอาหารว่า ท่ีประชุม ศบค.ไม่ได้หยิบเรื่อง

น้ีมาหารือ แต่มาตรการเรื่องการจำาหน่ายสุรา

ยังไม่มีการปรับเปล่ียน คือยังให้ยึดตามเดิมไป

ก่อน เพราะ ศปก.ศบค.ยังไม่ตกผลึก จึงต้องนำา

มาพิจารณาใหม่  

ถามเหตุผลท่ีต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน 

ไปจนถึงเดือนส้ิน พ.ค. เป็นเพราะพ.ร.บ.โรค

ติดต่อยังแก้ไขไม่เสร็จใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่า ใช่ 

ซักว่าวางกำาหนดการแก้ไขกฎหมายให้

เสร็จส้ินในช่วงใด นายวิษณุกล่าวว่า ไปจนถึง

ส้ินเดือน พ.ค. แต่ถ้าจำาเป็นจะเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก่อนท่ีจะแก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อเสร็จส้ินก็ได้ ซ่ึง

จะไปพอดีกับช่วงการประกาศให้โควิด-19 เป็น

โรคประจำาถ่ิน

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณี 

ศบค.ไม่ได้หารือการผ่อนคลายมาตรการสถาน

บันเทิงว่า ตนไม่ได้เข้าร่วมประชุม ศบค.ชุด

ใหญ่ เนื่องจากติดภารกิจงานวันอาสาสมัคร

สาธารณสุขแห่งชาติ ประจำาปี 2565 ขอให้ไป

ถามรายละเอียดจาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 

ปลัด สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค   

ถามถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 

ยื่นศาลปกครองกลางฟ้องนายอนุทิน, ปลัด สธ., 

อธิบดีกรมการแพทย์ และเลขาธิการสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ฐานใช้

ดุลยพินิจโดยมิชอบในการผลักดันการจัดซ้ือจัด

หายาฟาวิพิราเวียร์เพ่ิมเติมแบบไม่หยุดหย่อน 

ท้ังท่ียาดังกล่าวประเทศผู้ผลิตยังไม่อนุมัติให้ใช้ 

เพราะอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค นายอนุทิน 

กล่าวว่า ภายในกระทรวงคงไม่ต้องพูดคุยอะไร

กันมากถึงเรื่องดังกล่าว เพราะทุกคนทำางานกัน

อย่างทุ่มเท มีเจตนาดี และต้องการให้ประชาชน

ทุกคนหายป่วยจากทุกโรค 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันน้ีนายศรีสุวรรณ

ไปยื่นฟ้องเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง 

เพื่อส่ังให้ รมว.สธ.ระงับการจัดซ้ือจัดหายาชนิด

ดังกล่าว และให้หันไปส่งเสริมการใช้สมุนไพร

ไทย ฟ้าทะลายโจรกันอย่างจริงจัง

ส่วน นพ.อุดม คชินทร ท่ีปรึกษา 

ศบค. กล่าวถึงเร่ืองการผ่อนปรนมาตรการ

สถานบันเทิงว่า ผู้ประกอบการสถานบันเทิง

ต้องเข้าใจว่าเราอยากให้เปิด แต่ต้องยอมรับ

ว่าสถานบันเทิงอยู่ในบริบทท่ีมีความเส่ียงสูง 

เพราะเป็นพ้ืนท่ีปิด คนอยู่ใกล้ชิดกัน เมื่อดื่ม

แอลกอฮอล์ทำาให้มีการตะโกนเสียงดัง หรือดื่ม

แก้วเดียวกัน ความเห็นส่วนตัวจึงอยากให้ผ่าน

เทศกาลสงกรานต์ไปก่อน 

“เราพิจารณาและเตรียมการอยู่แล้ว 

หากตัวเลขยังทรงตัวอยู่ ถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ 

และอีก 2-3 เดือนยอดติดเช้ือจะลดลง หากเรา

ควบคุมทุกอย่างให้ดี ช่วงเดือน ก.ค.ไปแล้วจะ

สามารถเปล่ียนโควิด-19 มาเป็นโรคติดต่อท่ัวไป

เหมือนไข้หวัดได้” ท่ีปรึกษา ศบค.กล่าว

‘บิ๊กตู่’ปลุกขวัญ อสม.

วันเดียวกัน เวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้

แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านดีเด่น 

เน่ืองในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

ประจำาปี 2565 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การจัดงานในวัน

น้ีถือเป็นการขอบคุณ และฝากคำาขอบคุณไปถึง 

อสม.คนอื่นๆ ด้วยว่าเราตระหนักถึงคุณค่าและ

ความดีของท่านท่ีเข้ามาทำางานด้วยจิตอาสา

ในการดูแลสุขภาพ เช่ือมประสานระหว่าง

ประชาชน ชุมชน และเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดี 

และเป็นโอกาสในการยกย่องชื่นชม อสม.ใน

ระดับชาติ คนเหล่าน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้


